

คำนำ

การศึกษาพระปริยัติธรรม ที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ศึกษา
เต็มที จำต้องมีหนังสือเครื่องประกอบหลักสูตรครบบริบูรณ์ เพราะ
หนังสือเครื่องประกอบเท่ากับดวงประทีปสำหรับส่องมรรคา ให้ผู้ศึกษา
มองเห็นแนวทางได้สะดวกชัดเจน เพราะฉะนั้น กองตำราแห่งมหา
มกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีหน้าที่จัดพิมพ์หนังสือ
ที่เกี่ยวข้องการศึกษาพระปริยัติธรรมทุกประเภท จึงได้จัดพิมพ์
หนังสือเครื่องอุปกรณ์ทั้งฝ่ายนักธรรมทั้งฝ่ายบาลีขึ้น เพื่อให้ผู้ศึกษา
ได้รับความสะดวกในการศึกษา และได้จัดพิมพ์เสร็จไปแล้วหลาย
เรื่อง เฉพาะหนังสือธัมมปัทฏฐกถา ก็นับว่าเป็นหนังสือสำคัญเรื่อง
หนึ่ง เพราะใช้เป็นหลักสูตรเปรียญธรรมประโยค ๓ ผู้ศึกษาบาลี
เมื่อเรียนบาลีไวยากรณ์จบแล้ว ก็เริ่มเรียนหนังสือนี้เป็นลำดับไป เห็น
ควรแปลเป็นภาษาไทยให้ตลอดเรื่อง และได้มอบให้พระมหาอุ นิสฺสโก
ป. ๓ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้รับไปดำเนินการ. ท่านได้ค้นคว้า
รวบรวมจากหนังสือต่าง ๆ ซึ่งพระเถรานุเถระได้แปลไว้บ้าง ขอให้
ท่านที่เป็นกรรมการกองตำราช่วยแปลบ้าง ขอให้ท่านที่เป็นเปรียญใน
สำนักเดียวและต่างสำนักช่วยแปลบ้าง.

แต่การแปลนั้น ได้ขอให้แปลตามวิธีการที่กองตำราได้วางไว้
เพื่อให้หนังสือเป็นระเบียบเดียวกัน ไม่ลักลั่น โดยถือหลักว่า แปล
ให้ได้ความชัด สำนวนเรียบร้อย ไม่โลดโผนจนเสียหลักของภาษา
และแปลเท่าศัพท์อย่างพระกรรมการแปลเป็นตัวอย่างในสนามหลวง
ถ้าที่ไหนไม่มีศัพท์ เพิ่มเข้าใหม่ ก็ทำเครื่องหมายวงเล็บ [] ไว้ ถ้า
ที่ไหนบ่งถึงข้อธรรมที่ดี เกี่ยวกับลัทธิธรรมนิยมที่ดี ท่านชักความ
มาจากบาลีหรือคัมภีร์อื่น ๆ ก็ได้ ทำเชิงอรรถบอกไว้ให้ทราบเพื่อ
สะดวกแก่ผู้ศึกษาซึ่งสนใจในการค้นคว้า.

กองตำรา ฯ ขอแสดงความขอบใจท่านผู้ช่วยแปลและผู้มีส่วน

ช่วยให้หนังสือนี้สำเร็จทุก ๆ ท่าน และขออุทิศส่วนกุศลซึ่งเกิดจาก
หนังสือนี้ แต่ท่านบูรพูปัชยาจารย์ผู้บริหารพระศาสนาสืบ ๆ กันมา.

กองตำรา

มหาจุฬาราชวิทยาลัย

๒๐ มกราคม ๒๕๕๐

๘. ปาปพรรค วรรณนา

๑. เรื่องพราหมณ์ชื่ออุพเพกสาฎก* [๘๕]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพราหมณ์ชื่ออุพเพกสาฎก ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า " อภิตุถเรธ กุลยาณ " เป็นต้น.

[พราหมณ์และพราหมณีผลัดกันไปฟังธรรม]

ความพิสดารว่า ในกาลแห่งพระวิปัสสีทศพล ได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อมหาเอกสาฎก. แต่ในกาลนี้ พราหมณ์นี้ได้เป็นพราหมณ์ชื่ออุพเพกสาฎกในเมืองสาวัตถี. ก็ผ้าสาฎกสำหรับนุ่งของพราหมณ์นั้น ได้มีผืน ๑, แม่ของพราหมณ์ก็ได้มีผืน ๑, ทั้ง ๒ คนมีผ้าห่มผืนเดียวเท่านั้น. ในเวลาไปภายนอก พราหมณ์หรือพราหมณีย่อมห่มผ้าผืนนั้น. ภายหลังวันหนึ่ง เมื่อเขาประกาศการฟังธรรมในวิหาร พราหมณ์กล่าวว่า " นาง เขาประกาศการฟังธรรม, เจ้าจักไปสู่สถานที่ฟังธรรมในกลางวันหรือกลางคืน ? เพราะเราทั้ง ๒ ไม่อาจไปพร้อมกันได้ เพราะไม่มีผ้าห่ม." พราหมณีตอบว่า " นาย ฉันจักไปในกลางวัน " แล้วได้ห่มผ้าสาฎกไป.

* พระมหากำหยัด ป.ธ. ๕ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

[พราหมณ์คิดบูชาธรรมด้วยผ้าสาฎกที่ห่มอยู่]

พราหมณ์ยังอยู่ในเรือนตลอดวัน ต่อกกลางคืนจึงได้ไปนั่งฟังธรรมทางด้านพระพักตร์พระศาสดา. ครั้งนั้น ปีติ ๕ อย่างซาบซ่านไปทั่วสรีระของพราหมณ์นั้นเกิดขึ้นแล้ว. เขาเป็นผู้ใคร่จะบูชาพระศาสดา คิดว่า " ถ้าเราจะถวายผ้าสาฎกนี้ไซ้, ผ้าห่มของนางพราหมณ์จักไม่มี ของเราก็จักไม่มี." ขณะนั้นจิตประกอบด้วยความตระหนี่พันดวงเกิดขึ้นแล้วแก่เขา, จิตประกอบด้วยสัทธาดวงหนึ่งเกิดขึ้นอีก, จิตประกอบด้วยความตระหนี่พันดวงเกิดขึ้นครอบงำสัทธาจิตเมื่อนั้นอีก. ความตระหนี่อันมีกำลังของเขาคอยกีดกันสัทธาจิตไว้ ครอบงำมัดไว้อยู่เทียว ด้วยประการฉะนี้.

[ขณะมัจเจรจิตด้วยสัทธาจิต]

เมื่อเขากำลังคิดว่า " จักถวาย จักไม่ถวาย " ดังนี้แหละปฐมยามล่วงไปแล้ว. แต่ครั้นมัชฌิมยาม เขาไม่อาจถวายในมัชฌิมยามเมื่อนั้นได้. เมื่อถึงปัจฉิมยาม เขาคิดว่า " เมื่อเรารบกับสัทธาจิตและมัจเจรจิตอยู่นั้นแล ๒ ยามล่วงไปแล้ว, มัจเจรจิตนี้ของเรามีประมาณเท่านี้ เจริญอยู่ จักไม่ให้ยกศีรษะขึ้นจากอบาย ๔, เราจักถวายผ้าสาฎกละ." เขาข่มความตระหนี่ตั้งพันดวงได้แล้วทำสัทธาจิตให้เป็นบุเรจาริก ถือผ้าสาฎกไปวางแบบบาทมูลของพระศาสดา ได้เปล่งเสียงดังขึ้น ๓ ครั้งว่า " ข้าพเจ้าชนะแล้ว ข้าพเจ้าชนะแล้วเป็นต้น."

๑. ปีติ ๕ คือ ขุททกปีติ ปีติอย่างน้อย ๑ ขณิกาปีติ ปีติชั่วขณะ ๑ โลกกันตกาปีติ ปีติเป็นพัก ๆ ๑ อุเพงคาปีติ ปีติอย่างโลดโผน ๑ ผรณาปีติ ปีติซาบซ่าน ๑.

[ทานของพราหมณ์ให้ผลทันตาเห็น]

พระเจ้าปเสนทิโกศล กำลังทรงฟังธรรม ได้สดับเสียงนั้นแล้ว
ตรัสว่า " พวกท่านจงถามพราหมณ์นั้นดู, ได้ยินว่าเขาจะอะไร ? "

พราหมณ์นั้นถูกพวกราชบุรุษถาม ได้แจ้งความนั้น. พระราชา
ได้สดับความนั้นแล้ว ทรงดำริว่า " พราหมณ์ทำสิ่งที่บุคคลทำได้ยาก.
เราจักทำการสงเคราะห์เขา " จึงรับสั่งให้พระราชทานผ้าสาฎก ๑.

เขาได้ถวายผ้าเมื่อนั้นแต่พระตถาคตเหมือนกัน พระราชาจึง
รับสั่งให้พระราชทานทำให้เป็นทวีคูณอีก คือ ๒ คู่ ๔ คู่ ๘ คู่ ๑๖ คู่.
เขาได้ถวายผ้าเมื่อนั้นแต่พระตถาคตนั้นเทียว. ต่อมา พระราชา
รับสั่งให้พระราชทานผ้าสาฎก ๓๒ คู่แก่เขา.

พราหมณ์ เพื่อจะป้องกันวาทะว่า " พราหมณ์ไม่ถือเอาเพื่อตนสละ
ผ้าที่ได้แล้ว ๆ เสียสิ้น " จึงถือเอาผ้าสาฎก ๒ คู่จากผ้า ๓๒ คู่ นั่นคือ
" เพื่อตนคู่ ๑ เพื่อนางพราหมณีคู่ ๑ " ได้ถวายผ้าสาฎก ๓๐ คู่แต่พระ
ตถาคตทีเดียวน. ฝ่ายพระราชา เมื่อพราหมณ์นั้นถวายถึง ๗ ครั้ง ได้มี
พระราชประสงค์จะพระราชทานอีก. พราหมณ์ซื้อมหาเอกสาฎก ในกาล
ก่อน ได้ถือเอาผ้าสาฎก ๒ คู่ในจำนวนผ้าสาฎก ๖๔ คู่. ส่วน
พราหมณ์ซื้อจุเพกสาฎกนี้ ได้ถือเอาผ้าสาฎก ๒ คู่ ในเวลาที่ตนได้ผ้า
สาฎก ๓๒ คู่.

พระราชา ทรงบังคับพวกราชบุรุษว่า " พนาย พราหมณ์ทำสิ่ง
ที่ทำได้ยาก, ท่านทั้งหลายพึงให้นำเอาผ้ากัมพล ๒ ผืนภายในวังของ
เรามา." พวกราชบุรุษได้กระทำอย่างนั้น. พระราชารับสั่งให้พระ

ราชทานผ้ากัมพล ๒ ผืนมีค่าแสนหนึ่งแก่เขา. พราหมณ์คิดว่า " ผ้ากัมพลเหล่านี้ไม่สมควรแต่ต้องที่สรีระของเรา, ผ้าเหล่านั้นสมควรแก่พระพุทธศาสนาเท่านั้น " จึงได้ขึงผ้ากัมพลผืนหนึ่งทำให้เป็นเพดานไว้เบื้องบนที่บรรทมของพระศาสดาภายในพระคันธกุฎี, ขึงผ้าผืนหนึ่งทำให้เป็นเพดานในที่ทำภารกิจของภิกษุผู้ฉันเป็นนิตย์ในเรือนของตน. ในเวลาเย็น พระราชาเสด็จสู่สำนักของพระศาสดา ทรงจำผ้ากัมพลได้แล้ว ทูลถามว่า " ใครทำการบูชา พระเจ้าข้า ? " เมื่อพระศาสดาตรัสตอบว่า " พราหมณ์ชื่อเอกสาฎก " ดังนี้แล้ว ทรงดำริว่า " พราหมณ์เลื่อมใสในฐานะที่เราเลื่อมใสเหมือนกัน " รับสั่งให้พระราชทานหมวด ๔ แห่งวัตถุทุกอย่าง จนถึงร้อยแห่งวัตถุทั้งหมด ทำให้เป็นอย่างละ ๔ แก่พราหมณ์นั้น อย่างนี้ คือช้าง ๔ ม้า ๔ กหาปณะสี่พัน สตรี ๔ ทาสี ๔ บุรุษ ๔ บ้านส่วย ๔ ตำบล.

[ธิเบตทำกุศลมีผลดีกว่าทำซ้ำ]

ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมว่า " แม่! กรรมของพราหมณ์ชื่อเอกสาฎก น้าอัครรรย์, ชั่วครูเดียวเท่านั้น เขาได้หมวด ๔ แห่งวัตถุทุกอย่าง. กรรมงามอันเขาทำในที่อันเป็นเนืองนาในบัดนี้นั้นแล ให้ผลในวันนี้ทีเดียว."

พระศาสดา เสด็จมาตรัสถามว่า " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเล่า ? " เมื่อพวกภิกษุกราบทูลว่า " ด้วยถาดชื่อนี้ พระเจ้าข้า " ตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย ถาดเอกสาฎกนี้

๑. เป็นชื่อเงินตราชนิดหนึ่ง ซึ่งในอินเดียโบราณ มีค่าเท่ากับ ๔ บาท.

จักได้อาจเพื่อถวายแก่เราในปฐมยามไซ้, เขาก็ได้สรรพวัตถุอย่าง
ละ ๑๖, ถ้าจักได้อาจถวายในมัชฌิมยามไซ้. เขาก็ได้สรรพวัตถุ
อย่างละ ๘, แต่เพราะถวายในเวลาจวนใกล้รุ่ง เขาก็ได้สรรพวัตถุ
อย่างละ ๔; แท้จริง กรรมงามอันบุคคลผู้เมื่อกระทำ ไม่ให้จิตที่
เกิดขึ้นเสื่อมเสีย ควรทำในที่นั่นเอง, ด้วยว่า กุศลที่บุคคลทำซ้ำ
เมื่อให้สมบัติ ย่อมให้ซ้ำเหมือนกัน; เพราะฉะนั้น พึงทำกรรมงาม
ในลำดับแห่งจิตตูปบาททีเดียว " เมื่อทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม
จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

"บุคคลพึงรีบชวนขวยในความดี, พึงห้าม
จิตเสียจากความชั่ว, เพราะว่า เมื่อบุคคลทำ
ความดีซ้ำอยู่, ใจจะยินดีในความชั่ว."

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อภิตุเธ ความว่า พึงทำค่น ๆ
คือเร็ว ๆ. จริงอยู่ ฤๅษีเมื่อจิตเกิดขึ้นว่า " เราจักทำกุศลบางอย่าง
ในกุศสถานทั้งหลายมีถวายเป็นต้น " ควรทำไว ๆ ที่เดียว
ด้วยคิดว่า " เราจะทำก่อน เราจะทำก่อน " โดยประการที่ชน
เหล่านั้นจะไม่ได้โอกาสฉะนั้น. หรือบรรพชิต เมื่อทำวัตรทั้งหลายมี
อุปัชฌายวัตรเป็นต้น ไม่ให้โอกาสแก่ผู้อื่น ควรทำเร็ว ๆ ที่เดียว
ด้วยคิดว่า " เราจะทำก่อน เราจะทำก่อน."

สองบทว่า ปาปา จิตต์ ความว่า ก็บุคคลพึงห้ามจิตจากบาป-
กรรมมีกายทุจริตเป็นต้น หรือจากอกุศลจิตตูปบาท ในที่ทุกสถาน.

สองบทว่า ทนฺธิ หิ กรโต ความว่า ก็ผู้ใดคิดอยู่อย่างนี้ว่า "เราจักให้, จักทำ, ผลนี้จักสำเร็จแก่เราหรือไม่" ชื่อว่าทำบุญช้ำอยู่ เหมือนบุคคลเดินทางล้น, ความช้ำของผู้นั้นย่อมได้โอกาส เหมือน มัจฉะจิตพันดวงของพราหมณ์ชื่อเอกสาฎกฉะนั้น. เมื่อเช่นนั้นใจของเขาข้อมยินดีในความช้ำ, เพราะว่าเป็นเวลาที่ทำกุศลกรรมเท่านั้นจิตข้อมยินดีในกุศลกรรม, พ้นจากนั้นแล้ว ข้อมน้อยไปสู่ความช้ำได้แท้.

ในกาลจบคาถา ชนเป็นอันมาก ได้บรรลุอุริยผลทั้งหลาย มี โสคาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องพราหมณ์ชื่ออุพเพกสาฎก จบ.

๒. เรื่องพระเสยสกัถเระ* [๕๖]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเสยสกัถเระ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " ปาปญจ ปุริโส กยิรา " เป็นต้น.

[พระเถระทำปฐมสังฆาติเสส]

ดังได้สดับมา พระเสยสกัถเระนั้น เป็นสัททวิหาริกของพระโฬุทายีเถระ บอกความไม่ยินดีของตนแก่พระโฬุทายีนั้น ถูกท่านชักชวนในการทำปฐมสังฆาติเสส เมื่อความยินดีเกิดทวีขึ้นได้ทำกรรมนั้นแล้ว.

[กรรมชั่วให้ทุกข์ในภพทั้ง ๒]

พระศาสดา ได้สดับกิริยาของเธอ รับสั่งให้เรียกเธอมาแล้ว ตรัสถามว่า " ได้ยินว่า เธอทำอย่างนั้นจริงหรือ ? " เมื่อเธอทูลว่า " อย่างนั้น พระเจ้าข้า " จึงตรัสว่า " แน่โมฆบุรุษ เหตุไร เธอจึงได้ทำกรรมอันหนักอ้นไม่สมควรเล่า ? " ทรงติเตียนโดยประการต่าง ๆ ทรงบัญญัติสิกขาบทแล้ว ตรัสว่า " ก็กรรมเห็นปานนี้ เป็นกรรมยังสัตว์ให้เป็นไปเพื่อทุกข์อย่างเดียว ทั้งในภพนี้ทั้งในภพหน้า " เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

* พระมหากำหยัด ป. ธ. ๕ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

๑. อนภิริตี บางแห่งแปลว่า ความกระสัน.

"ถ้าบุรุษพึงทำบาปไฉริ, ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆ,
ไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้น. เพราะว่า ความ
สังสมบาปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์."

[แก้อรรถ]

เนื้อความแห่งพระคานันว่า " ถ้าบุรุษพึงทำกรรมลามกคราวเดียว, ควรพิจารณาในขณะนั้นแหละ สำเนียงกว่า " กรรมนี้ไม่สมควร เป็นกรรมหยาบ " ไม่ควรทำกรรมนั้นบ่อยๆ, พึงบรรเทาเสีย ไม่ควรทำแม้ซึ่งความพอใจ หรือความชอบใจในบาปกรรมนั้น ซึ่งจะพึงเกิดขึ้นเลย."

ถามว่า " เพราะเหตุไร ? "

แก้วว่า " เพราะว่า ความสังสม คือความพอกพูนบาป เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ คือยอมนำแต่ทุกข์มาให้ ทั้งในโลกนี้ ทั้งในโลกหน้า."

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก ได้บรรลุอรุณผลทั้งหลาย มีโศคาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องพระเสยยสกัตเถระ จบ.

๑. อีกนัยหนึ่ง แปลอย่างนี้คือ " ถ้าบุรุษพึงทำกรรมลามกคราวเดียวไฉริ ควรพิจารณาในขณะนั้นแหละ [คือ] ไม่ควรทำกรรมลามกนั้นบ่อยๆ ด้วยสำเนียงกว่า ' กรรมนี้ไม่สมควร เป็นกรรมหยาบ, แล้วพึงบรรเทาเสีย ไม่ควรทำแม้ซึ่งความพอใจ หรือความชอบใจในกรรมลามกนั้น ซึ่งจะพึงบังเกิดขึ้นเลย.

๓. เรื่องนางลาชเทวธิดา* [๕๗]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนาง
ลาชเทวธิดา ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " ปุณฺณณฺเจ ปุริโส กยิรา "
เป็นต้น. เรื่องเกิดขึ้นแล้วในเมืองราชคฤห์.

[หญิงถวายข้าวตอกแก่พระกัสสป]

ความพิสดารว่า ท่านพระมหากัสสป อยู่ในป่าผลึกหา เข้า
ฌานแล้ว ออกในวันที่ ๗ ตรวจดูที่เที่ยวไปเพื่อภิกขาด้วยทิพยจักขุ
เห็นหญิงรักษานาข้าวสาลีคนหนึ่ง เต็มรวงข้าวสาลีทำข้าวตอกอยู่
พิจารณาว่า " หญิงนี้มีศรัทธาหรือไม่หนอ ? " รู้ว่า " มีศรัทธา "
ใคร่ครวญว่า " เธอจักอาจ เพื่อทำการสงเคราะห์แก่เราหรือไม่
หนอ ? " รู้ว่า " กุลธิดานี้เป็นหญิงแก้วกล้า จักทำการสงเคราะห์เรา,
ก็แลครั้นทำแล้ว จักได้สมบัติเป็นอันมาก " จึงครองจีวรถือบาตร
ไต่ยืนอยู่ที่ใกล้นาข้าวสาลี. กุลธิดาพอเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใส
มีสรีระอันปิติ ๕ อย่างถูกต้องแล้ว กล่าวว่ " นิมนต์หยุดก่อน
เจ้าข้า " ถือข้าวตอกไปโดยเร็ว เกลี่ยลงในบาตรของพระเถระแล้ว
ไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ได้ทำความปรารถนาว่า " ท่านเจ้าข้า
ขอดิฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้ว."

* พระมหากัมภักดิ์ ป. ธ. ๕ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

๑. คำว่า เบญจางคประดิษฐ์ แปลว่า ตั้งไว้เฉพาะซึ่งองค์ ๕ หมายความว่า ไหว้
ได้อีก ๕ คือ หน้าผาก ๑ ฝ่ามือทั้ง ๒ และเข่าทั้ง ๒ จดลงที่พื้น จึงรวมเป็น ๕.

[จิตเลื่อมใสในทานไปเกิดในสวรรค์]

พระเถระได้ทำการอนุโมทนาว่า " ความปรารถนาอย่างนั้น จงสำเร็จ." ฝ่ายนางไหว้พระเถระแล้ว พลังนั้นก็ถึงทานที่ตนถวายแล้ว กลับไป. ก็ในหนทางที่นางเดินไป บนคันนา มีงูพิษร้ายนอนอยู่ในรูแห่งหนึ่ง. งูไม่อาจขบกัดแข่งพระเถระอันปกปิดด้วยผ้ากาสาเยาะได้. นางพลางระลึกถึงทานกลับไปถึงที่นั่น. งูเลื้อยออกจากรู กัดนางให้ล้มลง ณ ที่นั่นเอง. นางมีจิตเลื่อมใส ทำกาละแล้ว ไปเกิดในวิมานทอง ประมาณ ๓๐ โยชน์ ในภพดาวดึงส์ มีอัทภาพประมาณ ๓ คาวุต* ประดับเครื่องอลังการทุกอย่าง เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้น.

[วิธีทำทิพยสมบัติให้ถาวร]

นางนุ่งผ้าทิพย์ประมาณ ๑๒ สอกผืนหนึ่ง ห่มผืนหนึ่ง แวดล้อมด้วยนางอัปสรตั้งพัน เพื่อประกาศบุรพกรรม จึงยืนอยู่ที่ประตูวิมานอันประดับด้วยขันทองคำ เต็มด้วยข้าวดอกทองคำห้อยระย้าอยู่ ตรวจดูสมบัติของตน ใคร่ครวญด้วยทิพยจักขุว่า " เราทำกรรมสิ่งไรหนอ จึงได้สมบัตินี้ " ได้รู้ว่า " สมบัตินี้เราได้แล้ว เพราะผลแห่งข้าวดอกที่เราถวายพระผู้เป็นเจ้ามหากัสสปเถระ." นางคิดว่า " เราได้สมบัติเห็นปานนี้ เพราะกรรมนิคหน้อยอย่างนี้ บัดนี้เราไม่ควรประมาท, เราจักทำวัตรปฏิบัติแก่พระผู้เป็นเจ้า ทำสมบัตินี้ให้ถาวร " จึงถือไม้กวาด และกระเช้าสำหรับเทมูลฝอยสำเร็จด้วยทองไปกวาด

๑. คาวุต ๑ ขาวเท่ากับ ๑๐๐ เส้น.

บริเวณของพระเถระแล้วตั้งน้ำจั้นน้ำใช้ไว้แต่เช้าตรู่.

พระเถระเห็นเช่นนั้น สำคัญว่า " จักเป็นวัตรที่ภิกษุหนุ่มหรือสามเณรบางรูปทำ." แม้ในวันที่ ๒ นางก็ได้ทำอย่างนั้น. ฝ่ายพระเถระก็สำคัญเช่นนั้นเหมือนกัน. แต่ในวันที่ ๓ พระเถระได้ยินเสียงไม้กวาดของนาง และเห็นแสงสว่างแห่งศรีระฉายเข้าไปทางช่องลูกตาล จึงเปิดประตู (ออกมา) ถามว่า " ใครนั่น กวาดอยู่?"

นาง. ท่านเจ้าข้า ดิฉันเอง เป็นผู้ปฏิบัติภาวนาของท่าน ชื่อตาชเทวธิดา.

พระเถระ. อันอุปัฏฐายิกาของเรา ผู้มีชื่ออย่างนี้ ดูเหมือนจะไม่มี.

นาง. ท่านเจ้าข้า ดิฉันผู้รักษานาข้าวสาละ ถวายข้าวดอกแล้ว มีจิตเลื่อมใส กำลังกลับไปดูกุฎ กัด ทำกาละแล้ว บังเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึงส์, ท่านเจ้าข้า ดิฉันคิดว่า " สมบัตินี้เราได้เพราะอาศัยพระผู้เป็นเจ้า, แม้ในบัดนี้ เราจักทำวัตรปฏิบัติแก่ท่าน ทำสมบัติให้มั่นคง, จึงได้มา."

พระเถระ. ทั้งวานนี้ทั้งวานช้านี้ เจ้าคนเดียวกวาดที่นี่, เจ้าคนเดียวเข้าไปตั้งน้ำจั้นน้ำใช้ไว้หรือ?

นาง. อย่างนั้น เจ้าข้า.

พระเถระ. จงหลีกเลี่ยง นางเทวธิดา, วัตรที่เจ้าทำแล้ว จงเป็นอันทำแล้ว, ตั้งแต่นี้ไป เจ้าอย่ามาที่นี่ (อีก).

นาง. อย่าให้ดิฉันฉิบหายเสียเลย เจ้าข้า, ขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้ดิฉันทำวัตรแก่พระผู้เป็นเจ้า ทำสมบัติของดิฉันให้มั่นคงเถิด.

พระเถระ. จงหลีกเลี่ยงไป นางเทวธิดา, เจ้าอย่าทำให้เราถูกพระ
ธรรมกลิ้งทั้งหลาย นั่งจับพัดอันวิจิตร ฟังกล่าวในอนาคตว่า 'ได้
ยินว่า นางเทวธิดาผู้หนึ่ง มาทำวัตรปฏิบัติ เข้าไปตั้งน้ำจันน้ำใส
เพื่อพระมหากัสสปเถระ.' แต่นี้ไป เจ้าอย่ามา ณ ที่นี้, จงกลับไปเสีย.

นางจึงอ้อนวอนซ้ำ ๆ อีกว่า "ขอท่านอย่าทำให้ดิฉันฉิบหายเลย
เจ้าข้า."

พระเถระคิดว่า "นางเทวธิดานี้ไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเรา" จึง
ปรบมือด้วยกล่าวว่า "เจ้าไม่รู้จักประมาณของเจ้า."

นางไม่อาจดำรงอยู่ในที่นั้นได้ เหาะขึ้นในอากาศ ประคอง
อัญชลี ได้ยื่นร้องไห้ (คร่ำครวญอยู่) ในอากาศว่า "ท่านเจ้าข้า
อย่าให้สมบัติที่ดิฉันได้แล้วฉิบหายเสียเลย, จงให้เพื่อทำให้มันคงเกิด."

[บุญให้เกิดสุขในภพทั้ง๒]

พระศาสดา ประทับนั่งในพระคันธกุฏินั้นเอง ทรงสดับเสียงนาง
เทวธิดานั้นร้องไห้ ทรงแผ่พระรัศมีจุพระทัยนั่งตรัสอยู่ในที่เฉพาะ
หน้านางเทวธิดา ตรัสว่า "เทวธิดา การทำความสังวรนั้นเทียว เป็น
ภาระของกัสสปะผู้บุตรของเรา, แต่การกำหนดว่า 'นี่เป็นประโยชน์
ของเรา' แล้วมุ่งกระทำแต่บุญ ย่อมเป็นภาระของผู้มีความต้องการ
ด้วยบุญ, ด้วยว่า การทำบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขอย่างเดียว ทั้งใน
ภพนี้ ทั้งในภพหน้า" ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบนุสนธิแสดงธรรม

๑. เม อนาคต ๆ เป ๆ วุตตพุดต์ แปลว่า ซึ่งความที่แห่งเรา เป็นผู้อันพระธรรมกลิ้ง
ทั้งหลาย ผู้นั่งจับซึ่งพัดอันวิจิตร ฟังกล่าวในอนาคตว่า ๆ ล ๆ.

จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

"ถ้าบุรุษพึงทำบุญไฉริ์, พึงทำบุญนั้นบ่อย ๆ
พึงทำความพอใจในบุญนั้น, เพราะว่า ความ
สั่งสมบุญทำให้เกิดสุข."

[แก้อรรถ]

เนื้อความแห่งพระคาถานั้นว่า " ถ้าบุรุษพึงทำบุญไฉริ์, ไม่พึง
งดเว้นเสียด้วยเข้าใจว่า " เราทำบุญครั้งเดียวแล้ว, พอละ ด้วยบุญ
เพียงเท่านี้" พึงทำบ่อย ๆ, แม้ในขณะที่ทำบุญนั้น พึงทำความพอใจ
คือความชอบใจ ได้แก่ความอุตสาหะในบุญนั้นแหละ.

ถามว่า " เพราะเหตุไร ? "

วิสันนาว่า เพราะว่าความสั่งสมบุญให้เกิดสุข อธิบายว่า
เพราะความสั่งสมคือความพอกพูนบุญ ชื่อว่าให้เกิดสุข เพราะ
เป็นเหตุนำความสุขมาให้ในโลกนี้และโลกหน้า.

ในกาลจบเทศนา นางเทวธิดานั้น ยืนอยู่ที่สุดทาง ๔๕ โยชน์
นั้นแล ได้บรรลุโศคาปัตติผลแล้ว ดังนี้แล.

เรื่องนางลาชเทวธิดา จบ.

๔. เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐี [๕๘]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภเศรษฐี
ชื่ออนาถบิณฑิกะ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " ปาโปปี ปสฺสตี
ภทฺธิ" เป็นต้น.

[ท่านเศรษฐีบำรุงภิกษุสามเณรเป็นนิตย์]

ความพิสดารว่า อนาถบิณฑิกเศรษฐี จ่ายทรัพย์ตั้ง ๕๔ โกฏิ
ในพระพุทธศาสนาเฉพาะวิหารเท่านั้น, เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ใน
พระเชตวัน, ไปสู่ที่บำรุงใหญ่ ๓ แห่งทุกวัน, ก็เมื่อจะไป คิดว่า
" สามเณรก็ดี ภิกษุหนุ่มก็ดี ฟังแลดูแม่่มือของเรา ด้วยการนี้กว่า
'เศรษฐีนั้นถืออะไรมาบ้าง' ดังนี้ ไม่เคยเป็นผู้ซึ่งว่ามีมือเปล่าไป
เลย, เมื่อไปเวลาเช้า ให้คนถือข้าวต้มไป, บริโภคอาหารเช้าแล้ว
ให้คนถือเกศขั้ทั้งหลายมีเนยใสเนยข้นเป็นต้นไป, ในเวลาเย็น ให้
ถือวัตถุต่าง ๆ มีระเบียบดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้และผ้าเป็นต้น
ไปสู่วิหาร, ถวายทาน รักษาศีล อย่างนี้ทุก ๆ วันตลอดกาลเป็นนิตย์
ทีเดียว.

[การหมดสิ้นแห่งทรัพย์ของท่านเศรษฐี]

ในกาลต่อมา เศรษฐี ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งทรัพย์. ทั้ง
พวกพณิชยก็กั้หนึ่เป็นทรัพย์ ๑๘ โกฏิจากมือเศรษฐีนั้น. เงิน ๑๘ โกฏิ
แม้เป็นสมบัติแห่งตระกูลของเศรษฐี ที่ฝังตั้งไว้ใกล้ฝั่งแม่น้ำ เมื่อฝั่ง
พังลงเพราะน้ำ (เซาะ) ก็จมลงยังมหาสมุทร. ทรัพย์ของเศรษฐีนั้น

* พระมหาอุ ป. ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหารแปล.

ได้ถึงความหมดสิ้นไปโดยลำดับ ด้วยประการอย่างนี้.

[เศรษฐีถวายทานตามมีตามได้]

เศรษฐีแม้เป็นผู้เช่นนั้นแล้ว ก็ยังถวายทานแก่สงฆ์เรื่อยไป, แต่ไม่อาจถวายทำให้ประณีตได้. ในวันหนึ่ง เศรษฐี เมื่อพระศาสดา รับสั่งว่า " กฤหบดี ก็ทานในตระกูล ท่านยังให้อยู่หรือ? " กราบ ทูลว่า " พระเจ้าข้า ทานในตระกูล ข้าพระองค์ยังให้อยู่, ก็แล ทานนั้น (ใช้) ข้าวปลายเกรียน มีน้ำส้มพะอุมเป็นที่ ๒."

[เมื่อมีจิตผ่องใสทานที่ถวายไม่เป็นของเลว]

ที่นั่น พระศาสดา ตรัสกะเศรษฐีว่า " กฤหบดี ท่านอย่าคิดว่า 'เราถวายทานเศร้าหมอง,' ด้วยว่าเมื่อจิตประณีตแล้ว, ทานที่ บุคคลถวายแก่พระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ชื่อว่าเศร้าหมองย่อมไม่มี, กฤหบดี อีกประการหนึ่ง ท่านได้ถวายทานแก่พระ อริยบุคคล ๘ แล้ว; ส่วนเราในกาลเป็นเวลามพราหมณ์ กระทำชาว ชมพูทวีปทั้งสิ้น ให้พักไถนา ยังมหาทานให้เป็นไปอยู่ ไม่ได้ทักษิณะ- บุคคลใด ๆ แม้ผู้ถึงซึ่งไตรสรณะ, ชื่อว่าทักษิณะบุคคลทั้งหลาย ยากที่บุคคลจะได้ด้วยประการฉะนี้, เพราะเหตุนั้น ท่านอย่าคิดเลยว่า 'ทานของเราเศร้าหมอง' ดังนี้แล้ว ได้ตรัสเวลามสูตรแก่เศรษฐีนั้น.

[เทวดาห้ามเศรษฐีให้เลิกการบริจาค]

ครั้งนั้น เทวดาซึ่งสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูของเศรษฐี เมื่อพระ ศาสดาและพระสาวกทั้งหลายเข้าไปสู่เรือน, ไม่อาจจะดำรงอยู่ได้

เพราะเดชแห่งพระศาสดาและพระสาวกเหล่านั้น คิดว่า " พระศาสดา และพระสาวกเหล่านี้จะไม่เข้าไปสู่เรือนนี้ได้ด้วยประการใด, เราจะยุ่งกฤหบดีด้วยประการนั้น; แม้ใครจะพุดกะเศรษฐินั้น ก็ไม่ได้อาจเพื่อจะกล่าวอะไร ๆ ในการที่เศรษฐีเป็นอิสระ " คิดว่า " ก็บัดนี้เศรษฐีนี้เป็นผู้ยากจนแล้ว, คงจักเชื่อฟังคำของเรา " ในเวลารাত্রีเข้าไปสู่ห้องอันเป็นสิริของเศรษฐี ได้ยืนอยู่ในอากาศ.

ขณะนั้น เศรษฐีเห็นเทวดานั้นแล้วถามว่า " นั่นใคร ? "

เทวดา. มหาเศรษฐี ข้าพเจ้าเป็นเทวดาสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูที่ ๔ ของท่าน มาเพื่อต้องการเตือนท่าน.

เศรษฐี. เทวดา ถ้าเช่นนั้น เชิญท่านพุดเถิด.

เทวดา. มหาเศรษฐี ท่านไม่เหลียวแลถึงกาลภายหลังเลย จ्ञายทรัพย์เป็นอันมากในศาสนาของพระสมณโคดม, บัดนี้ ท่านแม้เป็นผู้ยากจนแล้ว ก็ยังไม่ละการจ่ายทรัพย์อีก, เมื่อท่านประพฤติดังนี้ จักไม่ได้แม้วัตถุสักว่าอาหารและเครื่องนุ่งห่ม โดย ๒ - ๓ วันแน่แท้; ท่านจักต้องการอะไรด้วยพระสมณโคดม, ท่านจงเลิกจากการบริจาकिन (กำล้ง) แล้วประกอบกรงานทั้งหลาย รวบรวมสมบัติไว้เถิด.

เศรษฐี. นี่เป็นโอวาทที่ท่านให้แก่ข้าพเจ้าหรือ ?

เทวดา. จ้ะ มหาเศรษฐี.

เศรษฐี. ไปเถิดท่าน, ข้าพเจ้า อันบุคคลผู้เช่นท่าน แม้ตั้งร้อยตั้งพัน ตั้งแสนคน ก็ไม่อาจให้ห้วนไหวได้, ท่านกล่าวคำไม่สมควร,

จะต้องการอะไรด้วยท่านผู้อยู่ในเรือนของข้าพเจ้า, ท่านจงออกไป
จากเรือนของข้าพเจ้าเร็ว ๆ.

[เทวดาถูกเศรษฐีขับไล่ไม่มีที่อาศัย]

เทวดานั้น ฟังคำของเศรษฐีผู้เป็นโศดาบันอริยสาวกแล้ว ไม่
อาจดำรงอยู่ได้ จึงพาทารกทั้งหลายออกไป, ก็แลกรั้นออกไปแล้ว
ไม่ได้ไปอยู่ที่อื่น จึงคิดว่า "เราจักให้ท่านเศรษฐีอดโทษแล้วอยู่ใน
ที่เดิมนั้น " เข้าไปหาเทพบุตรผู้รักษาพระนคร แจ้งความผิดที่ตนทำ
แล้ว กล่าวว่ " เจริญมาเถิดท่าน, ขอท่านจงนำข้าพเจ้าไปยังสำนัก
ของท่านเศรษฐี ให้ท่านเศรษฐีอดโทษแล้วให้ที่อยู่ (แก่ข้าพเจ้า)."

เทพบุตรห้ามเทวดานั้นว่ " ท่านกล่าวคำไม่สมควร, ข้าพเจ้า
ไม่อาจไปยังสำนักของเศรษฐีนั้นได้."

เทวดานั้นจึงไปสู่สำนักของท้าวมหาราชทั้ง ๔ ก็ถูกท่านเหล่า
นั้นห้ามแล้ว จึงเข้าไปเฝ้าท้าวสักกเทวราช กราบทูลเรื่องนั้น (ให้
ทรงทราบ) แล้ว ทูลวิงวอนอย่างน่าสงสารว่ " ข้าแต่เทพเจ้า ข้า
พระองค์ไม่ได้ที่อยู่ ต้องจูงพวกทารกเที่ยวระหกระเหิน หาที่พึ่งมิได้,
ขอได้โปรดให้เศรษฐีให้ที่อยู่แก่ข้าพระองค์เถิด."

[ท้าวสักกเทวราชแนะนำอุบายให้เทวดา]

ครานั้น ท้าวสักกะ ตรัสกะเทวดานั้นว่ " ถึงเราก็จักไม่อาจ
กล่าวกะเศรษฐีเพราะเหตุแห่งท่านได้ (เช่นเดียวกัน), แต่จักบอก
อุบายให้แก่ท่านสักอย่างหนึ่ง."

๑. สุกุจฺจรี.

เทวดา. ดิละ เทพเจ้า ขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสบอก
เกิด.

ท้าวสักกะ. ไปเกิดท่าน, จงแปลงเพศเป็นเสมียนของเศรษฐี
ให้ใคร่หน้าหนังสือ (สัญญาตู้เงิน) จากมือเศรษฐีมาแล้ว (นำไป) ให้
เขาชำระทรัพย์ ๑๘ โกฎิ ที่พวกค้าขายถือเอาไป ด้วยอานุภาพของ
ตนแล้ว บรรจุไว้ให้เต็มในหีบเปล่า, ทรัพย์ ๑๘ โกฎิ ที่จมลงยัง
มหาสมุทรมือผู้ก่ดี, ทรัพย์ ๑๘ โกฎิ ส่วนอื่น ซึ่งหาเจ้าของมิได้ มี
อยู่ในที่โน้นก่ดี, จงรวบรวมทรัพย์ทั้งหมดนั้น บรรจุไว้ให้เต็มในหีบ
เปล่าของเศรษฐี ครั้นทำกรรมชื่อนี้ให้เป็นที่ฉกกรรมแล้ว จึงขอ
ขมาโทษเศรษฐี.

[เศรษฐีกลับบรรยายอย่างเดิม]

เทวดานั้น รับว่า "ดิละ เทพเจ้า" แล้วทำกรรมทุก ๆ อย่าง
ตามนัยที่ท้าวสักกะตรัสบอกแล้วนั้นแล ยังหีบอันเป็นสิริของท่าน
เศรษฐีให้สว่างไสว ดำรงอยู่ในอากาศ เมื่อท่านเศรษฐีกล่าวว่า
"นั่น ใคร" จึงตอบว่า "ข้าพเจ้าเป็นเทวดาอันธพาล ซึ่งสิงสถิตอยู่ที่
ซุ้มประตูที่ ๔ ของท่าน, คำใด อันข้าพเจ้ากล่าวแล้วในสำนักของ
ท่านด้วยความเป็นอันธพาล, ขอท่านจงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิด,
เพราะข้าพเจ้าได้ทำทัณทกรรมด้วยการรวบรวมทรัพย์ ๕๔ โกฎิ มา
บรรจุไว้เต็มหีบเปล่า ตามบัญชาของท้าวสักกะ, ข้าพเจ้าเมื่อไม่ได้
ที่อยู่ ย่อมลำบาก."

[เศรษฐีอดโทษแก่เทวดา]

อนาถบิณฑิกเศรษฐี จินตนาการว่า " เทวดานี้ กล่าวว่
' ทัณฑกรรม อันข้าพเจ้ากระทำแล้ว ' ดังนี้, และรู้สึกโทษ (ความคิด)
ของตน, เราจักแสดงเทวดานั้นแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า." ท่าน
เศรษฐี นำเทวดานั้นไปสู่สำนักของพระศาสดา กราบทูลกรรมอัน
เทวดานั้นทำแล้วทั้งหมด.

เทวดาหมอบลงด้วยเศียรเกล้า แทบบาทพระยุคลแห่งพระศาสดา
กราบทูลว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่ทราบทั้งพระคุณทั้ง
หลายของพระองค์ ได้กล่าวคำอันใดชั่วช้า เพราะความเป็นอันธพาล,
ขอพระองค์ทรงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพระองค์ " ให้พระศาสดาทรงอด
โทษแล้ว จึงให้ท่านมหาเศรษฐีอดโทษให้ (ในภายหลัง).

[เมื่อกรรมให้ผล คนโง่จึงเห็นถูกต้อง]

พระศาสดา เมื่อจะทรงโอวาทเศรษฐีและเทวดา ด้วยสามารถ
วิบากแห่งกรรมดีและชั่วนั้นแล จึงตรัสว่า " คู่ก่อนคฤหบดี แม้
บุคคลผู้ทำบาปในโลกนี้ ย่อมเห็นบาปว่าดี ตลอดกาลที่บาปยังไม่
เสียดผล, แต่เมื่อใด บาปของเขาเสียดผล, เมื่อนั้น เขาย่อมเห็น
บาปว่าชั่วแท้ ๆ; ฝ่ายบุคคลผู้ทำกรรมดี ย่อมเห็นกรรมชั้วว่าดี
ตลอดกาลที่กรรมดียังไม่เสียดผล, แต่เมื่อใด กรรมดีของเขาเสียด
ผล, เมื่อนั้น เขาย่อมเห็นกรรมดีว่า ดีจริงๆ " ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรง

๑. ภาทรปุคฺคโล. ตามรูปศัพท์น่าจะแปลว่า บุคคลดี แต่ไม่แปลอย่างนั้น เพราะยังเห็น
ผิดอยู่ จึงต้องแปลว่า บุคคลผู้ทำกรรมดี ตามนัยอรรถกถา.

สืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงได้ภายิตพระคาถาเหล่านี้ว่า

"แม้คนผู้ทำบาป ย่อมเห็นบาปว่าดี ตลอด
กาลที่บาปยังไม่ผลัดผล, แต่เมื่อใด บาปผลัด
ผล, เมื่อนั้น เขาย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่ว, ฝ่ายคน
ทำกรรมดี ย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่ว ตลอดกาลที่
กรรมดียังไม่ผลัดผล, แต่เมื่อใด กรรมดีผลัด
ผล, เมื่อนั้น เขาย่อมเห็นกรรมดีว่าดี.

[แก้อรรถ]

บุคคลผู้ประกอบบาปกรรมมีทุจริตทางกายเป็นต้น ชื่อว่าคนผู้บาป
ในพระคานานั้น.

ก็บุคคลเมื่อนั้น เมื่อยังเสวยสุขอันเกิดขึ้น ด้วยอานุภาพแห่ง
สุจริตกรรมในปางก่อนอยู่ ย่อมเห็นแม้บาปกรรมว่าดี.

บาทพระคาถาว่า ยาว ป่าปี น ปจฺจติ เป็นต้น ความว่า
บาปกรรมของเขานั้น ยังไม่ให้ผลในปัจจุบันภพหรือในสัมปรายภพ
เพียงใด. (ผู้ทำบาป ย่อมเห็นบาปว่าดี เพียงนั้น). แต่เมื่อใด
บาปกรรมของเขานั้นให้ผล ในปัจจุบันภพหรือในสัมปรายภพ, เมื่อ
นั้น ผู้ทำบาปนั้น เมื่อเสวยกรรมกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันภพ และ
ทุกข์ในอบายในสัมปรายภพอยู่ ย่อมเห็นบาปว่าชั่วถ่ายเดียว.

ในพระคาถาที่ ๒ (พึงทราบเนื้อความดังต่อไปนี้). บุคคลผู้

๑. วิวิชา กมฺมกรณา ตามรูปเป็นปัญจมีวิรัตติ แปลตามรูปนั้นไม่ได้ความ จึงหักแปล
เป็นทุตติยาวิรัตติ ถ้าเป็นรูป วิชานี กมฺมกรณานิ จะควรกว่า.

ประกอบกรรมดีมีสุจริตทางกายเป็นต้น ชื่อว่าคนทำกรรมดี, คนทำกรรมดีเมื่อนั้น เมื่อเสวยทุกข์อันเกิดขึ้นด้วยอานุภาพแห่งสุจริตในปางก่อน ย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่ว.

บาทพระคาถาว่า ยาว ภุรุ น ปุจติ เป็นต้น ความว่า กรรมดีของเขานั้น ยังไม่ให้ผล ในปัจจุบันภพหรือสัมปรายภพ เพียงใด. (คนทำกรรมดี ย่อมเห็นกรรมดี ชั่วอยู่ เพียงนั้น), แต่เมื่อใด กรรมดีนั้นให้ผล, เมื่อนั้น คนทำกรรมดีนั้น เมื่อเสวยสุขที่อิงอามิสมีลาภและสักการเป็นต้นในปัจจุบันภพ และสุขที่อิงสมบัติอันเป็นทิพย์ในสัมปรายภพอยู่ ย่อมเห็นกรรมดีว่า ดีจริง ๆ ดังนี้.

ในกาลจบเทศนา เทวดานั้น ดำรงอยู่ในโศคาปิตติผล. พระธรรมเทศนา ได้มีประโยชน์แก่บริษัทผู้มาประชุมกัน ดังนี้แล.

เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐี จบ.

๕. เรื่องภิกษุไม่ถนอมบริวาร [๕๕]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง ผู้ไม่ถนอมบริวาร ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " มวมณฺเฏธ ปาปสฺส " เป็นต้น.

[ของสงฆ์ใช้แล้วควรรีบเก็บ]

ได้ยินว่า ภิกษุนั้น ใช้สอยบริวารอันต่างด้วยเตียงและตั้งเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง ในภายนอกแล้ว ทิ้งไว้ในที่นั่นเอง. บริวารย่อมเสียดหายไป เพราะฝนบ้าง แดดบ้าง พวกสัตว์มีปลวกเป็นต้นบ้าง. ภิกษุนั้น เมื่อพวกภิกษุกล่าวเตือนว่า " ผู้มีอายุ ธรรมดาบริวาร ภิกษุควรเก็บงำมิใช่หรือ ? " กลับกล่าวว่า " กรรมที่ผมทำนั้นนิดหน่อย ผู้มีอายุ, บริวารนั้นไม่มีจิต, ความวิจิตรก็ไม่มี " ดังนี้แล้ว (ยังขึ้น) ทำอยู่อย่างนั้นนั่นแลอีก. ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลกิริยา (การ) ของเธอแต่พระศาสดา.

พระศาสดารับสั่งให้เรียกภิกษุนั้นมาแล้ว ตรัสถามว่า " ภิกษุข้าว่า เธอทำอย่างนั้นจริงหรือ ? " เธอแม้ถูกพระศาสดาตรัสถามแล้ว ก็กราบทูลอย่างค้อมนินอย่างนั้นนั่นแหละว่า " ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้อนั้นจะเป็นอะไร, ข้าพระองค์ทำกรรมเล็กน้อย, บริวารนั้น ไม่มีจิต, ความวิจิตรก็ไม่มี."

* พระมหาสมณฺ ี ป. ฐ. ๕ (ปัจจุบันเป็นพระธรรมโสภณ) วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

[อย่าดูหมิ่นกรรมชั่วว่านิดหน่อย]

ที่นั่น พระศาสดาตรัสกะเธอว่า " อธิษฐานทั้งหลายทำอย่างนั้น
ย่อมไม่ควร, ขึ้นชื่อว่าบาปกรรม ใคร ๆ ไม่ควรดูหมิ่นว่า นิด
หน่อย; เหมือนอย่างว่า ภาชนะที่เขาเปิดปากตั้งไว้กลางแจ้ง เมื่อ
ฝนตกอยู่ ไม่เต็มได้ด้วยน้ำหยาดเดียวโดยแท้, ถึงกระนั้น เมื่อ
ฝนตกอยู่บ่อย ๆ ภาชนะนั้นย่อมเต็มได้แน่ ๆ ฉนั้นใด, บุคคลผู้ทำ
บาปกรรมอยู่ ย่อมทำกองบาปให้ใหญ่โตขึ้นโดยลำดับได้อย่างแน่ ๆ
ฉนั้นนั่นเหมือนกัน " ดังนี้แล้ว. เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึง
ตรัสพระคาถานี้ว่า

"บุคคลที่ไม่ควรดูหมิ่นบาปว่า 'บาปมีประมาณ
น้อยจักไม่มาถึง' แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาด
น้ำที่ตกลง (ทีละหยาด) ได้ฉนั้นใด, ขนพาลเมื่อ
สั่งสมบาปแม้ทีละน้อย ๆ ย่อมเต็มด้วยบาปได้
ฉนั้นนั่น."

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า มามวญฺเณถ ความว่า บุคคลไม่ควร
ควรดูหมิ่น.

บทว่า ปาปสุส แปลว่า ซึ่งบาป.

บาทพระคาถาว่า น มตุตฺตํ อากมิสุสฺสตี ความว่า บุคคลไม่ควร
ดูหมิ่นบาปอย่างนี้ว่า " เราทำบาปมีประมาณน้อย, เมื่อไร บาปนั้นจัก
แผ่ถึงผล ? "

บทว่า **อุทกมุโหปี** ความว่า ภาชนะดินชนิดใดชนิดหนึ่ง
ที่เขาเปิดปากทิ้งไว้ในเมื่อฝนตกอยู่ ย่อมเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมา
ที่ละหยาด ๆ โดยลำดับได้ฉันใด, บุคคลเขลา เมื่อสั่งสมคือเมื่อพอก
พูนบาปแม้ทีละน้อย ๆ ย่อมเต็มด้วยบาปได้ฉันนั้นเหมือนกัน.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดา-
ปัตติผลเป็นต้นแล้ว. แม้พระศาสดา ก็ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่า
" ภิกษุลาดที่นอน (ของสงฆ์) ไว้ในที่แจ้งแล้ว ไม่เก็บไว้ตามเดิม
ต้องอาบัติชื่อนี้ " ดังนี้แล.

เรื่องภิกษุไม่ถนอมบริวาร จบ.

๖. เรื่องเศรษฐีชื่อพิพาลปทกะ* [๑๐๐]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภเศรษฐีชื่อพิพาลปทกะ (เศรษฐีตีนแมว) ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า "มาวมลฺลสฺส ปุณฺณสฺส" เป็นต้น.

[ให้ทานเองและชวนคนอื่น ได้สมบัติ ๒ อย่าง]

ความพิสดารว่า สมัยหนึ่ง ชาวเมืองสาวัตถีพากันถวายทานแต่ภิกษุสงฆ์ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน โดยเนื่องเป็นพวกเดียวกัน. อยู่มาวันหนึ่ง พระศาสดา เมื่อจะทรงทำอนุโมทนา ตรัสอย่างนี้ว่า "อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้ทานด้วยตน, (แต่) ไม่ชักชวนผู้อื่น, เขาย่อมได้โภคสมบัติ, (แต่) ไม่ได้บริวารสมบัติ ในที่แห่งตนเกิดแล้ว ๆ; บางคน ไม่ให้ทานด้วยตน, ชักชวนแต่คนอื่น, เขาย่อมได้บริวารสมบัติ (แต่) ไม่ได้โภคสมบัติ ในที่แห่งตนเกิดแล้ว ๆ; บางคน ไม่ให้ทานด้วยตนด้วย ไม่ชักชวนคนอื่นด้วย, เขาย่อมไม่ได้โภคสมบัติ ไม่ได้บริวารสมบัติ ในที่แห่งตนเกิดแล้ว ๆ; เป็นคนเที่ยวกินเดน, บางคน ให้ทานด้วยตนด้วย ชักชวนคนอื่นด้วย, เขาย่อมได้ทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติ ในที่แห่งตนเกิดแล้ว ๆ."

* พระมหาสมณีย์ ป. ๕ (ปัจจุบันเป็น พระธรรมโสภณ) วัดบวรนิเวศวิหาร แปล

[บัณฑิตเรียไรของทำบุญ]

ครั้งนั้น บัณฑิตบุรุษผู้หนึ่ง ฟังธรรมเทศนานั้นแล้ว คิดว่า "แม่! เหตุนี้หน้าอัสจรรย, บัณฑิตนี้ เราจักทำกรรมที่เป็นไปเพื่อสมบัติ ทั้ง ๒." จึงกราบทูลพระศาสดาในเวลาเสด็จลุกไปว่า "ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ พรุ่งนี้ ขอพระองค์จงทรงรับภิกษาของพวกข้าพระองค์."

พระศาสดา. ก็ท่านมีความต้องการด้วยภิกษุสักเท่าไร ?

บุรุษ. ภิกษุทั้งหมด พระเจ้าข้า.

พระศาสดาทรงรับคำแล้ว. แม้เขาก็เข้าไปยังบ้าน เทียวป่าว่า ร้อง ว่า "ข้าแต่แม่และพ่อทั้งหลาย ข้าพเจ้านิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธรเจ้าเป็นประธาน เพื่อฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้. ผู้ใดอาจถวายแก่ ภิกษุทั้งหลายมีประมาณเท่าใด, ผู้นั้นจงให้วัตถุต่าง ๆ มีข้าวสาร เป็นต้น เพื่อประโยชน์แก่อาหารมียาคุเป็นต้น เพื่อภิกษุทั้งหลาย มีประมาณเท่านั้น, พวกเราจักให้หุงต้มในที่แห่งเดียวกันแล้วถวายทาน "

[เหตุที่เศรษฐีมีชื่อว่าพิพาลปกตะ]

ที่นั่น เศรษฐีคนหนึ่ง เห็นบุรุษนั้นมาถึงประตูร้านค้าตลาดของตน ก็โกรธว่า "เจ้าคนนี้ ไม่นิมนต์ภิกษุแต่พ่อ (กำลัง) ของตน ต้อง มาเที่ยวชักชวนชาวบ้านทั้งหมด (อีก)." จึงบอกว่า "แกจงนำเอา ภาชนะที่แก่ถื่อมา" ดังนี้แล้ว เอาน้ำมือ ๓ นิ้วหยิบ ได้ให้ข้าวสาร หน่อยหนึ่ง, ถั่วเขียว ถั่วราชมาสก็เหมือนกันแล. ตั้งแต่นั้น เศรษฐี นั้นจึงมีชื่อว่าพิพาลปกเศรษฐี. แม้เมื่อจะให้เกสขมิเนยใสและน้ำอ้อย

เป็นต้น ก็เอียงปากขุดเข้าที่หม้อ ทำให้ปากขุดนั้นติดเป็นอันเดียว
กัน ให้เกสขมิ้นเเย่ไสและน้ำอ้อยเป็นต้นไหลลงที่ละหยด ๆ ให้ได้
หน้อยหนึ่งเท่านั้น.

อุบาสกทำวัตถุที่คนอื่นให้โดยรวมกัน (แต่) ได้ถือเอา
สิ่งของที่เศรษฐีนี้ให้ไว้แผนกหนึ่งต่างหาก.

[เศรษฐีให้คนสนิทไปดูการทำของบรุษผู้เรียไร]

เศรษฐีนั้น เห็นกิริยาของอุบาสกนั้นแล้ว คิดว่า "ทำไมหนอ
เจ้าคนนี้จึงรับสิ่งของที่เราให้ไว้แผนกหนึ่ง?" จึงส่งจูปัญญากร"คนหนึ่ง
ไปข้างหลังเขา ด้วยสั่งว่า "เจ้าจงไป, จงรู้กรรมที่เจ้านั้นทำ."
อุบาสกนั้นไปแล้ว กล่าวว่ "ขอผลใหญ่จงมีแก่เศรษฐี." ดังนี้แล้ว
ใส่ข้าวสาร ๑ - ๒ เมล็ด เพื่อประโยชน์ แก่ยาคุภัดและขนม, ใส่
ถั่วเขียวถั่วราชมาสบ้าง. หยาดน้ำมันและหยาดน้ำอ้อยเป็นต้นบ้าง ลงใน
ภาชนะทุก ๆ ภาชนะ. จูปัญญากรไปบอกแก่เศรษฐีแล้ว. เศรษฐี
ฟังคำนั้นแล้ว จึงคิดว่า "หากเจ้าคนนั้นจักกล่าวโทษเราในท่ามกลาง
บริษัทไซร้, พอมันเอ่ยชื่อของเราขึ้นเท่านั้น เราจักประหารมันให้
ตาย." ในวันรุ่งขึ้น จึงเหน็บกฤษไว้ในระหว่างฝ้านุ่งแล้ว ได้ไปยืนอยู่
ที่โรงครัว.

[ฉลาดพูดทำให้ผู้มุ่งร้ายกลับอ่อนน้อม]

บรุษนั้น เลี้ยงดูภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน แล้วกราบ
ทูลพระผู้มีพระภาคว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ชกชวน

๑. กรรมทุกกณณิกิ ๒. จูปัญญากร คือคนใช้ที่สนิทหรือคนใช้ที่วางใจได้.

มหาชนถวายทานนี้, พวกมนุษย์ที่เข้าพระองค์ชักชวนแล้วในทีนั้น ได้ให้ข่าวสารเป็นต้นมากบ้างน้อยบ้าง ตามกำลังของตน, ขอผลอันไพศาลจงมีแก่มหาชนเหล่านั้นทั้งหมด."

เศรษฐีได้ยินคำนั้นแล้ว คิดว่า "เรามาด้วยตั้งใจว่า 'พอมันเอ่ยชื่อของเราขึ้นว่า 'เศรษฐีชื่อโน้นถือเอาข่าวสารเป็นต้นด้วยหีบมือให้,' เราก็จักฆ่าบุรุษนี้ให้ตาย, แต่บุรุษนี้ ทำทานให้ร่วมกันทั้งหมดแล้วกล่าวว่า 'ทานที่ชนเหล่าใดดวงด้วยทานานเป็นต้นแล้วให้ก็ดี, ทานที่ชนเหล่าใดถือเอาด้วยหีบมือแล้วให้ก็ดี, ขอผลอันไพศาล จงมีแก่ชนเหล่านั้นทั้งหมด.' ถ้าเราจักไม่ให้บุรุษเห็นปานนี้อดโทษไซ้, อาชญาของเทพเจ้าจักตกลงบนศีรษะของเรา." เศรษฐีนั้นหมอบลงแทบเท้าของอุบาสกนั้นแล้วกล่าวว่า " นาย ขอนายจงอดโทษให้ผมด้วย," และอุบาสกนั้นถามว่า " นี้อะไรกัน ?" จึงบอกเรื่องนั้นทั้งหมด.

พระศาสดาทรงเห็นกิจยานั้นแล้ว ตรัสถามผู้ชวนขวยในทานว่า " นี้อะไรกัน ?" เขากราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดตั้งแต่วันที่แล้ว ๆ มา.

[อย่าดูหมิ่นบุญว่านิดหน่อย]

ทีนั้น พระศาสดาตรัสถามเศรษฐีนั้นว่า " นัยว่า เป็นอย่างนั้นหรือ ? เศรษฐี." เมื่อเขากราบทูลว่า " อย่างนั้น พระเจ้าข้า," ตรัสว่า " อุบาสก จินชื่อว่าเป็นบุญ อันใคร ๆ ไม่ควรดูหมิ่นว่า 'นิดหน่อย,' อันบุคคลถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเช่นเราเป็นประธานแล้ว ไม่ควรดูหมิ่นว่า 'เป็นของนิดหน่อย,' ด้วยว่า บุรุษผู้บัณฑิต ทำบุญอยู่ ย่อมเต็มไปด้วยบุญโดยลำดับแน่แท้ เปรียบเหมือนภาชนะที่เปิด

ปาก เต็มไปด้วยน้ำ ฉะนั้น." ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดง
ธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

"บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่า 'นิดหน่อย จักไม่
มาถึง' แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลง
มา (ทีละหยาด ๆ) ได้ฉันใด, ชีรชน (ชนผู้มี
ปัญญา) ตั้งสมบุญแม้ทีละน้อย ๆ ย่อมเต็ม
ด้วยบุญได้ ฉะนั้น."

[แก้อรรถ]

เนื้อความแห่งพระคาถานั้นว่า "มนุษย์ผู้บัณฑิต ทำบุญแล้ว
อย่าดูหมิ่น คือไม่ควรดูถูกบุญ อย่างนี้ว่า 'เราทำบุญมีประมาณน้อย
บุญมีประมาณน้อยจักมาถึง ด้วยอำนาจแห่งวิบากก็หาไม่, เมื่อเป็น
เช่นนี้ กรรมนิดหน่อยจักเห็นเราที่ไหน ? หรือว่าเราจักเห็น
กรรมนั้นที่ไหน ? เมื่อไรบุญกรรมนั้นจักเสียดผล ?' เหมือนอย่าง
ว่า ภาชนะดินที่เขาเปิดฝาดั่งไว้ ย่อมเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมา (ที
ละหยาด ๆ) ไม่ขาดสายได้ ฉันทใด, ชีรชน คือบุรุษผู้เป็นบัณฑิต เมื่อ
ตั้งสมบุญทีละน้อย ๆ ชื่อว่าเต็มด้วยบุญได้ ฉะนั้น."

ในกาลจบเทศนา เศรษฐินั้นบรรลुโศคาปิตติผลแล้ว. พระธรรม
เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทที่มาประชุมกัน ดังนี้แล.

เรื่องเศรษฐีชื่อพิพาลปทกะ จบ.

๓. เรื่องมหาชนวาณิช* [๑๐๑]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพ่อค้ามีทรัพย์มาก ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " วาณิชโฆ ภยฺ มคฺคํ " เป็นต้น.

[พ่อค่านิมนตฺกิกษุ ๕๐๐ เดินทางร่วม]

ดังได้สดับมา พวกโจร ๕๐๐ คน แสวงหาช่องในเรือนของพ่อค่านั้น ไม่ได้ (ช่อง) แล้ว. โดยสมัยอื่น พ่อค่านั้นบรรทุกเกวียน ๕๐๐ เล่ม ให้เต็มไปด้วยสิ่งของแล้ว ให้เผด็จแก่กิกษุทั้งหลายว่า " เราจะไปคู่อื่นที่ชื่อโน้นเพื่อค้าขาย, พระผู้เป็นเจ้าเหล่าใดประสงค์จะไปคู่นั้น, ขอนิมนตฺพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นจงออกไป, จักไม่ลำบากด้วยกิกษาในหนทาง." กิกษุ ๕๐๐ รูปฟังค่านั้นแล้ว ได้เดินทางไปกับพ่อค่านั้น. โจรแม่เหล่านั้นได้ข่าวว่า " ได้ยินว่า พ่อค่านั้นออกไปแล้ว " ได้ไปชุมนุมอยู่ในคง.

ฝ่ายพ่อค้าไปแล้ว ยึดเอาที่พักใกล้บ้านแห่งหนึ่งที่ปากคง จัดแจงโคและเกวียนเป็นต้นสิ้น ๒ - ๓ วัน และถวายนกิกษาแก่กิกษุเหล่านั้นเป็นนิตยฺเทียว.

[พวกโจรให้คนใช้ไปสืบข่าวพ่อค้า]

พวกโจร เมื่อพ่อค่านั้นล่าช้าอยู่ จึงส่งบุรุษคนหนึ่งไปด้วยสั่ง

* พระมหาอุณ ป. ธ. ๖ วัดพิชัยญาติการาม แปล.

ว่า "เจ้าจงไป, จงรู้วันออก (เดินทาง) ของพ่อค้ำนั้นแล้วจงมา."
บุรุษนั้นไปถึงบ้านนั้นแล้ว ถามสหายคนหนึ่งว่า "พ่อค้ำจักออกไป
เมื่อไร?" สหายนั้นตอบว่า "โดยกาลล่วงไป ๒ - ๓ วัน" ดังนี้แล้ว
กล่าวว่า "ก็ท่านถามเพื่ออะไร?"

ที่นั่น บุรุษนั้นบอกแก่เขาว่า "พวกข้าพเจ้าเป็นโจร ๕๐๐ ชุ่ม
อยู่ในดงเพื่อต้องการพ่อค้ำนั้น." ฝ่ายสหาย กล่าวว่า "ถ้าเช่นนั้น
ท่านจงไป, พ่อค้ำจักออกไปโดยเร็ว" ส่งบุรุษนั้นไปแล้ว คิดว่า
"เราจักห้ามพวกโจรหรือพ่อค้ำดีหนอ?" ตกลงใจว่า "ประโยชน์
อะไรของเราด้วยพวกโจร, ภิกษุ ๕๐๐ รูปอาศัยพ่อค้ำเป็นอยู่, เราจัก
ให้สัญญาแก่พ่อค้ำ" แล้วได้ไปสู่สำนักของพ่อค้ำนั้น ถามว่า "ท่าน
จักไปเมื่อไร" พ่อค้ำตอบว่า "ในวันที่ ๓" กล่าวว่า "ท่านจงทำ
ตามคำของข้าพเจ้า, ได้ยินว่าพวกโจร ๕๐๐ ชุ่มอยู่ในดงเพื่อต้องการ
ตัวท่าน, ท่านอย่าเพิ่งไปก่อน."

[พ่อค้ำถูกโจรสะกดต้องพักอยู่ในระหว่างทาง]

พ่อค้ำ. ท่านรู้อย่างไร?

บุรุษสหาย. เพื่อนรักของข้าพเจ้ามีอยู่ในระหว่างพวกโจรเหล่านั้น,
ข้าพเจ้ารู้เพราะคำบอกเล่าของเขา.

พ่อค้ำ. ถ้าเช่นนั้น ประโยชน์อะไรของเราด้วยการจากไปที่นี่,
เราจักกลับไปเรือนละ.

เมื่อพ่อค้ำนั้นชักช้า บุรุษที่พวกโจรเหล่านั้นส่งมาอีก มา

ถึงแล้ว สหายนั้น ได้ฟังความเป็นไปนั้นแล้ว ไปบอกแก่พวกโจรว่า " ได้ยินว่า พ่อค้าจักกลับคืนไปเรือนทีเดียว." พวกโจรฟังคำนั้นแล้ว ได้ออกจากคงนั้นไปชุมนุมอยู่ริมหนทางนอกนี้. เมื่อพ่อค้านั้นชักเข้าอยู่ โจรเหล่านั้นก็ส่งบุรุษไปในสำนักของสหายแม่อีก. สหายนั้นรู้ความที่พวกโจรชุมนุมอยู่ในที่นั้นแล้ว ก็แจ้งแก่พ่อค้าอีก.

พ่อค้าคิดว่า " แม่ในที่นี้ ความขาดแคลน (ด้วยอะไร ๆ) ของเราก็ไม่มี, เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจักไม่ไปข้างโน้น ไม่ไปข้างนี้, จักอยู่ที่นี้แหละ " ดังนี้แล้ว ไปสู่สำนักของภิกษุทั้งหลาย เรียนว่า " ท่านผู้เจริญ ได้ยินว่า พวกโจรประสงค์จะปล้นผม ชุมอยู่ริมหนทางนอกนี้. ผมจักไม่ไปทั้งข้างโน้นทั้งข้างนี้ จักพักอยู่ที่นี้แหละชั่วคราว; ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ประสงค์จะอยู่ที่นี้ก็จงอยู่, ประสงค์จะไปก็จงไปตามความพอใจของตน."

[ภิกษุลาพ่อค้ากลับไปเมืองสาวัตถี]

พวกภิกษุกล่าวว่า " เมื่อเป็นเช่นนั้น พวกฉันจักกลับ," อลาพ่อค้าแล้ว ในวันรุ่งขึ้น ไปสู่เมืองสาวัตถี ถวายบังคมพระศาสดานั่งอยู่แล้ว.

[สิ่งที่ควรเว้น]

พระศาสดา ตรัสถามว่า " ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไม่ไปกับพ่อค้ามีทรัพย์มากหรือ ? " เมื่อพวกภิกษุนั้นกราบทูลว่า " อย่างนั้นพระเจ้าข้า พวกโจรชุมนุมอยู่ริมทางทั้ง ๒ ข้างเพื่อต้องการปล้นพ่อค้าผู้

มีทรัพย์มาก, เพราะเหตุนี้ เขาจึงพักอยู่ในที่นั่นแล, ส่วนพวก
ข้าพระองค์ ลาเขากลับมา" ตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย พ่อค้าผู้มี
ทรัพย์มาก ย่อมเว้นทาง (ที่มีภัย) เพราะความที่พวกโจรมีอยู่,
บุตรยี่แม่ใครจะเป็นอยู่ ย่อมเว้นยาพิษอันร้ายแรง, แม้ภิกษุทราบว่
'ภพ ๓ เป็นเช่นกับหนทางที่พวกโจรมีอยู่.' แล้วเว้นกรรมชั่วเสียควร."
ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่า
"บุคคลพึงเว้นกรรมชั่วทั้งหลายเสีย, เหมือน
พ่อค้ามีทรัพย์มาก มีพวกน้อย เว้น ทางอันพึง
กลัว, (และ) เหมือนผู้ต้องการจะเป็นอยู่ เว้น
ยาพิษเสียจะนั้น."

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ภย ได้แก่ อันน่ากลัว. อธิบายว่า
ชื่อว่ามิภัยเฉพาะหน้า เพราะเป็นหนทางที่พวกโจรมีอยู่. ท่านกล่าว
อธิบายคำนี้ไว้ว่า "พ่อค้าผู้มีทรัพย์มาก มีพวกน้อย เว้นทางที่มีภัย
เฉพาะหน้าฉันใด, ผู้ต้องการจะเป็นอยู่ ย่อมเว้นยาพิษอันร้ายแรงฉันใด,
ภิกษุผู้บัณฑิต ควรเว้นกรรมชั่วทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยเสียฉันนั้น."

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่านั้น บรรลุพระอรหัตพ้อมด้วย
ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย. พระธรรมเทศนาได้เป็นประโยชน์แม้แก่มหาชน
ผู้มาประชุม ดังนี้แล.

เรื่องมหาชนวานิช จบ.

๘. เรื่องนายพรานกุกกุมิตร* [๑๐๒]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภนายพรานชื่อกุกกุมิตร ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " ปาณิมุหิ เจ วโณนาสุส " เป็นต้น.

[ติดาเศรษฐีรักพรานกุกกุมิตร]

ได้ยินว่า ติดาเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงราชคฤห์ เจริญวัยแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การรักษา มารดาบิดาจึงมอบหญิงคนใช้ให้คนหนึ่ง ให้อยู่ในห้องบนปราสาท ๗ ชั้น ในเวลาเย็นวันหนึ่ง แลไปในระหว่างถนน ทางหน้าต่าง เห็นนายพรานคนหนึ่งชื่อกุกกุมิตร ผู้ถือบ่วง ๕๐๐ และหลาว ๕๐๐ ฆ่าเนื้อทั้งหลายเลี้ยงชีพ ฆ่าเนื้อ ๕๐๐ ตัวแล้ว บรรทุกเกวียนใหญ่ให้เต็มไปด้วยเนื้อสัตว์เหล่านั้น นั่งบนแอกเกวียน เข้าไปสู่พระนครเพื่อต้องการจะขายเนื้อ เป็นผู้มีจิตปฏิบัติในนายพรานนั้น ให้บรรณการในมือหญิงคนใช้ ส่งไปว่า " เจ้าจงไป, จงให้บรรณการแก่บุรุษนั้น รู้เวลาไป (ของเขา) แล้วจงมา."

หญิงคนใช้ไปแล้ว ให้บรรณการแก่นายพรานนั้นแล้ว ถามว่า " ท่านจักไปเมื่อไร ? " นายพรานตอบว่า " วันนี้เราขายเนื้อแล้ว จักออกไปโดยประตูชื่อ โนนันแต่เช้าเทียว." หญิงคนใช้ฟังคำที่นายพรานนั้นบอกแล้ว กลับมาบอกแก่นาง.

[ติดาเศรษฐีลอบหนีไปกับนายพราน]

ติดาเศรษฐีรวบรวมผ้าและอาภรณ์อันควรแก่ความที่เป็นของตน

* พระมหาอุณ ป. ธ. ๖ วัดพิชัยญาติการาม แปล.

ควรถือเอา นุ่งผ้าเก่า ถือหม้อออกไปแต่เช้าตรู่เหมือนไปสู่น้ำกับพวกนางทาสี ถึงที่นั่นแล้วได้ยื่นคอยการมาของนายพรานอยู่. แม่นายพรานก็ขับเกวียนออกไปแต่เช้าตรู่. ฝ่ายนางก็เดินตามหลังนายพรานนั้นไป. เขาเห็นนางจึงพูดว่า "ข้าพเจ้าไม่รู้จักเจ้าว่า 'เป็นธิดาของผู้ชื่อนั่น,' แม่แม่ เจ้าอย่าตามฉันไปเลย." นางตอบว่า "ท่านไม่ได้เรียกฉันมา, ฉันมาตามธรรมชาติของตน, ท่านจงนั่ง ขับเกวียนของตนไปเถิด." เขาห้ามนางแล้ว ๆ เล่า ๆ ทีเดียว. ครั้นนางพูดกับเขาว่า "อันการห้ามสิริอันมาสู่สำนักของตนย่อมไม่ควร " นายพรานทราบการมาของนางเพื่อตนโดยไม่สงสัยแล้ว ได้อุ้มนางขึ้นเกวียนไป.

มารดาบิดาของนางให้คนหาข้างโน้นข้างนี้ก็ไม่พบ สำคัญว่า "นางจักตายเสียแล้ว " จึงทำภัตเพื่อผู้ตาย. แม่นางอาศัยการอยู่ร่วมกับนายพรานนั้น ตลอดบุตร ๗ คนโดยลำดับ ผูกบุตรเหล่านั้นผู้เจริญวัยเติบโตแล้ว ด้วยเครื่องผูกคือเรือน".

[กุกกุฎมิตรอาฆาตในพระพุทธรเจ้า]

ภายหลังวันหนึ่ง พระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่ง ทรงเห็นนายพรานกุกกุฎมิตรกับบุตรและสะใภ้ เข้าไปในป่าคือพระญาณของพระองค์ ทรงใคร่ครวญว่า "นั่นเหตุอะไรหนอแล ? " ทรงเห็น อุปนิสัยแห่งโศคาปัตติมรรคของชนเหล่านั้นแล้ว ทรงถือบาตรและจีวร ได้เสด็จไปที่บ่วงดักของนายพรานนั้นแต่เช้าตรู่. วันนั้นแม้เนื้อสัตว์หนึ่งก็ได้ติดบ่วง.

๑. ทำบุญเลี้ยงพระแล้วอุทิศผลบุญไปให้ผู้ตาย.
๒. จัดแจงแต่งงานให้มีเหย้าเรือน.

พระศาสดาทรงแสดงรอยพระบาท ที่ใกล้บ่วงของเขาแล้ว ประทับนั่งในไต้ร่มพุ่มไม้พุ่มหนึ่งข้างหน้า. นายพรานกุกกุมิตรถือ ธนูไปสู่ที่ตักบ่วงแต่เช้าตรู่ ตรวจสอบบ่วงจำเดิมแต่ต้น ไม่พบเนื้อแม้ว ตัวเดียวซึ่งติดบ่วง ได้เห็นรอยพระบาทของพระศาสดาแล้ว. ที่นั่น เขาได้ดำริจะเห็นว่า "ใครที่เกี่ยวปล่อยเนื้อตัวติด (บ่วง) ของเรา." เขา ผูกอาฆาตในพระศาสดา เมื่อเดินไปก็พบพระศาสดาประทับนั่งที่โคน พุ่มไม้ คิดว่า " สมณะองค์นี้ปล่อยเนื้อของเรา, เราจักฆ่าสมณะนั้น เสีย." ดังนี้แล้ว ได้โค้งธนู.

พระศาสดาให้โค้งธนูได้ (แต่) ไม่ให้ยิง (ธนู) ไปได้. เขา ไม่อาจทิ้งเพื่อปล่อยลูกศรไป ทั้งลดลง มีสี่ข้างทั้ง ๒ ปานดังจะแตก มีน้ำลายไหลออกจากปาก เป็นผู้อ่อนเพลีย ได้ยืน (ชื่อ) อยู่แล้ว.

ครั้งนั้น พวกบุตรของเขาไปเรื้อนพูดกันว่า " บิดาของเราล่าช้า อยู่, จักมีเหตุอะไรหนอ ? " อันมารดาส่งไปว่า " พ่อทั้งหลาย พวก เจ้าจงไปสู่สำนักของบิดา." ต่างก็ถือธนูไปเห็นบิดายืนอยู่เช่นนั้น คิดว่า " ผู้นี้จักเป็นปัจจามิตรของบิดาพวกเรา," ทั้ง ๗ คนโค้งธนูแล้ว ได้ ยืนอยู่ เหมือนกับบิดาของพวกเขายืนแล้ว เพราะอาณุภาพแห่งพระ- พุทธเจ้า.

[กุกกุมิตรเลิกอาฆาตในพระพุทธเจ้า]

ลำดับนั้น มารดาของพวกเขาคิดว่า ทำไมหนอแล? บิดา (และ) บุตรจึงล่าช้าอยู่ " ไปกับลูกสะใภ้ ๗ คน เห็นชนเหล่านั้นยืน อยู่อย่างนั้น คิดว่า " ชนเหล่านี้ยืนโค้งธนูต่อใครหนอแล ? " แลไป

ก็เห็นพระศาสดา จึงประคองแขนทั้ง ๒ ร้องลั่นขึ้นว่า "พวกท่านอย่า
ยังบิดาของเราให้พินาศ, พวกท่านอย่ายังบิดาของเราให้พินาศ."

นายพรานกุกกุมิตรได้ยินเสียงนั้นแล้ว คิดว่า "เราหนีหายแล้ว
หนอ, นัยว่า ผู้นั้นเป็นพ่อตาของเรา, ตายจริง เราทำกรรมหนัก."
แม้พวกบุตรของเขาก็คิดว่า "นัยว่า ผู้นั้นเป็นตาของเรา, ตายจริง
เราทำกรรมหนัก." นายพรานกุกกุมิตร เข้าไปตั้งเมตตาคิดไว้ว่า
"คนนี้เป็นพ่อตาของเรา." แม้พวกบุตรของเขาก็เข้าไปตั้งเมตตาคิด
ว่า "คนนี้เป็นตาของพวกเรา." ขณะนั้น ธิดาเศรษฐีผู้มารดาของ
พวกเขาพูดว่า "พวกเจ้าจงทิ้งธนูเสียโดยเร็วแล้วให้บิดาฉันอดโทษ."

[เขาทั้งหมดสำเร็จโศดาปัตติผล]

พระศาสดา ทรงทราบจิตของเขาเหล่านั้นอ่อนแล้ว จึงให้
ลดธนูลงได้. ชนเหล่านั้นทั้งหมด ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ให้
พระองค์อดโทษว่า "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์ทรงอด
โทษแก่ข้าพระองค์" ดังนี้แล้ว นั่ง ณ ส่วนข้างหนึ่ง. ลำดับนั้น
พระศาสดา ตรัสอนุปูพพิททาแก่พวกเขา. ในเวลาจบเทศนา นาย
พรานกุกกุมิตรพร้อมทั้งบุตรสะไก มีคนเป็นที่ ๑๕ ตั้งอยู่ใน
โศดาปัตติผลแล้ว. พระศาสดาเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาต ได้เสด็จไปสู่
วิหารภายหลังภัต. ลำดับนั้น พระอานนทเถระทูลถามพระองค์ว่า
"วันนี้ พระองค์เสด็จไปไหน? พระเจ้าข้า."

พระศาสดา. ไปสำนักของกุกกุมิตร อานนท.

พระอานนท. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นายพรานกุกกุมิตร

พระองค์ทำให้เป็นผู้ไม่ทำกรรมคือปาณาติบาตแล้วหรือ? พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. เออ อานนท์ นายพรานกุกกุมิตรนั้นมีคนเป็นที่ ๑๕ ตั้งอยู่ในศรัทธาอันไม่คลอนแคลน เป็นผู้หมดสงสัยในรัตนะ ๓ เป็นผู้ไม่ทำกรรมคือปาณาติบาตแล้ว.

พวกภิกษุกราบทูลว่า "แม้ภริยาของเขามีมิใช่หรือ? พระเจ้าข้า"

พระศาสดา ตรัสว่า "อย่างนั้น ภิกษุทั้งหลาย, นางเป็นกุมารีกาในเรือนของผู้มีตระกูลเทียว บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว."

[พระโสดาบันไม่ทำบาป]

พวกภิกษุสนทนากันว่า "ไฉนได้ยินว่า ภริยาของนายพรานกุกกุมิตร บรรลุโสดาปัตติผลในกาลที่ยังเป็นเด็กหญิงนั้นแล แล้วไปสู่เรือนของนายพรานนั้น ได้บุตร ๗ คน, นางอันสามีสั่งตลอดกาลเท่านั้นว่า 'หล่อนจงนำธนูมา นำลูกศรมา นำหอกมา นำหลาวมา นำข่าขมา,' ได้ให้สิ่งเหล่านั้นแล้ว, นายพรานนั้น ถือเครื่องประหารที่นางให้ไปทำปาณาติบาต; แม้พระโสดาบันทั้งหลายยังทำปาณาติบาตอยู่หรือหนอ?"

พระศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัสถามว่า "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไร?" เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า "ด้วยเรื่องชื่อนี้." ตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย พระโสดาบันย่อมไม่ทำปาณาติบาต, แต่นางได้ทำอย่างนั้น ด้วยคิดว่า 'เราจักทำตามคำสามี,' จิตของนางไม่มีเลยว่ 'สามีนั้นจงถือนำเครื่องประหารนี้ไปทำปาณาติบาต; จริงอยู่ เมื่อแผลในฝ่ามือไม่มี

ยาพิษนั้นก็ไม้อาจจะให้โทษแก่ผู้ถือยาพิษได้ ฉนใด, ชื่อว่าบาปยอม
ไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาป แม้นำเครื่องประหารทั้งหลายมีธนูเป็นต้นออกให้
เพราะไม่มีอกุศลเจตนา ฉนนันเหมือนกัน," ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรง
สืบนุสสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

" ถ้าแผลไม่พียงมีในฝ่ามือไชร้, บุคคลพียงนำยา
พิษไปด้วยฝ่ามือได้, เพราะยาพิษยอมไม่ซึม
เข้าไปสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผล ฉนใด, บาปยอมไม่
มีแก่ผู้ไม่ทำอยู่ ฉนนัน."

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า นาสุต แปลว่า ไม่พียงมี.

บทว่า หรยฺย แปลว่า พียงอาจนำไปได้.

ถามว่า " เพราะเหตุไร ? "

แก้ว่า " เพราะยาพิษไม่ซึมไปสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผล " จริงอยู่
ยาพิษยอมไม่อาจซึมซาบเข้าสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผล ฉนใด; ชื่อว่าบาป
ยอมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาป แม้นำเครื่องประหารทั้งหลายมีธนูเป็นต้น
ออกให้ เพราะไม่มีอกุศลเจตนา ฉนนันเหมือนกัน, แท้จริง บาป
ยอมไม่ติดตามจิตของบุคคลนั้น เหมือนยาพิษไม่ซึมเข้าไปสู่ฝ่ามือที่ไม่
มีแผลฉนนัน ดังนี้แล.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอุริยผลทั้งหลายมี
โศคาปัตติผลเป็นต้นแล้ว.

๑. อุนฺหาหิตฺติ แปลว่า ตามใหม่.

[บุรพกรรมของกุกกุมิตรพร้อมด้วยบุตรและลูกสะใภ้]

โดยสมัยอื่น พวกภิกษุสนทนากันว่า "อะไรหนอแล เป็นอุปนิสัยแห่งโศคาปัตติมรรค ของนายพรานกุกกุมิตร ทั้งบุตร และลูกสะใภ้? นายพรานกุกกุมิตรนี้ เกิดในตระกูลของนายพรานเนื้อเพราะเหตุอะไร?"

พระศาสดาเสด็จมาแล้ว ตรัสถามว่า "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอ?" เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า "ด้วยเรื่องชื่อนี้." ตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย ในอดีตกาล หมู่ชนจัดสร้างเจดีย์บรรจุพระธาตุของพระกัสสปทสพล กล่าวกันอย่างนี้ว่า "อะไรหนอ จักเป็นดินเหนียว?, อะไรหนอ จักเป็นน้ำเชื้อ แห่งเจดีย์นี้?"

[การสร้างเจดีย์ในสมัยก่อน]

ที่นั่น พวกเขาได้มีปริวิตกนี้ว่า "หรดาลและมโนสิลาจักเป็นดินเหนียว, น้ำมันงาจักเป็นน้ำเชื้อ." พวกเขาตำหรดาลและมโนสิลาแล้ว ผสมกับน้ำมันงา ก่อด้วยอิฐ ปิดด้วยทองคำ แล้วเขียนลวดลายข้างใน. แต่ที่ मुखภายนอกมีอิฐเป็นทองทั้งแท่งเทียว. อิฐแผ่นหนึ่งๆ ได้มีค่าแสนหนึ่ง. พวกเขา เมื่อเจดีย์สำเร็จแล้ว จนถึงกาลจะบรรจุพระธาตุ คิดกันว่า "ในกาลบรรจุพระธาตุ ต้องการทรัพย์มาก, พวกเราจักทำไครหนอแล ให้เป็นหัวหน้า?"

๑. หรดาล ของอย่างหนึ่ง เป็นก้อนสี่เหลี่ยม ใช้ฝนทำรงเขียนหนังสือ และทำสี่เหลี่ยม. ๒. มโนสิลา สिलाอ่อนที่ข่อยให้ละเอียดผสมเป็นสีอื่นได้.

[แยกกันเป็นหัวหน้าในการบรรจुพระธาตุ]

ขณะนั้น เศรษฐีบ้านนอกคนหนึ่ง กล่าวว่า " ข้าพเจ้า จักเป็นหัวหน้า " ได้ใส่เงินโกฏิ ๑ ในที่บรรจुพระธาตุ. ชาวแวนแคว้นเห็นกริยานั้น ตีเตียนว่า " เศรษฐีในกรุงนี้ ย่อมรวบรวมทรัพย์ไว้ง่ายเดียว, ไม่อาจเป็นหัวหน้าในเจดีย์เห็นปานนี้ได้, ส่วนเศรษฐีบ้านนอกใส่ทรัพย์โกฏิ ๑ เป็นหัวหน้าทีเดียว."

เศรษฐีในกรุงนั้น ได้ยินถ้อยคำของชนเหล่านั้นแล้ว กล่าวว่า " เราจักให้ทรัพย์ ๒ โกฏิแล้วเป็นหัวหน้า " ได้ให้ทรัพย์ ๒ โกฏิแล้ว.

เศรษฐีบ้านนอก มีทรัพย์ ๕ โกฏิเท่านั้นในเรือน. เศรษฐีในกรุงมีทรัพย์ ๔๐ โกฏิ. เพราะฉะนั้น เศรษฐีบ้านนอก จึงคิดว่า " ถ้าเราให้ทรัพย์ ๕ โกฏิไซ้, เศรษฐีนี้จักกล่าวว่า " เราจักให้ ๑๐ โกฏิ," เมื่อเป็นเช่นนั้น ความหมดทรัพย์ประมาณเท่านี้. และเราทั้งลูกและเมีย จักเป็นทาสของเจดีย์ " ดังนี้แล้ว พานบุตรทั้ง ๗ คน ลูกสะใภ้ ๗ คน และภริยา มอบแก่เจดีย์พร้อมกับตน.

[เศรษฐีบ้านนอกได้เป็นหัวหน้า]

ชาวแวนแคว้นทำเศรษฐีบ้านนอกนั้นให้เป็นหัวหน้า ด้วยอ้าง

๑. เอวံ วาสุเตตฺวา เป็นกริยาประธานนัย.

ว่า " ชื่อว่าทรัพย์ โคร ๆ ก็อาจให้เกิดขึ้นได้, แต่เศรษฐีบ้านนอกนี้
พร้อมทั้งบุตรและภริยา มอบตัว (เฉพาะเจดีย์), เศรษฐีนี้แหละ
จงเป็นหัวหน้า." คนทั้ง ๑๖ คนนั้น ได้เป็นทาสของเจดีย์ด้วยประการ
ฉะนี้. แต่ชาวแวนแคว้นได้ทำพวกเขาให้เป็นไท. แม้เมื่อเป็นเช่นนั้น
พวกเขาก็ปฏิบัติเจดีย์นั้นแล ดำรงอยู่ตลอดอายุ จุตจากอภัพ
นั้นแล้ว บังเกิดในเทวโลก. เมื่อชนเหล่านั้น อยู่ในเทวโลกตลอด
พุทธันดร ๑ ในพุทธูปบาทนี้ ภริยาจุตจากเทวโลกนั้น บังเกิดเป็น
ธิดาเศรษฐีในกรุงราชคฤห์.

[คติของผู้ไม่เห็นสัจจะไม่แน่นอน]

นางยังเป็นเด็กหญิงเที่ยว บรรลุโศคาปัตติผลแล้ว. ก็ชื่อว่าปฐิสนธิ
ของสัตว์ผู้ยังไม่เห็นสัจจะ เป็นคติธรรมหยาบ เพราะฉะนั้น สามิ
ของนางจึงเวียนกลับไปเกิดในสกุลพรานเนื้อ. ความสืเนหาในก่อน
ได้ครอบงำธิดาของเศรษฐี พร้อมกับการเห็นนายพรานกุกกุมิตรนั้น
แล. จริงอยู่ แม้พระผู้มีพระภาค ก็ตรัสคำนี้ไว้ว่า

" ความรักนั้น ย่อมเกิด เพราะอาศัยเหตุ ๒
ประการ อย่างนี้ คือ เพราะการอยู่ร่วมกันในกาล
ก่อน ๑ เพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบัน ๑ ดูก
ดอกบัวเกิดในน้ำ (เพราะอาศัยเปลือกตมและน้ำ)
ฉะนั้น."

ธิดาของเศรษฐีนั้น ได้ไปสู่ตระกูลของนายพรานเนื้อเพราะความ
สืเนหาในปางก่อน, แม้พวกบุตรของนางก็จุตจากเทวโลก ถือ

ปฏิสนธิในท้องของนางนั้นแล.

แม่เหล่าลูกสะใภ้ของนาง บังเกิดในที่นั้น ๆ เจริญวัยแล้ว ได้ไป
สู่เรือนของชนเหล่านั้นนั้นแหละ. ชนเหล่านั้นทั้งหมด ปฏิบัติเจตีย์
ในกาลนั้น ด้วยประการฉะนี้แล้ว จึงได้บรรลุโศดาปัตติผล ด้วย
อานุภาพแห่งกรรมนั้น ดังนี้แล.

เรื่องนายพรานกุกกุมิตร จบ.

๘. เรื่องนายพรานสุนัขชื่อโกกะ* [๑๐๓]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภนายพรานสุนัขชื่อโกกะ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " โย อปฺปทฺถุจฺจสุตฺต นรฺสุตฺต ทฺถุสฺสตี " เป็นต้น.

[นายพรานพบพระเถระเที่ยวบิณฑบาต]

ได้ยินว่า เวลาเช้าวันหนึ่ง นายพรานนั้นถือธนู มีสุนัขห้อมล้อมออกไปป่า พบภิกษุถือบิณฑบาตเป็นวัตรรูปหนึ่ง กำลังเที่ยวบิณฑบาตในระหว่างทาง โกรธแล้ว พลังคิดว่า " เราพบคนกาพกัณณี, วันนี้จักไม่ได้สิ่งอะไรเลย " ดังนี้ จึงหลีกไป. ฝ่ายพระเถระเที่ยวบิณฑบาตในหมู่บ้าน ทำภัตกิจแล้วจึงกลับไปสู่วิหารอีก.

[นายพรานให้สุนัขกัดพระเถระ]

ฝ่ายนายพรานนอกนี้ เที่ยวไปในป่าไม่ได้อะไร ๆ เมื่อกลับมา ก็พบพระเถระอีก จึงคิดว่า " วันนี้ เราพบคนกาพกัณณีนี้แล้ว ไปป่าจึงไม่ได้อะไร ๆ, บัดนี้เธอได้มาเผชิญหน้าของเราแม่อีก, เราจักให้สุนัขทั้งหลายกัดพระรูปนั้นเสีย " ดังนี้แล้ว จึงให้สัตตยาปล่อยสุนัขไป.

พระเถระอ้อนวอนว่า " อุบาสก ท่านอย่าทำอย่างนั้น." เขา ร้องบอกว่า " วันนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้อะไร เพราะประสบท่าน, ท่านก็มาประสบข้าพเจ้าแม่อีก, ข้าพเจ้าจักให้สุนัขกัดท่าน " ดังนี้แล้ว จึง

* พระมหากาพย์ด ป. ๓. ๕ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

ยุสุนัข (ให้กัด). พระเถระรีบขึ้นต้นไม้ต้นหนึ่งโดยเร็ว นั่งในที่สูง
ชั่วบรูษหนึ่ง. สุนัขทั้งหลายก็พากันล้อมต้นไม้ไว้.

[นายพรานแทงพระเถระ]

นายโกกะไปแล้ว ร้องบอกว่า " ท่านแม่ขึ้นต้นไม้ก็ไม่มี ความ
พ้นไปได้ " ดังนี้แล้ว จึงแทงพื้นเท้าของพระเถระด้วยปลายลูกศร.
พระเถระได้แต่อ่อนวอนว่า " ขอท่านอย่าทำเช่นนั้น." นายโกกะนอก
นี้ไม่คำนึงถึงคำอ่อนวอนของท่าน กลับแทงกระหน่ำใหญ่. พระเถระ
เมื่อพื้นเท้าข้างหนึ่งถูกแทงอยู่ จึงยกเท้าขึ้นขึ้นเสียว. นายโกกะไม่คำนึงถึงคำ
อ่อนวอนของพระเถระ แทงพื้นเท้าทั้ง ๒ แล้วด้วยอาการอย่างนี้เทียว.
สรีระของพระเถระได้เป็นประจุกุกรรมด้วยคมเพลิง. ท่านเสวยเวทนา
ไม่สามารถจะคุมสติไว้ได้, จีวรที่ท่านห่มแม้หลุดลงก็กำหนดไม่ได้.
จีวรนั้น เมื่อตกลง ก็ตกลงมาคลุมนายโกกะ (นั่นแหละ) ตั้งแต่
ศีรษะทีเดียว.

[ผุ่สุนัขรุมกัดนายพราน]

เหล่าสุนัขตรุกันเข้าไปในระหว่างจีวร ด้วยสำคัญว่า " พระ
เถระตกลงมา " ดังนี้แล้วก็รุมกันกัดกินเจ้าของ ๆ ตน ทำให้เหลือ
อยู่เพียงกระดูก. สุนัขทั้งหลายออกมาระหว่างจีวรแล้ว ได้ยืนอยู่
ณ ภายนอก. ที่นั้น พระเถระจึงหักกิ่งไม้แห้งกิ่งหนึ่งขว้างสุนัขเหล่า
นั้น. เหล่าสุนัขเห็นพระเถระแล้ว รู้ว่า " พวกตัวกัดกินเจ้าของเอง "
จึงหนีเข้าป่า.

[พระเถระสงสัยในศีลและสมณภาพของตน]

พระเถระเกิดความสงสัยขึ้นว่า " บุรุษนั้นเข้าสู่ระหว่างจีวรของเราฉิบหายแล้ว, ศีลของเราไม่ต่างพร้อยหรือหนอ ? " ท่านลงจากต้นไม้แล้ว ไปสู่สำนักของพระศาสดา กราบทูลเรื่องราวนั้นตั้งแต่ต้นแล้ว ทูลถามว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อุบาสกนั้น อาศัยจีวรของข้าพระองค์ฉิบหายแล้ว, ศีลของข้าพระองค์ไม่ต่างพร้อยแลหรือ ? สมณภาพของข้าพระองค์ยังมีอยู่แลหรือ ? "

[พระศาสดาทรงรับรองศีลและสมณภาพ]

พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของพระเถระนั้นแล้ว ตรัสว่า " ภิกษุ ศีลของเธอไม่ต่างพร้อย, สมณภาพของเธอยังมีอยู่, เขาประทุษร้าย ต่อเธอผู้ไม่ประทุษร้าย จึงถึงความพินาศ, ทั้งนี้มิใช่แต่ในบัดนี้ อย่างเดียวเท่านั้น, แม้ในอดีตกาล เขาก็ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งหลาย ถึงความพินาศแล้วเหมือนกัน " ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น ทรงนำอดีตนิทานมา (ตรัสว่า)

[บุรพกรรมของนายพราน]

" ดังได้สดับมา ในอดีตกาล หมอผู้หนึ่งเที่ยวไปถึงหมู่บ้าน เพื่อต้องการประกอบเวชกรรม ไม่ได้กรรมอะไร ๆ อันความหิวรบกวนแล้ว ออกไปพบเด็ก ๆ เป็นอันมาก กำลังเล่นอยู่ที่ประตูบ้าน จึงคิดว่า ' เราจักใหู้กัดเด็กเหล่านี้แล้วรักษา ก็จักได้อาหาร ' ดังนี้แล้ว จึงแสดงงูอนชูศิระะในโพรงไม้แห่งหนึ่ง บอกว่า ' แม่เจ้า

เด็กผู้เจริญทั้งหลาย นั้นลูกนกสาธิกา. พวกเจ้าจงจับมัน.

ทันใดนั้น เด็กน้อยคนหนึ่ง จับงูที่ค่ออย่างมันดึงออกมา รู้ว่า
มันเป็นงู จึงร้องขึ้น สลัดไปบนกระหม่อมของหมอผู้ยืนอยู่ไม่ไกล.
งูรัดก้านค่อมกัตัวอย่างถนัด ให้ถึงความสิ้นชีวิตในที่นั้นเอง.

นายโกกะพรานสุนันท์ แม่ในกาลก่อนก็ประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้าย
ถึงความพินาศแล้วอย่างนี้เหมือนกัน."

พระศาสดา ครั้นทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้ว เมื่อจะทรงสืบ
อนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

"ผู้ใด ประทุษร้ายต่อนรชนผู้ไม่ประทุษร้าย ผู้
บริสุทธิ์ ไม่มีกิเลสดูจนิน, บาปย่อมกลับถึงผู้
นั้นซึ่งเป็นคนพาลนั่นเอง เหมือนธูลีอันละเอียด
ที่เขาซัดทวนลมไปฉะนั้น."

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **อปฺปทฺฐุจฺจสฺส** คือผู้ไม่ประทุษร้าย
ต่อตนหรือต่อสรรพสัตว์. บทว่า **นรฺสฺส** ได้แก่ สัตว์. บทว่า
ทฺฐุสฺสตี แปลว่า ย่อมประพฤติผิด. บทว่า **สุทฺทฺสฺส** คือผู้ไม่มี
ความผิดเลย. แม้คำว่า **โปสฺส** นี้ ก็เป็นชื่อของสัตว์นั่นเอง โดย
อาการอื่น.

บทว่า **อนนฺจฺจนฺสฺส** คือผู้ไม่มีกิเลส. คำว่า **ปฺจฺเจตี** ตัดบท
เป็น **ปฺฐี-เอตี** (แปลว่า ย่อมกลับถึง).

บทว่า **ปฺฐิวาตี** เป็นต้น ความว่า ธูลีที่ละเอียด อันบุรุษ

ผู้หนึ่งซัดไป ด้วยความเป็นผู้ใคร่ประหารคนผู้ยืนอยู่ในที่เหนือลม
ย่อมกลับถึงบุรุษนั่นเอง คือตกลงที่เบื้องบนของผู้ซัดไปนั่นเอง ฉันทิ,
บุคคลใด เมื่อให้การประหารด้วยฝ่ามือเป็นต้น ชื่อว่าย่อมประทุษร้าย
ต่อบุรุษผู้ไม่ประทุษร้าย, บาปนั้นเมื่อให้ผลในปัจจุบันนี้ หรือในอนาคต
ทั้งหลายมีนรกเป็นต้น ในภพหน้า ชื่อว่าย่อมกลับถึงบุคคลนั้นแหละ
ผู้เป็นพาล ด้วยสามารถวิบากทุกข์ ฉันทิเหมือนกัน.

ในกาลจบเทศนา ภิกษุฉันทิ ดำรงอยู่ในพระอรหัตผล. พระ
ธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้ว ดังนี้แล.

เรื่องนายพรานสุนัขชื่อโกกะ จบ.

๑๐. เรื่องพระติสสเถระผู้เข้าถึงสกุลนาย*ช่างแก้ว* [๑๐๔]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระ
ชื่อติสสเถระผู้เข้าถึงสกุลนายช่างแก้ว ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " **คพุกเมเก
อุปุปชชนฺติ** " เป็นต้น.

[พระเจ้าปเสนทิโกศลส่งแก้วให้นายช่างเจียรไน]

ได้ยินว่า พระเถระนั้นฉัน (ภัต) อยู่ในสกุลของนายมณีการ
ผู้หนึ่งสิ้น ๑๒ ปี. ภรรยาและสามีในสกุลนั้นตั้งอยู่ในฐานะเพียงมาดา
และบิดา ปฏิบัติพระเถระแล้ว.

อยู่มาวันหนึ่ง นายมณีการกำลังนั่งหันเนื้อข้างหน้าพระเถระ.
ในขณะนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศล ทรงส่งแก้วมณีดวงหนึ่งไป ด้วย
รับสั่งว่า " นายช่างจงขัดและเจียรไนแก้วมณีนี้แล้วส่งมา." นาย
มณีการรับแก้วนั้นด้วยมือทั้งป้อนโลหิต วางไว้บนเชิงแล้ว ก็เข้า
ไปข้างในเพื่อล้างมือ.

[แก้วมณีหายนายช่างสืบหากคนเอาไป]

ก็ในเรือนนั้น นกกระเรียนที่เขาเลี้ยงไว้มีอยู่. นกนั้นกลืนกินแก้ว
มณีนั้น ด้วยสำคัญว่าเนื้อ เพราะกลืนโลหิต เมื่อพระเถระกำลังเห็น
อยู่เที่ยว. นายมณีการมาแล้ว เมื่อไม่เห็นแก้วมณีจึงถามภริยา ธิดา

* พระมหากำหัด ป. ๓. ๕ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

๑. หมายความว่าผู้สันทนต่อกับสกุล ได้รับอุปการะจากสกุลนั้น.

และบุตรโดยลำดับว่า " พวกเจ้าเอาแก้วมณีไปหรือ ? " เมื่อชนเหล่านั้นกล่าวว่ " มิได้อเอาไป " จึงคิดว่า " (ชะรอย) พระเถระจักเอาไป " จึงปริกษากับภริยาว่า " แก้วมณี (ชะรอย) พระเถระจักเอาไป " ภริยาบอกว่า " แน่นาย นายอย่ากล่าวอย่างนั้น. ดิฉันไม่เคยเห็นโทษอะไร ๆ ของพระเถระเลยตลอดกาลประมาณเท่านี้, ท่านยอมไม่ถ้อเอาแก้วมณี (แน่นอน)." นายมณีการถามพระเถระว่า " ท่านขอรับ ท่านเอาแก้วมณีในที่นี้ไปหรือ ? "

พระเถระ. เราไม่ได้ถ้อเอาดอก อุบาสก.

นายมณีการ. ท่านขอรับ ในที่นี้ไม่มีคนอื่น, ท่านต้องเอาไปเป็นแน่, ขอท่านจงให้แก้วมณีแก่ผมเถิด.

เมื่อพระเถระนั้นไม่รับ, เขาจึงพูดกับภริยาว่า " พระเถระเอาแก้วมณีไปแน่, เราจักบีบคั้นถามท่าน."

ภริยาตอบว่า " แน่นาย นายอย่าให้พวกเราฉิบหายเลย, พวกเราเข้าถึงความเป็นทาสเสียยังประเสริฐกว่า, ก็การว่ากล่าวพระเถระผู้เห็นปานนี้ไม่ประเสริฐเลย."

[ช่างแก้วทำโทษพระตีสเถระเพราะเข้าใจผิด]

นายช่างแก้วนั้นกล่าวว่า " พวกเราทั้งหมดด้วยกัน เข้าถึงความ เป็นทาส ยังไม่เท่าค่าแก้วมณี " ดังนี้แล้ว จึงถ้อเอาเชือก พันศิระพระเถระขันด้วยท่อนไม้. โลहितออกจากศิระหุและจุมุกของพระเถระ. หน่วยตาทั้ง ๒ ได้ถึงอาการทะเล้นออก, ท่านเจ็บปวดมาก ก็ล้มลง ณ ภาคพื้น. นกกระเรียนมาด้วยกลืนโลหิต คืม

๑. เวทนาปฺปตุโต ถึงซึ่งเวทนา.

กินโลหิต.

[ช่างแก้วตะนกกะเรียนตายแล้วจึงทราบความจริง]

ขณะนั้น นายมณีการจึงตะมันด้วยเท้าแล้วเข้าไปพลาถกล่าว ว่า " มึงจะทำอะไรหรือ ? " ด้วยกำลังความโกรธที่เกิดขึ้นในพระ เถระ. นกกะเรียนนั้นล้มถึงตายด้วยการเตะที่เดียวเท่านั้น. พระ เถระเห็นนกกนั้น จึงกล่าวว่า " อุบาสก ท่านจงผ่อนเชือกพันศีรษะ ของเราให้หย่อนก่อนแล้ว จงพิจารณาคุณนกกะเรียนนี้ (ว่า) 'มัน ตายแล้วหรือยัง ? ' ลำดับนั้น นายช่างแก้วจึงกล่าวกะท่านว่า " แม้ ท่านก็จักตายเช่นนกกนั้น."

พระเถระตอบว่า " อุบาสก แก้วมณีนั้น อันนกกนั้นกินกิน แล้ว, หากนกกนั้นจักไม่ตายไซ้, ข้าพเจ้าแม่จะตาย ก็จักไม่บอก แก้วมณีแก่ท่าน."

[ช่างแก้วได้แก้วมณีคืนแล้วขอขมาพระตีสเถระ]

เขาแหะท้องนกกนั้นพบแก้วมณีแล้ว งงันอยู่มีใจสลด หมอบ ลงใกล้เท้าของพระเถระ กล่าวว่า " ขอพระผู้เป็นเจ้าจงอดโทษแก่ ผม, ผมไม่รู้ที่อยู่ ทำไปแล้ว."

พระเถระ. อุบาสก โทษของท่านไม่มี, ของเราก็ไม่มี, มีแต่ โทษของวิภูฏะเท่านั้น. เราอดโทษแก่ท่าน.

นายมณีการ. ท่านขอรับ หากท่านอดโทษแก่ผมไซ้, ท่าน จงน้รับภิกษาในเรือนของผมตามทำนองเถิด.

[พระเถระเห็นโทษของการเข้าช่ายคาเรือน]

พระเถระกล่าวว่า " อุบาสก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจักไม่เข้าไปภายในช่ายคาเรือนของผู้อื่น เพราะนี่เป็นโทษแห่งการเข้าไปภายในเรือนโดยตรง, ตั้งแต่นี้ไป เมื่อทำทั้งสองยังเดินไปได้ เราจักยืนที่ประตูเรือนเท่านั้น รับภิกษา" ดังนี้แล้ว สมทานธุดงค์กล่าวคาถา
นี้ว่า

" ภัตในทุกสกุล ๆ ละนิดหน่อย อันหาหุงไว้
เพื่อมุณี เราจักเที่ยวไปด้วยปลีแข้ง, กำลังแข้ง
ของเรายังมีอยู่."

ก็แล พระเถระ ครั้นกล่าวคาถานี้แล้ว ต่อกาลไม่นานนักก็
ปรีนิพพานด้วยพยาธิในนั้นนั่นเอง.

[คนทำบาปกับคนทำบุญมีคติต่างกัน]

นกกะเรียนได้ถือปฏิสนธิในท้องแห่งภริยาของนายช่างแก้ว. นายช่างแก้วทำกาละแล้ว ก็บังเกิดในนรก. ภริยาของนายช่างแก้วทำกาละแล้ว เกิดในเทวโลก เพราะความเป็นผู้มีจิตอ่อนโยนในพระเถระ.

ภิกษุทั้งหลายทูลถามอภิธรรมปรายภพของชนเหล่านั้น กะพระศาสดา.

พระศาสดาตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย สัตว์บางจำพวกในโลกนี้ ย่อมเกิดในครรภ์, บางจำพวกทำกรรมลามก ย่อมเกิดในนรก,

บางจำพวกทำกรรมดีแล้ว ย่อมเกิดในเทวโลก, ส่วนผู้ไม่มีอาสวะ ย่อม
ปรินิพพาน " ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัส
พระคาถานี้ว่า

" ชนทั้งหลายบางพวก ย่อมเข้าถึงครรรค์. ผู้มี
กรรมลามก ย่อมเข้าถึงนรก, ผู้มีกรรมเป็น
เหตุแห่งสุคติ ย่อมไปสวรรค์. ผู้ไม่มีอาสวะ
ย่อมปรินิพพาน."

[แก้อรรถ]

ในบทเหล่านั้น ครรรค์มนุษย์เทียว พระศาสดาทรงประสงค์เอา
ในบทว่า คพฺภํ นี้. คำที่เหลือในคาถานี้มีเนื้อความตื้นตื้นนั้น ฉะนั้นแล.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอรุณผลทั้งหลายมี
โศคาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องพระติสสเถระผู้เข้าถึงสกุลนายช่างแก้ว จบ.

๑๑. เรื่องชน ๓ คน* [๑๐๕]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภชน ๓ คน ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า " น อนุตฺตลิกฺเข น สมฺมุตฺตมชฺเชน " เป็นต้น.

[กาตุกไฟไหม้ตายในอากาศ]

ได้ยินว่า เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระเชตวัน ภิกษุหลายรูป มาเพื่อต้องการจะเฝ้าพระศาสดา เข้าไปสู่บ้านตำบลหนึ่ง เพื่อขิณฑบาต. ชนชาวบ้านรับบาตรของภิกษุเหล่านั้นแล้ว นิมนต์ให้นั่งในโรงฉัน ถวายข้าวยาสุและของเคี้ยว เมื่อรอเวลาขิณฑบาต นั่งฟังธรรมแล้ว. ในขณะนั้น เปลวไฟลุกขึ้นจากเตาของหญิงสาวคนหนึ่ง ผู้หุงข้าวแล้วปรงสุปะและพยัญชนะอยู่ ดิดชยคา, เสวียนหญ้าอันหนึ่งปลิวขึ้นจากชายคานั้น อันไฟไหม้อยู่ลอยไปสู่อากาศ. ในขณะนั้น กาดัวหนึ่งบินมาทางอากาศ สอดคอเข้าไปในเสวียนหญ้านั้น อันเกลียวหญ้าพันแล้ว ไหม้ตกลงที่กลางบ้าน. พวกภิกษุเห็นเหตุนี้ คิดว่า " โอ กรรมหนัก, ผู้มีอายุ ท่านทั้งหลายจงดูอาการแปลกที่กาดัวแล้ว, เว้นพระศาสดาเสีย ใครจักรู้กรรมที่กานี้ทำแล้ว, พวกเราจักทูลถามกรรมของกานี้กะพระศาสดา " ดังนี้แล้ว ก็พากันหลีกไป.

* พระมหาสอน ป. ธ. ๕ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

[ภรรยาขายเรือถูกถ่วงน้ำ]

เมื่อภิกษุอีกพวกหนึ่ง โดยสารเรือไป เพื่อต้องการจะเฝ้าพระศาสดา เรือได้หยุดนิ่งเฉยในกลางมหาสมุทร. พวกมนุษย์พากันคิดว่า " คนกาฬกัณเณี พึงมีในเรือนี้ " ดังนี้แล้ว จึงแจกสลาก (ให้จับ). ก็ภรรยาของนายเรือ ตั้งอยู่ในปฐมวัย (กำลัง) นาคู สลากถึงแก่นางนั้น. พวกมนุษย์พากันกล่าวว่า " จงแจกสลากอีก " แล้วให้แจกถึง ๓ ครั้ง. สลากถึงแก่นางนั้นคนเดียวถึง ๓ ครั้ง. พวกมนุษย์แลดูหน้านายเรือ (เป็นที่จะพูดว่า) " อย่างไรกัน ? นายครับ " นายเรือกล่าวว่า " ข้าพเจ้าไม่อาจให้มหาชนนิบหาย เพื่อประโยชน์แก่นางนี้, พวกท่านจงทิ้งเขาในน้ำเถิด." นางนั้น เมื่อพวกมนุษย์จับจะทิ้งน้ำ ก้าวต่อมรรณภย ได้ร้องใหญ่แล้ว. นายเรือได้ยินเสียงร้องนั้น จึงกล่าวว่า " ประโยชน์อะไร ด้วยอาการของนางนี้ (จะ) นิบหายเสีย (เปล่า ๆ), พวกท่านจงเปลื้องเครื่องอาภรณ์ทั้งหมด ให้นางนุ่งผ้าเก่าผืนหนึ่งแล้วจงทิ้งนางนั้น. ก็ข้าพเจ้าไม่อาจดูนางนั้น ผู้ลอยอยู่เหนือน้ำได้, เพราะฉะนั้น พวกท่านจงเอากระออมที่เต็มด้วยทรายผูกไว้ที่คอแล้ว โยนลงไปเสียในสมุทรเถิด (ทำ) โดยประการที่ข้าพเจ้าจะไม่เห็นเขาได้." พวกมนุษย์เหล่านั้น ได้กระทำตามนั้นแล้ว. ปลาและเต่ารุมกินนางแม้นั้นในที่ตกนั่นเอง. พวกภิกษุฟังเรื่องนั้นแล้ว ก็คิดว่า " ใครคนอื่น เว้นพระศาสดาเสีย จักรู้กรรมของหญิงนั้นได้, พวกเราจะทูลถามกรรมของหญิงนั้นกะพระศาสดา " ถึง

๑. กุฎี ไห, กระออมน้ำ, หม้อ.

ถิ่นที่ประสงค์แล้ว จึงพากันลงจากเรือหลีกไป.

[ภิกษุ ๗ รูป อดอาหาร ๗ วันในถ้ำ]

ภิกษุ ๗ รูปอีกพวกหนึ่ง ไปจากปัจฉิมตชนบท เพื่อต้องการจะเฝ้า
พระศาสดา เวลาเย็น เข้าไปสู่วัดแห่งหนึ่ง แล้วถามถึงที่พัก. ก็ในถ้ำ
แห่งหนึ่ง มีเตียงอยู่ ๗ เตียง, เมื่อภิกษุเหล่านั้นได้ถ้ำนั้นแล นอนบน
เตียงนั้นแล้ว, ตอนกลางคืน แผ่นหินเท่าเรือนยอดคดลึกลงมาปิดประตู
ถ้ำไว้ พวกภิกษุเจ้าของถ้ำกล่าวว่า " พวกเราให้ถ้ำนี้ถึงแก่ภิกษุ
อาคันตุกะ, ก็แผ่นหินใหญ่นี้ ได้ตั้งปิดประตูถ้ำเสียแล้ว. พวกเราจัก
นำแผ่นหินนั้นออก " แล้วให้ประชุมพวกภิกษุจากบ้าน ๗ ตำบลโดย
รอบ แม้พยายามอยู่ ก็ไม่อาจยังแผ่นหินนั้นให้เขยื้อนจากที่ได้.

แม้พวกภิกษุผู้เข้าไป (อยู่) ในภายใน ก็พยายามเหมือนกัน.
แม้เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็ยังไม่อาจให้แผ่นหินนั้นเขยื้อนได้ตลอด ๗ วัน ได้เสวย
ทุกข์ใหญ่แล้ว. ในวันที่ ๗ แผ่นหินก็ได้กลับกลิ้งออกไปเอง. พวกภิกษุ
ออกไปแล้ว คิดว่า " บาบของพวกเรานี้ เว้นพระศาสดาเสียแล้ว
ใครเล่าจักรู้ได้, พวกเราจักทูลถามพระศาสดา " ดังนี้แล้ว ก็พากัน
หลีกไป.

[พวกภิกษุทูลถามถึงกรรมของตนและผู้อื่น]

ภิกษุเหล่านั้น มาบรรจบกันกับภิกษุพวกก่อนในระหว่างทาง
รวมเป็นพวกเดียวกันเข้าเฝ้าพระศาสดา ถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ส่วน

ข้างหนึ่ง มีปฏิสันถารอันพระศาสดาทรงทำแล้ว (จึง) ทูลถามถึง เหตุที่ตนเห็นและที่ตนเสวยมาแล้วโดยลำดับ. แม้พระศาสดาก็ตรัส พยากรณ์แก่ภิกษุเหล่านั้น โดยลำดับอย่างนี้.

[บุรพกรรมของกา]

" ภิกษุทั้งหลาย กานันได้เสวยกรรมที่ตนทำแล้วนั้นแหละโดยแท้. ก็ในอดีตกาล ชาวนาผู้หนึ่งในกรุงพาราณสี ฝึกโคของตนอยู่ (แต่) ไม่อาจฝึกได้. ด้วยว่าโคของเขานั้นเดินไปได้หน่อยหนึ่งแล้ว ก็นอนเสีย, แม้เขาตีให้ลุกขึ้นแล้ว เดินไปได้หน่อยหนึ่ง ก็กลับนอน เสียเหมือนอย่างเดิมมันแล. ชาวนานั้น แม้พยายามแล้วก็ไม่สามารถ ฝึกโคนั้นได้ เป็นผู้อันความโกรธครอบงำแล้ว จึงกล่าวว่า 'บัดนี้เจ้า จักนอนสบายตั้งแต่บัดนี้ไป' ดังนี้แล้ว ทำโคนั้นให้เป็นคูกฟอนฟาง พันคอโคนั้นด้วยฟางแล้วก็จุดไฟ. โคถูกไฟคลอกตายในที่นั้นเอง. ภิกษุทั้งหลาย กรรมอันเป็นบาปนั้น อันกาทำแล้วในครั้งนั้น. เขาไหม้อยู่ในนรกสิ้นกาลนาน เพราะวิบากของกรรมอันเป็นบาปนั้น เกิดแล้วในกำเนิดกา ๗ ครั้ง (ถูกไฟ) ไหม้ตายในอากาศอย่างนี้แหละ ด้วยวิบากที่เหลือ."

[บุรพกรรมของภรรยา นายเรือ]

" ภิกษุทั้งหลาย หญิงแม่นั้น เสวยกรรมที่ตนทำแล้วเหมือนกัน. ก็ในอดีตกาล หญิงนั้นเป็นภรรยาแห่งคฤหบดีคนหนึ่ง ในกรุงพาราณสี ได้ทำกิจทุกอย่างมีตักน้ำ ซ่อมข้าว ปรุงอาหาร เป็นต้น ด้วยมือ

นางเอง. สุนัขตัวหนึ่งของนางนั่งแลดูนางนั้น ผู้ทำกิจทุกอย่างอยู่ใน
เรือน. เมื่อนางนำภัตไปนาก็ดี ไปป่าเพื่อต้องการวัตถุต่าง ๆ มีฟืน
และผักเป็นต้นก็ดี สุนัขนั้นยอมไปกับนางเสมอ. พวกคนหนุ่ม
เห็นดังนั้น ย่อมเยาะเย้ยว่า 'แน่พ่อเว้ย พรานสุนัขออกแล้ว, วันนี้
พวกเราจักกิน (ข้าว) กับเนื้อ' นางขวยเงินเพราะคำพูดของพวกคน
เหล่านั้น จึงประหารสุนัขด้วยก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นให้หนีไป.
สุนัขกลับแล้วก็ตามไปอีก. ได้ยินว่า สุนัขนั้นได้เป็นสามีของนางใน
อรรถภาพที่ ๓; เหตุนั้น มันจึงไม่อาจตัดความรักได้. จริงอยู่ ใคร ๆ
ชื่อว่าไม่เคยเป็นเมียหรือเป็นผัวกัน ในสงสารมีที่สุดอันบุคคลไปตาม
ไม่รู้แล้ว ไม่มีโดยแท้; ถึงกระนั้น ความรักมีประมาณยิ่ง ย่อมมี
ในผู้ที่เป็ญชาติกันในอรรถภาพไม่ไกล; เหตุนั้น สุนัขนั้นจึงไม่อาจละ
นางนั้นได้. นางโกรธสุนัขนั้น เมื่อนำข้าวยาคุไปเพื่อสามีที่นา (จึง)
ได้เอาเชือกใส่ไว้ในชายพกแล้วไป. สุนัขไปกับนางเหมือนกัน. นาง
ให้ข้าวยาคุแก่สามีแล้ว ถือกระออมเปล่าไปสู่ที่น้ำแห่งหนึ่ง บรรจ
กระออมให้เต็มด้วยทรายแล้ว ได้ทำเสียง (สัญญา) แก่สุนัขซึ่งยืน
แลดูอยู่ในที่ใกล้. สุนัขดีใจว่า นานแล้วหนอ เราได้ถ้อยคำที่
ไพเราะในวันนี้, จึงกระดิกหางเข้าหานาง. นางจับสุนัขนั้นอย่าง
มันที่คอแล้ว จึงเอาปลายเชือกข้างหนึ่งผูกกระออมไว้ เอาปลาย
เชือกอีกข้างหนึ่งผูกที่คอสุนัข ผลักกระออมให้กลิ้งลงน้ำ. สุนัขตาม
กระออมไปตกลงน้ำ ก็ได้ทำกาละในน้ำนั่นเอง. นางนั้นไหม้อยู่
ในนรกสิ้นกาลนาน เพราะวิบากของกรรมนั้น ด้วยวิบากที่เหลือ

จึงถูกเขาเอากระออมเต็มด้วยทรายผูกคอถ่วงลงในน้ำ ได้ทำกาละแล้ว
ตลอด ๑๐๐ อัฐภาพ."

[บุรพกรรมของภิกษุ ๗ รูป]

"ภิกษุทั้งหลาย แม้พวกเธอก็เสวยกรรมอันตนกระทำแล้ว
เหมือนกัน. ก็ในอดีตกาล เด็กเลี้ยงโค ๗ คนชาวกรุงพาราณสี เทียว
เลี้ยงโคอยู่คราวละ ๗ วัน ในประเทศใกล้ดงแห่งหนึ่ง วันหนึ่งเทียว
เลี้ยงโคแล้วกลับมาพบเหยี่ยวใหญ่ตัวหนึ่ง จึงไล่ตาม. เหยี่ยวนี้เข้าไป
สู่จอมปลวกแห่งหนึ่ง, ก็ช่องแห่งจอมปลวกนั้นมี ๗ ช่อง. พวกเด็ก
ปรึกษากันว่า 'บัดนี้ พวกเราไม่อาจจับได้ พรุ่งนี้จึงจักมาจับ
ตัวนี้แล้ว จึงต่างคนต่างก็ถือเอากิ่งไม้ที่หักได้คนละกำๆ แม่ทั้ง ๗ คน
พากันปิดช่องทั้ง ๗ ช่องแล้วหลีกไป. ในวันรุ่งขึ้น เด็กเหล่านั้นมิได้
คำนึงถึงเหยียนั้น ต้อนโคไปประเทศอื่น ครั้นในวันที่ ๗ พาโคกลับมา
มา พบจอมปลวกนั้น กลับได้สติ คิดกันว่า 'เหยียนั้นเป็นอย่างไร
หนอ' จึงเปิดช่องที่ตนๆ ปิดไว้แล้ว. เหยี่ยวหมดอาลัยในชีวิต เหลือ
แต่กระดูกและหนังสั้นคลานออกมา, เด็กเหล่านั้นเห็นดังนั้นแล้ว จึง
ทำความเอ็นดูพุดกันว่า 'พวกเราอย่าฆ่ามันเลย, มันอดเหยื่อตลอด ๗
วัน' จึงลูบหลังเหยียนั้นแล้วปล่อยไป ด้วยกล่าวว่า 'จงไปตาม
สบายเถิด.' เด็กเหล่านั้นไม่ต้องไหม้ในนรกก่อน เพราะไม่ได้ฆ่าเหยี่ยว.
แต่ชนทั้ง ๗ นั้น ได้เป็นผู้อดข้าวร่วมกันตลอด ๗ วันๆ ใน ๑๔ อัฐภาพ
ภิกษุทั้งหลาย กรรมนั้น พวกเธอเป็นเด็กเลี้ยงโค ๗ คนทำไว้แล้ว
ในกาลนั้น."

พระศาสดา ทรงพยากรณ์ปัญหาอันภิกษุเหล่านั้นทูลถามแล้ว ๆ ด้วยประการฉะนี้.

[คนจะอยู่ที่ไหน ๆ ก็ไม่พ้นจากกรรมชั่ว]

ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง ทูลพระศาสดาว่า " ความพินยอมไม่มี แก่สัตว์ที่ทำความเป็นบาปแล้ว ผู้ซึ่งเหาะไปในอากาศก็ดี แล่นไปสู่สมุทรก็ดี เข้าไปสู่ชอกแห่งภูเขาก็ดี หรือ? พระเจ้าข้า."

พระศาสดา ตรัสบอกว่า " อย่างนั้นแหละ ภิกษุทั้งหลาย แม้ในที่ทั้งหลาย มีอากาศเป็นต้น ประเทศแม้สักส่วนหนึ่งที่บุคคล อยู่แล้ว พึงพ้นจากกรรมชั่วได้ ไม่มี " เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดง ธรรม ตรัสพระคาถานี้ว่า

" คนที่ทำความชั่วไว้ หนีไปแล้วในอากาศ ก็
ไม่พึงพ้นจากความชั่วได้, หนีไปในท่ามกลาง
มหาสมุทร ก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้, หนี
เข้าไปสู่ชอกแห่งภูเขา ก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่ว
ได้, [เพราะ] เขาอยู่แล้วในประเทศแห่งแผ่น
ดินใด พึงพ้นจากกรรมชั่วได้, ประเทศแห่ง
แผ่นดินนั้น หามีอยู่ไม่."

[แก้อรรถ]

ความแห่งพระคาถานั้นว่า " ก็หากว่า คนบางคนคิดว่า ' เราจัก
พ้นจากกรรมชั่วด้วยอุบายนี้ พึงนั่งในอากาศก็ดี, พึงเข้าไปสู่มหา-

ประโยค๓ - พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕ - หน้าที่ 61

สมุทธอันลึกแปดหมื่นสี่พันโยชน์ก็ดี พึงนั่งในชอกแห่งภูเขากี้ดี, เขา
ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้เลย. ด้วยว่า ในส่วนแห่งแผ่นดินคือภาค
แห่งปฐพีมีปฐติมทิศเป็นต้น โอกาสแม้ประมาณเท่าปลายขนทราย
ที่บุคคลอยู่แล้วพึงอาจพ้นจากกรรมชั่วได้ หามิได้."

ในกาลจบเทศนา ภิกษุเหล่านั้น บรรลุดุริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปัตติผลเป็นต้น. พระธรรมเทศนาเป็นกถามีประโยชน์ แม้แก่
มหาชนผู้ประชุมกันแล้ว ดังนี้แล.

เรื่องชน ๓ คน จบ.

๑๒. เรื่องสุปปพุทธศากยะ* [๑๐๖]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในนิโครธาราม ทรงปรารภเจ้าศากยะทรงพระนามว่าสุปปพุทธะ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " น อนุต-
ตฺติเก น มุทุมชฺเณ " เป็นต้น.

[เจ้าสุปปพุทธะแกลึ่งนั่งปิดทางเสด็จพระศาสดา]

ดังได้สดับมา เจ้าสุปปพุทธะพระองค์นั้น ผูกอาฆาตในพระศาสดาด้วยเหตุ ๒ ประการนี้ คือ พระสมณโคดมนี้ทิ้งลูกสาวของเราออกบวชประการ ๑ ให้ลูกชายของเราบวชแล้วตั้งอยู่ในฐานะแห่งผู้มีเวรต่อลูกชายประการ ๑, วันหนึ่ง ทรงดำริว่า " บัดนี้เราจักไม่ให้พระสมณโคดมนี้ไปฉันยังสถานที่นิมนต์ " ดังนี้ จึงปิดทางเป็นที่เสด็จไป นั่งเสวยน้ำจันทน์ในระหว่างทาง.

ลำดับนั้น เมื่อพระศาสดามีภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมเสด็จมาที่นั้น พวกมหาดเล็กทูลท้าวเธอว่า " พระศาสดาเสด็จมาแล้ว." ท้าวเธอตรัสว่า " พวกเจ้าจงล่วงหน้าไปก่อน, จงบอกสมณะนั้นว่า ' พระสมณโคดมองค์นี้ไม่เป็นใหญ่กว่าเรา ' เราจักไม่ให้ทางแก่สมณโคดมนี้ " แม้พวกมหาดเล็กทูลเตือนแล้ว ๆ เล่า ๆ ก็คงประทับนั่งรับสั่งอย่างนั้นแล.

พระศาสดาไม่ได้หนทางจากสำนักของพระมาตุลา (ลุง) แล้ว จึง

* พระมหาใหญ่ ป. ธ. ๔ วัชรมนีวาส แปล.

เสด็จกลับจากที่นั่น. แม่ท้าวเธอก็ส่งจารบुरुย (คนสอดแนม) ไป
คนหนึ่ง ด้วยกำชับว่า "เจ้าจงไป ฟังคำของพระสมณโคดม
แล้วกลับมา."

[เจ้าสุปปพุทธะทำกรรมหนักจักถูกแผ่นดินสูบ]

แม่พระศาสดา เสด็จกลับมาทรงทำการเยี่ยมพระโอรส พระ
อานนทเถระทูลถามว่า "อะไรหนอแล ?" เป็นปัจจัยแห่งกรรมคือ
การเยี่ยมพระโอรสให้ปรากฏ พระเจ้าข้า" จึงตรัสว่า "อานนท์
เธอเห็นสุปปพุทธะไหม ?"

พระอานนทเถระ ทูลว่า "เห็น พระเจ้าข้า."

พระศาสดา ตรัสว่า "เจ้าสุปปพุทธะไม่ให้ทางแก่พระพุท
เจ้าผู้เช่นเรา ทำกรรมหนักแล้ว, ในวันที่ ๗ แต่วันนี้ ท้าวเธอจัก
เข้าไปสู่แผ่นดิน (ธรณีสูบ) ณ ที่ใกล้เชิงบันได ในภายใต้อปราสาท."

[เจ้าสุปปพุทธะมุ่งจับผิดพระศาสดาด้วยคำเท็จ]

จารบुरुยได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้ว ไปสู่สำนักของเจ้าสุปปพุทธะ ๆ
ตรัสถามว่า "หลานของเราเมื่อกลับไปพูดอะไรบ้าง ?" จึงกราบทูล
ตามที่ตนได้ยินแล้ว.

ท้าวเธอได้สดับคำของจารบुरुยนั้นแล้ว ตรัสว่า "บัดนี้ โทษ
ในการพูด (พูดผิด) แห่งหลานของเราย่อมไม่มี, เธอตรัสคำใด คำ
นั้นต้องเป็นอย่างนั้นจริง ๆ ทีเดียวก, แม้เมื่อเป็นเช่นนั้น คราวนี้ เรา
จักจับผิดเธอด้วยการพูดเท็จ, เพราะเธอไม่ตรัสกะเราโดยไม่เจาะจง
ว่า 'ท่านสุปปพุทธะจักถูกธรณีสูบในวันที่ ๗' ตรัสว่า 'ท่าน

สุปปพุทธะจักกุธธณีสูปโกถ์ที่เชิงบันได ในภายใต้อปราสาท' ตั้งแต่
วันนี้ไป เราจักไม่ไปสู่นั้น. เมื่อเป็นเช่นนั้น เราไม่ถูกธณีสูปใน
ที่นั่นแล้ว จักข่มจีเรอด้วยการพูดเท็จ."

[เจ้าสุปปพุทธะทรงทำการรักษาพระองค์อย่างแข็งแรง]

ท้าวเรอรับสั่งให้พวกมหาดเล็กขนเครื่องใช้สอยของพระองค์ออก
ทั้งหมดไว้บนปราสาท ๗ ชั้น ให้ชักบันได ปิดประตู ตั้งคนแข็งแรง
ประจำไว้ที่ประตู ประตูละ ๒ คน ตรัสว่า " ถ้าเราเป็นผู้มุ่งจะลงไป
ข้างล่างโดยความประมาทไซ้, พวกเจ้าต้องห้ามเราเสีย " ดังนี้แล้ว
ประทับนั่งในห้องอันเป็นสิรินบนพื้นปราสาทชั้นที่ ๗.

[จะหนีผลแห่งกรรมชั่วย่อมนิพพาน]

พระศาสดา ทรงสดับเรื่องนั้นแล้ว ตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย
เจ้าสุปปพุทธะมิใช่จะนั่งบนพื้นปราสาทอย่างเดียว, ต่อให้เหาะขึ้นไป
สู่เวหาส นั่งในอากาศก็ตาม, ไปสู่สมุทรด้วยเรือก็ตาม, เข้าชอก
เขาก็ตาม, ธรรมดาพระดำรัสของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเป็น ๒ ไม่มี,
ท้าวเรอจักถูกธณีสูปในสถานที่เราพูดไว้นั้นแหละ " เมื่อจะทรงสืบ
อนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

" บุคคลจงนั่งอยู่ในกลางหาว เข้าไปสู่ท่ามกลางสมุทร
เข้าไปสู่ชอกเขา ก็ไม่พิน, ประเทศคือแผ่นดินที่ความ
ตายไม่พึงครอบงำผู้สถิตอยู่ ย่อมไม่มี."

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น สอนบทว่า นปฺปสเหยย มจฺจุ ความว่า

ประเทศคือแผ่นดิน แม้เพียงเท่าปลายผม ที่มรณะไม่พึงยำยิ คือไม่
พึงครอบงำ ผู้สถิตอยู่ย่อมไม่มี, คำที่เหลือ ก็เช่นกับคำก่อนนั้นเทียว
ดังนี้แล.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุนิยามผลทั้งหลาย มี
โศคาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

[ม้ามงคลเป็นเหตุให้ท้าวเธอเสด็จลงจากปราสาท]

ในวันที่ ๗ ในเวลาคล้ายกับเวลาที่เจ้าสุปปพุทธะปิดหนทาง
ภิกษาจารย์ของพระศาสดา ม้ามงคลของเจ้าสุปปพุทธะในภายใต้ปราสาท
ก็กระดอนง กระแทกแล้วซึ่งฝานั้น ๆ.

ท้าวเธอประทับนั่งอยู่ในชั้นบนนั่นเอง ได้สดับเสียงของม้านั้น จึง
ตรัสถามว่า " นั่นอะไรกัน ? " พวกมหาดเล็กทูลว่า " ม้ามงคลกระดอนง."
ส่วนม้านั้น พอเห็นเจ้าสุปปพุทธะ ก็หยุดนิ่ง.

[เกิดเหตุน่าประหลาดเพราะกรรมชั่ว]

ขณะนั้น ท้าวเธอมีพระประสงค์จะจับม้านั้น ได้เสด็จลุกจาก
ที่ประทับบ้ายพระพักตร์มาทางประตู. ประตูทั้งหลายเปิดเองทีเดียว;
บันไดตั้งอยู่ในที่ของตนตามเดิม. คนแข็งแรงผู้ยืนอยู่ที่ประตูจับท้าว
เธอที่พระศอ ผลักให้มีพระพักตร์ชะมำลงไป. โดยอุบายนั้น
ประตูที่พื้นทั้ง ๗ ก็เปิดเองทีเดียว, บันไดทั้งหลายก็ตั้งอยู่ในที่เดิม.
พวกคนที่แข็งแรง (ประจำอยู่) ที่ชั้นนั้น ๆ จับท้าวเธอที่พระศอเทียว
แล้วผลักให้มีพระพักตร์ชะมำลงไป.

ประโยค๓ - พระชัยมปัทมฐกถาแปล ภาค ๕ - หน้าที่ 66

[ท้าวเธอถูกแผ่นดินสูบไปเกิดในอเวจินรก]

ขณะนั้น มหาปฐพีแตกแยกออกคอยรับเจ้าสุปปพุทธะนั้นผู้ถึง
ที่ใกล้เชิงบันไดที่ภายใต้ปราสาทนั่นเอง, ท้าวเธอไปบังเกิดในอเวจินรก
แล้วแล.

เรื่องสุปปพุทธศากยะ จบ.

บาปวรรค วรรณนา จบ

วรรคที่ ๕ จบ.

๑๐. ทิณทวารรค วรรณนา

๑. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ [๑๐๗]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุฉัพพัคคีย์ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " สพฺเพ ตสนฺติ " เป็นต้น.

[เหตุทรงบัญญัติปหารทานสิกขาบท]

ความพิสดารว่า ในสมัยหนึ่ง เมื่อเสนาสนะอันภิกษุสัตตรส^๒-พัคคีย์ซ่อมแซมแล้ว ภิกษุฉัพพัคคีย์กล่าวว่า " พวกท่านจงออกไป. พวกท่านแก่กว่า, เสนาสนะนั้นถึงแก่พวกผม," เมื่อภิกษุพวกสัตตรส-พัคคีย์เหล่านั้นพูดว่า " พวกผมจักไม่ยอมให้. (เพราะ) พวกผมซ่อมแซมไว้ก่อน " ดังนี้แล้ว จึงประหารภิกษุเหล่านั้น. ภิกษุสัตตรสพัคคีย์ถูกมรณภัยคุกคามแล้ว จึงร้องเสียงลั่น.

พระศาสดา ทรงสดับเสียงของภิกษุเหล่านั้น จึงตรัสถามว่า " อะไรกันนี้ ? " เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า " เรื่องชื่อนี้ " ดังนี้แล้ว ตรัสว่า " คุณก่อนภิกษุทั้งหลาย จำเดิมแต่^๓นี้ ธรรมดาภิกษุไม่ควรทำอย่างนั้น, ภิกษุใดทำ, ภิกษุนั้นย่อมต้องอาบัติชื่อนี้ " ดังนี้แล้ว ทรงบัญญัติปหารทานสิกขาบท ตรัสว่า " คุณก่อนภิกษุทั้งหลาย

* พระมหาบุญเลิศ ป. ๓. ๔ วัคชรนิวาส แปล พระอมรมุนี (จับ ป. ๓. ๕) ตรวจแก้.

๑. ภิกษุมีพวก ๖. ๒. ภิกษุมีพวก ๑๗.

ธรรมคากิษุรู้ว่า 'เราข่อมหวาดหวั่นต่ออาชญา กลัวต่อความตาย
นั้นใด, แม้สัตว์เหล่าอื่นก็ข่อมหวาดหวั่นต่ออาชญา กลัวต่อความ
ตายนั้นนั่นเหมือนกัน' 'ไม่ควรประหารเอง ไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่า'
ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

" สัตว์ทั้งหมด ข่อมหวาดหวั่นต่ออาชญา, สัตว์
ทั้งหมด ข่อมกลัวต่อความตาย, บุคคลทำตน
ให้เป็นอุปมาแล้ว ไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรใช้ให้
ฆ่า (ผู้อื่น)."

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น สอนบทว่า " สัพเพ ตสฺนุติ " ความว่าสัตว์
แม่ทั้งหมด เมื่ออาชญาจะตกที่ตน ข่อมหวาดหวั่นต่ออาชญา

บทว่า มจฺจุโน ได้แก่ ข่อมกลัวแม่ต่อความตายแท้.

ก็พยัญชนะแห่งเทศานี้ไม่มีเหลือ. ส่วนเนื้อความยังมีเหลือ.
เหมือนอย่างว่า เมื่อพระราชารับสั่งให้พวกราชบุรุษตีกลองเที่ยวป่าว
ร้องว่า " คนทั้งหมดจงประชุมกัน " คนทั้งหลายที่เหลือเว้นพระราชา
และมหาอำมาตย์ของพระราชาเสีย ข่อมประชุมกันนั้นใด, แม้เมื่อ
พระศาสดา ตรัสว่า " สัตว์ทั้งปวง ข่อมหวาดหวั่น " ดังนี้, สัตว์
ทั้งหลายที่เหลือเว้นสัตว์วิเศษ ๔ จำพวกเหล่านี้ คือ ' ช้างอาชาไนย
ม้าอาชาไนย โคสุสกอาชาไนย และพระชีนาสพ ' บัณฑิตพึงทราบ

๑. อธิบายว่า เฟ่งตามพยัญชนะ แสดงว่า สัตว์ทั้งหลายกลัวต่อความตาย ไม่มีเว้น
ใครเลย แต่ตามอรรถ มีเว้นสัตว์บางพวก จึงกล่าวว่ ยังมีเหลือ.

ประโยค๓ - พระธรรมปาฏิฐกถาแปล ภาค ๕ - หน้าที 69

ว่า ย่อมหวาดหวั่นฉันนั้นเหมือนกัน. จริงอยู่ บรรดาสัตว์วิเศษเหล่านี้
พระจินาสพ ไม่เห็นสัตว์ที่จะตาย เพราะความที่ท่านละสักกาย-
ทิฎฐิเสียได้แล้วจึงไม่กลัว, สัตว์วิเศษ ๓ พวกนอกนี้ ไม่เห็นสัตว์
ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตน เพราะความที่สักกายทิฎฐิ มีกำลังจึงไม่กลัว.

พระคาถาว่า น หนุย น ฆาตเย ความว่า บุคคล
รู้ว่า "เราฉันใด, แม้สัตว์เหล่าอื่นก็ฉันนั้น" ดังนี้แล้ว ก็ไม่ควร
ฆ่าเอง (และ) ไม่ควรใช้ให้ฆ่าสัตว์อื่น.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุลอริยผลทั้งหลายมีโสดา-
ปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ จบ.

๒. เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ [๑๐๘]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพวก
ภิกษุฉัพพัคคีย์ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " สพฺเพ ตสนฺติ " เป็นต้น.

[เหตุให้ทรงบัญญัติตลสัตติกสิกขาบท]

ความพิสดารว่า ในสมัยหนึ่ง พวกภิกษุฉัพพัคคีย์ เจียดเงื่อ
หอกคือฝ่ามือแก่พวกภิกษุสังฆตตรสพัคคีย์เหล่านั้น ด้วยเหตุที่ตนประหาร
พวกสังฆตตรสพัคคีย์ ในสิกขาบทก่อนนั้นนั่นแล.

แม้ในเรื่องนี้ พระศาสดา ทรงสดับเสียงของภิกษุเหล่านั้นแล้ว
ก็ตรัสถามว่า " นีอะไรกัน ? " เมื่อภิกษุกราบทูลว่า " เรื่อง
ชื่อนี้ " แล้วตรัสว่า " คู่ก่อนภิกษุทั้งหลาย จำเดิมแต่ไป ธรรมดา
ภิกษุไม่ควรทำอย่างนี้, ภิกษุใดทำ, ภิกษุนั้นย่อมต้องอาบัติชื่อนี้ "
ดังนี้แล้ว ทรงบัญญัติตลสัตติกสิกขาบท ตรัสว่า " คู่ก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมดาภิกษุทราบว่ แม้สัตว์เหล่าอื่นย่อมหวาดหวั่นต่อ
อาชญา อย่างเดียวกับเราเหมือนกัน, อนึ่ง ชีวิตก็ย่อมเป็นที่รักของ
สัตว์เหล่านั้น เหมือนของเราโดยแท้ " " ไม่ควรประหารเอง ไม่ควร
ใช้ให้ฆ่าสัตว์อื่น " ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึง
ตรัสพระคาถานี้ว่า

" สัตว์ทั้งหมด ย่อมหวาดหวั่นต่ออาชญา ชีวิต "

* พระมหาญาณ ป. ธ. ๕ (บัดนี้เป็นพระธรรมบัณฑิต) วัดบรมนิวาส แปล.

**ยอมเป็นที่รักของสัตว์นั้นทั้งหมด, บุคคลควรทำตน
ให้เป็นอุปมาแล้ว "ไม่ควรฆ่าเอง "ไม่ควรใช้ให้ฆ่า."**

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บาทพระคาถาว่า สพฺเพถฺลํ ชีวิตํ ปิยํ
ความว่า ชีวิตยอมเป็นที่รักยิ่งของเหล่าสัตว์ที่เหลือ เว้นพระชีนาสพ
เสียว, อันพระชีนาสพ ย่อมเป็นผู้วางเฉยในชีวิตหรือในมรณะโดยแท้.
คำที่เหลือ เช่นกับคำอันมีในก่อนนั้นแล.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก ได้บรรลุอุริยผลทั้งหลายมี
โศคาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องภิกษุฉัพพัคคีย์ จบ.

๓. เรื่องเด็กหลายคน* [๑๐๕]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภเด็กเป็นอันมาก ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " สุขกามานิ ภูตานิ " เป็นต้น.

[พระศาสดาทรงพบพวกเด็กติงู]

ความพิสดารว่า ในวันหนึ่ง พระศาสดาเสด็จทรงบาตรเข้าไปในกรุงสาวัตถี ทรงเห็นพวกเด็กเป็นอันมาก เอาไม้ติงูเรื้อนตัวหนึ่ง ในระหว่างทาง ตรัสถามว่า " แน่เจ้าเด็กทั้งหลาย พวกเจ้าทำอะไรกัน ? " เมื่อเด็กเหล่านั้นกราบทูลว่า " พวกข้าพระองค์เอาไม้ติงูพระเจ้าข้า " ตรัสถามอีกว่า " เพราะเหตุไร ? " เมื่อพวกเขากราบทูลว่า " เพราะกลัวมันกัด พระเจ้าข้า " จึงตรัสว่า " พวกเจ้าติงูนี้ คิดว่า ' จักทำความสุขแก่ตน ' จักไม่เป็นผู้ได้รับความสุขในที่แห่งตนเกิดแล้ว ๆ, แท้จริง บุคคลเมื่อปรารถนาสุขแก่ตน (แต่) ประหารสัตว์อื่น ย่อมไม่ควร " ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบนุสนธิแสดงธรรม จึงได้ทรงภายิตพระคาถาเหล่านี้ว่า

" สัตว์ผู้เกิดแล้วทั้งหลาย เป็นผู้ใคร่สุข บุคคล
ใดแสวงหาสุขเพื่อตน, แต่เบียดเบียนสัตว์อื่น
ด้วยท่อนไม้, บุคคลนั้นละไปแล้วย่อมไม่ได้สุข.

* พระมหาอุ ป. ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหารแปล.

๑. คือที่งูอาศัยอยู่ตามเรือน เช่นงูเขียว งูลายสอ เป็นต้น.

สัตว์ผู้เกิดแล้วทั้งหลาย เป็นผู้ใคร่สุข, บุคคลใด
แสวงหาสุขเพื่อตน, ไม่เบียดเบียน (ผู้อื่น)
ด้วยท่อนไม้, บุคคลนั้นละไปแล้ว ย่อมได้สุข."

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น สอนบทว่า โย ทณฺเฑน ความว่า บุคคล
ใดยอมเบียดเบียน (ผู้อื่น) ด้วยท่อนไม้หรือด้วยวัตถุทั้งหลายมีก้อน
ดินเป็นต้น.

บาทพระคาถาว่า เปจฺจ โส น ลภเต สุขํ ความว่า บุคคลนั้น
ยอมไม่ได้สุขสำหรับมนุษย์ สุขอันเป็นทิพย์ หรือสุขคือพระนิพพาน
อันเป็นปรมัตถ์ (สุข) ในโลกหน้า.

ในพระคาถาที่ ๒ (มีความว่า) หลายบทว่า เปจฺจ โส ลภเต สุขํ
ความว่า บุคคลนั้น ย่อมได้สุขทั้ง ๓ อย่าง มีประการดังกล่าวแล้ว
ในปรโลก.

ในกาลจบเทศนา เด็กเหล่านั้นทั้ง ๕๐๐ ตั้งอยู่ในโศคาปัตติผล
ดังนี้แล.

เรื่องเด็กหลายคน จบ.

๔. เรื่องพระโกณฑธานเถระ* [๑๑๐]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระเถระ
ชื่อโกณฑธานะ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " มาโวจ ผรุสฺ กณฺจิ "
เป็นต้น.

[รูปสตรีติดตามพระเถระไปทุกแห่ง]

ดังได้สดับมา จำเดิมแต่วันที่พระเถระนั้นบวชแล้ว รูปสตรี
รูปหนึ่ง เทียวไปกับพระเถระ (แต่) พระเถระไม่เห็นรูปสตรีนั้น,
ส่วนมหาชนเห็น. เมื่อท่านแม่เทียวบิดบาตอยู่ภายในบ้าน, พวก
มนุษย์ถวายภิกษาทัพพี ๑ แล้ว พูคว่า " ท่านขอรับ ส่วนนี้จึงเป็น
ของสำหรับท่าน, แต่ส่วนนี้สำหรับสตรีผู้สหายของท่าน " ดังนี้แล้ว
ก็ถวายภิกษาแม่ทัพพีที่ ๒.

[บุรพกรรมของพระเถระ]

ถามว่า " บุรพกรรมของท่านเป็นอย่างไร ? "

ตอบว่า " ได้ยินว่า ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า
กัสสปะ ภิกษุ ๒ รูปเป็นสหายกัน ได้เป็นผู้กลมเกลียวกันอย่างยิ่ง
จุจกลอดจากกรรมมารดาเดียวกัน."

ก็ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระชนมายุยืน ภิกษุทั้งหลาย
ย่อมประชุมกัน เพื่อประโยชน์แก่การทำอุโบสถทุก ๆ ๑ ปี หรือ

* พระมหาอุ ป. ๓. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

ทุก ๆ ๖ เดือน (ครั้งหนึ่ง); เพราะฉะนั้น แม้ท่านทั้ง ๒ รูปนั้น ก็ออกไปจากที่อยู่ด้วยคิดว่า " จักไปสู่โรงอุโบสถ."

[เทวดาแก่งทำพระเถระให้แตกกัน]

เทวดาผู้เกิดในชนชั้นดาวดึงส์ผู้หนึ่ง เห็นท่านทั้ง ๒ แล้ว คิดว่า " ภิขุเหล่านี้ช่างกลมเกลียวกันเหลือเกิน, เราอาจทำลายภิขุเหล่านี้ได้หรือหนอ?" ดังนี้แล้ว ได้มาในลำดับเวลาที่ตนคิดแล้วนั้นแล เพราะความที่ตนเป็นผู้เกร, ในภิขุ ๒ รูปนั้น เมื่อรูปหนึ่งกล่าวว่า " ผู้มีอายุ ขอท่านจงรออยู่สักครู่หนึ่ง, ผมมีความต้องการถ่ายอุจจาระ " จึงนิรมิตเพศเป็นหญิงมนุษย์คนหนึ่ง, ในการที่พระเถระเข้าไปในระหว่างพุ่มไม้แล้วออกมา เอามือข้างหนึ่งเกล้ามวยผม ข้างหนึ่งจับผ้าถุง (เดินตาม) ออกมาข้างหลังพระเถระนั้น. ท่านไม่เห็นหญิงนั้น. แต่ภิขุรูปที่ยืนอยู่ข้างหน้าซึ่งคอยท่านอยู่ เหลียวมาแลดูเห็นหญิงนั้นทำอย่างนั้น (เดินตาม) ออกมา.

[รังเกียจกันด้วยสีลเภท]

เทวดานั้น รู้ภาวะแห่งตนอันภิขุนั้นเห็นแล้ว ก็อันตรธานไป. ภิขุรูปนอกนี้ (ที่คอยอยู่) พุดกะภิขุนั้น ในเวลาที่มาสู่ที่ใกล้ตนว่า " ผู้มีอายุ สีลของท่านทำลายเสียแล้ว."

ภิขุนั้น กล่าวว่า " ผู้มีอายุ กรรมเห็นปานนั้นของผมไม่มี." ภิขุนอกนี้ กล่าวว่า " เดียวนี้เอง หญิงรุ่นสาว (เดินตาม) ออกมาข้างหลังท่าน ทำกรรมชื่อนี้ผมเห็นแล้ว, ท่านยังพุด (ปฏิเสธ)

๑. สรรีกิจเจน ด้วยกิจแห่งสรีระ.

ได้ว่า 'กรรมเห็นปานนี้ของผมไม่มี.'

ภิกษุนั้น ปานประหนึ่งถูกสายฟ้าฟาดลงที่ระหม่อม กล่าว
วิงวอนว่า "ผู้มีอายุ ขอท่านจงอย่าให้ผมฉิบหายเลย, กรรมเห็น
ปานนั้นของผมไม่มีจริง ๆ."

ภิกษุนอกนี้ ก็พูดว่า "ผมเห็นด้วยนัยน์ตาทั้ง ๒ เอง, จักเชื่อ
ท่านได้อย่างไร" ดังนี้แล้ว ก็แตกกันคุดทอนไม้แล้วหลีกไป. แม้
ในโรงอุโบสถก็นั่งด้วยตั้งใจว่า "เราจักไม่ทำอุโบสถร่วมกับภิกษุนี."

ภิกษุนอกนี้ (ผู้ถูกหา) แข็งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า "ท่านขอรับ
จุดคำ แม้เท่าเมล็ดงา ย่อมไม่มีในศีลของผม."

แม้ภิกษุนั้น ก็กล่าวยืนยันว่า "กรรมลามกนั้นผมเห็นเอง."

[เทวดาขยายความจริง]

เทวดาเห็นภิกษุรูปที่คอยนั้น ไม่ปรารถนาจะทำอุโบสถร่วมกับ
ภิกษุ (รูปที่ตนเกลียด) นั้น หวนคิดว่า "เราทำกรรมหนักแล้ว"
ดังนี้ จึงชี้แจงว่า "ความทำลายแห่งศีลของพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
ย่อมไม่มี, แต่ข้าพเจ้าทำกรรมอันลามกนั้น ก็ด้วยสามารถจะทดลองดู,
ขอท่านจงทำอุโบสถร่วมกับพระผู้เป็นเจ้านั้นเถิด."

ภิกษุรูปที่คอยนั้น เมื่อเทวดานั้น ดำรงอยู่ในอากาศชี้แจงอยู่
จึงเชื่อ แล้วได้ทำอุโบสถ (ร่วมกัน) แต่หาได้เป็นผู้มีจิตซิดเชื่อ
ในพระเถระเหมือนในกาลก่อนไม่.

บุรพกรรมของเทวดามีประมาณเท่านี้. ก็ในเวลาสิ้นอายุ พระ
เถระเหล่านั้น ได้บังเกิดในเทวโลกแสนสบาย.

[เทวดามาเกิดเป็นพระ โภณฑธานะ]

ฝ่ายเทวดาบังเกิดในอเวจีแล้ว หมกหม้ออยู่ในอเวจินั้น สิ้น
พุทธันดร ๑ ในพุทธรูปบาทกาลนี้ ได้บังเกิดในกรุงสาวัตถี ถึงความ
เจริญวัยแล้ว ได้บรรพชาอุปสมบทในพระศาสนา. ตั้งแต่วันที่ท่าน
บวชแล้ว รูปสตรีนั้นก็ได้ปรากฏอย่างนั้นนั่นแล. เพราะเหตุนั้นแล
ภิกษุทั้งหลายจึงได้ขนานนามท่านว่า " โภณฑธาน."

[พวกภิกษุบอกคฤหัสถ์ให้จับได้]

ภิกษุทั้งหลายเห็นท่านเที่ยวไปอยู่อย่างนั้น จึงบอกอนาถปิณฑิก-
เศรษฐีว่า " ท่านเศรษฐี ท่านจงจับได้ภิกษุผู้ทุศีลรูปนี้ออกจากวิหาร
ของท่านเสีย, เพราะว่า ความเสียหายจะเกิดขึ้นแก่ภิกษุที่เหลือ."

เศรษฐี. ท่านผู้เจริญ ก็พระศาสดาไม่มีในวิหารหรือ ?

ภิกษุ. มีอยู่ ท่านเศรษฐี.

เศรษฐี. ท่านผู้เจริญ ถ้ากระนั้น พระศาสดาจักทรงทราบ.

ภิกษุทั้งหลายก็ไปแจ้งแม่แก่นางวิสาขาอย่างนั้นเหมือนกัน.

ถึงนางวิสาขา ก็ได้ให้คำตอบแก่ภิกษุเหล่านั้นอย่างนั้นเหมือนกัน.

ฝ่ายภิกษุทั้งหลาย อันท่านเหล่านั้นไม่รับถ้อยคำ (ของตน)

จึงได้ทูลแด่พระราชาวา " มหาบพิตร ภิกษุชื่อ โภณฑธาน พาหญิงคน
หนึ่งเที่ยวไป จะยังความเสียหายให้เกิดแก่ภิกษุทุกรูป, ขอมหาบพิตร
ทรงจับได้ภิกษุนั้นออกจากแคว้นแคว้นของพระองค์เสีย."

๑. ระหว่างกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งปรินิพพานแล้ว องค์ใหม่อุบัติขึ้น.

พระราชา. ก็ภิกษุณั้่นอยู่ที่ไหนเล่า ?

พวกภิกษุ. อยู่ในวิหาร มหาบพิตร.

พระราชา. อยู่ในเสนาสนะหลังไหน ?

พวกภิกษุ. ในเสนาสนะชื่อโน้่น.

พระราชา. ถ้าเช่นนั้น ขออาราธนาพระคุณเจ้าไปเกิด. ข้าพเจ้าจักสั่งให้จับภิกษุรูปนั้น.

[พระราชาเสด็จไปสอบสวนพระโกณฑธาน]

ในเวลาเย็น ท้าวเธอเสด็จไปวิหาร รับสั่งให้พวกบุรุษล้อมเสนาสนะนั้นไว้แล้ว ได้เสด็จผินพระพักตร์ตรงที่อยู่ของพระเถระ.

พระเถระได้ยินเสียงเอะอะ จึงได้ออกจากวิหาร (ที่อยู่) ยืนอยู่ที่หน้ามุข. พระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นรูปสตรีแม่นั้น ยืนอยู่ข้างหลังพระเถระนั้น. พระเถระทราบว่พระราชาเสด็จมา จึงขึ้นไปยังวิหารนั่งอยู่แล้ว. พระราชาไม่ทรงไหว้พระเถระ, ไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นแม่สตรีนั้น. ท้าวเธอตรวจดูที่ชอกประตูข้าง ที่ใต้เตียงข้าง ก็มีได้ทรงประสพเลย จึงตรัสกะพระเถระว่า " ท่านขอรับ ผมได้เห็นสตรีคนหนึ่งในที่นี่, เขาไปเสียไหน ? "

พระเถระทูลว่า " อาตมภาพไม่เห็น มหาบพิตร. แม้เมื่อพระราชาตรัสว่า " เมื่อกั้่นนี้ ข้าพเจ้าเห็นสตรียืนอยู่ข้างหลังท่าน." ก็ทูลยืนกรานว่า " อาตมภาพไม่เห็น มหาบพิตร."

พระราชาทรงดำริว่า " นี่มันเรื่องอะไรหนอ ? " แล้วตรัสว่า

" ขอนิมนต์ท่านออกไปจากที่นี่ก่อน ขอรับ " เมื่อพระเถระออกไปจากที่นั่น ยืนอยู่ที่หน้ามุข, สตรีนั้น ก็ได้ยืนอยู่ข้างหลังของพระเถระอีก. พระราชาทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นแล้ว จึงเสด็จขึ้นไปชั้นบนอีก.

พระเถระทราบความที่พระราชานั้นเสด็จมาแล้ว จึงนั่งอยู่.

พระราชา แม้ทรงตรวจดูสตรีนั้นในที่ทุกแห่งอีก ก็มีได้ทรงประสพ จึงตรัสถามพระเถระนั้นซ้ำอีกว่า " สตรีนั้นมีอยู่ ณ ที่ไหน ? ขอรับ."

พระเถระ. อาตมภาพไม่เห็น (สตรีนั้น) มหาบพิตร.

พระราชา. ขอท่านโปรดบอกเถิด ขอรับ เมื่อคืนนี้เอง ผมเห็นสตรียืนอยู่ข้างหลังของท่าน.

พระเถระ. ขอถวายพระพร มหาบพิตร แม้มหาชนก็พูดว่า " สตรีเที่ยวไปข้างหลังอาตมภาพ." ส่วนอาตมภาพไม่เห็น (สตรีนั้นเลย).

[พระราชาทรงสันนิษฐานว่าเป็นรูปเทียม]

พระราชาทรงกำหนดว่า " นั่นพึงเป็นรูปเทียม " แล้วรับสั่งกะพระเถระอีกว่า " ท่านขอรับ ขอท่านจงลงไปจากที่นี่ดูที." เมื่อพระเถระลงไปยืนอยู่ที่หน้ามุข, ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นยืนอยู่ข้างหลังพระเถระนั้นอีก ครั้นเสด็จขึ้นไปข้างบน ก็กลับมิได้ทอดพระเนตรเห็น. ท้าวเธอทรงซักถามพระเถระอีก, เมื่อท่านทูล (ยื่นกรานคำเดียว) ว่า " อาตมภาพไม่เห็น " ก็ทรงสันนิษฐานได้ว่า " นั่น

๑. นิภูจฺจํ คนตุวา แปลตามศัพท์ว่า ถึงความตกลง หรือถึงซึ่งความสำเร็จ.

เป็นรูปเทียมแน" จึงตรัสกะพระเถระว่า " ท่านขอรับ เมื่อสังกิลเสศ (เครื่องเส้าหมอง) เห็นปานนั้น เทียวติดตามไปข้างหลังท่านอยู่, คนอื่นใคร ๆ จักไม่ถวายภิกษาแก่ท่าน. ท่านจงเข้าไปพระราชวังของ ข้าพเจ้าเนื่องนิศย์, ข้าพเจ้าจักบำรุง (ท่าน) ด้วยปัจจัย ๔," ทรง นิมนต์พระเถระแล้ว ก็เสด็จหลีกไป.

[พวกภิกษุติเตียนพระราชาและพระเถระ]

ภิกษุทั้งหลาย ยกโทษว่า "ผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย จงดูภิกษาของพระราชาผู้ลามก, เมื่อพวกเราทูลว่า 'ขอพระองค์ ทรงขับไล่ภิกษุนั้นออกจากวิหารเสศ, ก็เสด็จมา (กลับ) นิมนต์ (ภิกษุนั้น) ด้วยปัจจัย ๔ แล้วเสด็จกลับ."

ภิกษุทั้งหลาย ก็กล่าวกะพระเถระนั้นว่า "เฮ้ย คนทุศีล บัดนี้ พระราชากลายเป็นคนชั่วแล้ว."

แม้พระเถระนั้น ในกาลก่อนไม่อาจกล่าวอะไร ๆ กะภิกษุ ทั้งหลายได้, บัดนี้ กล่าวตอบทันทีว่า "พวกท่านเป็นผู้ทุศีล, พวก ท่านเป็นคนชั่ว, พวกท่านพาหุงเที่ยวไป."

ภิกษุเหล่านั้น ไปกราบทูลแต่พระศาสดาว่า " ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ พระโกณฑธานะ อันข้าพระองค์ทั้งหลายว่ากล่าวแล้ว กลับกล่าวต่าง ๆ เป็นต้นว่า 'แม้พวกท่านก็เป็นผู้ทุศีล."

[พระศาสดาทรงไต่สวนทั้ง ๒ ฝ่าย]

พระศาสดา รับสั่งให้เรียกพระโกณฑธานนั้นมาแล้ว ตรัส

ถามว่า " ภิกษุ ข้าว่า เธอกล่าวอย่างนั้นจริงหรือ ?"

พระเถระ กราบทูลว่า " จริง พระเจ้าข้า."

พระศาสดา. เพราะเหตุไร ? เธอจึงกล่าวอย่างนั้น.

พระศาสดา. เพราะเหตุที่ภิกษุทั้งหลายกล่าวกับข้าพระองค์.

พระศาสดา. ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุไร ? แม้พวกท่านจึงกล่าวกะภิกษุนี้ (อย่างนั้น).

พวกภิกษุ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์เห็นหญิงเที่ยวไปข้างหลังภิกษุนี้ จึงกล่าวอย่างนั้น.

พระศาสดา. นัยว่า ภิกษุเหล่านี้เห็นหญิงเที่ยวไปกับเธอ จึงกล่าว (ขึ้นอย่างนั้น) ส่วนตัวเธอไม่ได้เห็นเลย เหตุไฉน ? จึงกล่าวกะภิกษุเหล่านี้ (อย่างนั้นเล่า ?), ผลนี้ เกิดขึ้นเพราะอาศัยทิฏฐิตามกของเธอในกาลก่อนมิใช่หรือ ? เหตุไร ในบัดนี้ เธอจึงถือทิฏฐิตามกอีกเล่า ?

พวกภิกษุทูลถามว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ภิกษุนี้ได้ทำกรรมอะไรในปางก่อน ? "

ที่นั่น พระศาสดา ตรัสบุรพกรรมของท่านแก่ภิกษุเหล่านั้นแล้ว ตรัสว่า " ภิกษุ เธออาศัยกรรมตามกนี้ จึงถึงประการอันแปลกนี้แล้ว, บัดนี้ การที่เธอถือทิฏฐิตามกเห็นปานนั้นอีก ไม่สมควร, เธออย่ากล่าวอะไร ๆ กับภิกษุทั้งหลายอีก, จงเป็นผู้ไม่มีเสียง เช่นงัดดาลอันเขาตัดขอบปากแล้ว, เมื่อทำอย่างนั้น จัก

๑. ระฆังวงเดือน.

เป็นผู้ชื่อว่าบรรลुพระนิพพาน " ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดง
ธรรม จึงได้ทรงภายิตพระคาถาเหล่านี้ว่า

" เธออย่าได้กล่าวคำหยาบกะใคร ๆ, ชนเหล่า
อื่นถูกเธอแล้ว จะฟังว่าตอบเธอ, เพราะ
การกล่าวแข่งขันกันให้เกิดทุกข์ อาชญาตอบ
ฟังถูกต้องเธอ, ฝิเธออาจยังตนไม่ให้หวั่นไหว
ได้ ดังกังสตาลที่ถูกกำจัดแล้วไชร้ เธอ นั้น
ย่อมเป็นผู้บรรลุพระนิพพาน. การกล่าวแข่งขัน
กัน ย่อมไม่มีแก่เธอ."

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า กณฺจิ ความว่า อย่าได้กล่าวคำ
หยาบกะใคร ๆ คือแม้กะบุคคลผู้หนึ่ง.

บทว่า วุตฺตา ความว่า คนเหล่าอื่นถูกเธอกล่าววว่า "เจ้า
พวกทุกีล." ฟังกล่าวตอบกะเธอบ้าง อย่างนั้นเหมือนกัน.

บทว่า สารมฺภกฺกา ขึ้นชื่อว่ากรกล่าวแข่งขันกันเกินกว่าเหตุ
นั้น ให้เกิดทุกข์.

บทว่า ปฏฺิทฺถุทา ความว่า เมื่อเธอประหารผู้อื่น ด้วยอาชญา
ทั้งหลาย มีอาชญาทางกายเป็นต้น, อาชญาตอบ เช่นนั้นแหละ ฟัง
ตกลงเหนือกระหม่อมของเธอ.

บทว่า สเจ เนเรติ ความว่า ถ้าเธอจักอาจทำตนไม่ให้หวั่น-
ไหวได้ไชร้.

บาทพระคาถาว่า กัมโต อุปหโต ยถา ความว่า เหมือน
กัณฐกาล ที่เขัดคอบปากทำให้เหลือแต่พื้นวางไว้. จริงอยู่ กัณฐกาล
เช่นนั้น แม้บุคคตติแล้วด้วยมือ เท้า หรือด้วยท่อนไม้ ก็ยอมไม่คัง.

สองบทว่า เอส ปตฺโตติ ความว่า ถ้าเธอจักอาจเป็นผู้เห็น
ปานนั้นได้ไซ้, เชนัน บำเพ็ญปฏิบัติทานนี้อยู่. เป็นผู้ไม่ประมาทแล้ว
ในบัดนี้ ชื่อว่าบรรลुพระนิพพาน.

บาทพระคาถาว่า สารมฺโภ เต น วิชฺชติ ความว่า ก็เมื่อ
เป็นอย่างนั้น แม้ความแข่งขันกัน มีอันกล่าวทำให้งีกว่ากันเป็น
ลักษณะเป็นต้นอย่างนี้ว่า "เจ้าเป็นผู้ทุศีล" ว่า "พวกเจ้าเป็นผู้ทุศีล"
คังนี้ยอมไม่มี คือจักไม่มีแก่เธอเลย.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอรุขผลทั้งหลาย มี
โศคาปัตติผลเป็นต้นแล้ว.

แม้พระโกณฑธานเถระ ตั้งอยู่ในพระโอวาทที่พระศาสดา
ประทานแล้ว ก็ได้บรรลุพระอรุหัตผล, ต่อกาลไม่นานนัก ท่านได้
เหาะขึ้นไปในอากาศ จับสลากเป็นครั้งแรก* คังนี้แล.

เรื่องพระโกณฑธานเถระ จบ.

๑. ได้ยินว่า ท่านได้จับสลากได้ที่ ๑ สามครั้ง คือเมื่อพระศาสดาจะเสด็จไปสู่อุคคนคร
ในกัณนิมนต์ของนางมหาสุภัททา ๑ เมื่อเสด็จสู่เมืองสาเกต ในกัณนิมนต์ของนาง
จุลสุภัททา ๑ เมื่อเสด็จไปสู่สุนาปรัณฑชนบท ๑ ในกัณนิมนต์เหล่านั้น ต้องการแต่
พระจีณาสพล้าน ๆ ๕๐๐ องก์. นย. มโน. ปุ. ๑/๒๘๓.

๕. เรื่องอุโบสถกรรม* [๑๑๑]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในบุพพาราม ทรงปรารภอุโบสถกรรมของอุบาสิกาทั้งหลายมีนางวิสาขาเป็นต้น ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " ยถา ทณฺเฑน โคปาโล " เป็นต้น.

[หญิงรักษากุโบสถมุ้งผลต่าง ๆ กัน]

ดังได้สดับมา ในวันอุโบสถวันหนึ่ง หญิงประมาณ ๕๐๐ คนในนครสาวัตถี เป็นผู้รักษากุโบสถ ได้ไปสู่วิหาร. นางวิสาขา เข้าไปหาหญิงแก่ ๆ ในจำนวน ๕๐๐ นั้นแล้ว ถามว่า " แน่แม่ทั้งหลาย พวกท่านเป็นผู้รักษากุโบสถ เพื่ออะไร ? " เมื่อหญิงแก่เหล่านั้นบอก ว่า " พวกฉันปรารถนาทิพยสมบัติ จึงรักษากุโบสถ," ถามพวกหญิงกลางคน, เมื่อหญิงเหล่านั้นบอกว่า " พวกฉันรักษากุโบสถ ก็เพื่อต้องการพ้นจากการอยู่กับหญิงร่วมสามี," ถามพวกหญิงสาว ๆ, เมื่อพวกเขาบอกว่า " พวกฉันรักษากุโบสถ เพื่อต้องการได้บุตรชาย ในการมีครรภ์คราวแรก." ถามพวกหญิงสาวน้อย, เมื่อพวกเขาบอกว่า " พวกฉันรักษากุโบสถ เพื่อต้องการไปสู่สกุลผู้แต่ในวัยสาว ๆ." (นาง) ได้ฟังถ้อยคำแม่ทั้งหมดของหญิงเหล่านั้นแล้ว ก็พาพวกเขาไปสู่สำนักพระศาสดา กราบทูล (ความประสงค์ของหญิงเหล่านั้น) ตามลำดับ.

* พระมหาอุ ป. ธ. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

[สรรพสัตว์ถูกส่งไปเป็นทอด ๆ]

พระศาสดา ทรงสดับคำนั้นแล้ว ตรัสว่า " วิชาชา ธรรมดา สภาวธรรมทั้งหลายมีชาติเป็นต้นของสัตว์เหล่านี้ เป็นเช่นกับนาย โคบาลที่มีท่อนไม้มือ, ชาติ ส่งสรรพสัตว์ไปสู่สำนักชรา ๆ ส่งไป สู่นักพยาธิ ๆ ส่งไปสู่สำนักมรณะ มรณะย่อมตัดชีวิต อุจุกคคค ตัดต้นไม้ด้วยขวาน, แม้เมื่อเป็นอย่างนั้น ปวงสัตว์ชื่อว่าปรารธนา วิภูฏะ (พระนิพพาน) ย่อมไม่มี, มัวแต่ปรารธนาวิภูฏะเท่านั้น." ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

" นายโคบาล ย่อมต้อนโคทั้งหลายไปสู่ที่หากิน
ด้วยท่อนไม้ ฉันท, ชราและมัจจุ ย่อมต้อน
อายุของสัตว์ทั้งหลายไป ฉันทนั้น."

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **ปาเชติ** ความว่า นายโคบาลผู้ฉลาด ก็นโคบาลทั้งหลาย ตัวเข้าไปสู่ระหว่างคันทด้วยท่อนไม้ ตีด้วยท่อนไม้ นั้นนั่นแหละ นำไปอยู่ ชื่อว่า ย่อมต้อน (โคทั้งหลาย) ไปสู่ที่หากิน ซึ่งมีหญ้าและน้ำหาได้ง่าย.

สองบทว่า **อายุ ปาเชนุติ** ความว่า ย่อมตัดอินทรีย์คือชีวิต คือยอมยั้งชีวิตอินทรีย์ให้สิ้นไป. ในพระคาถานี้ มีคำอุปมาอุปไมย ฉะนั้นว่า " ก็ชราและมัจจุ เปรียบเหมือนนายโคบาล, อินทรีย์คือชีวิต เปรียบเหมือนฝูงโค, มรณะ เปรียบเหมือนสถานที่หากิน. บรรดา

ประโยค๓ - พระสัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕ - หน้าที่ 86

สภาวะธรรมเหล่านั้น ชาติ ส่งอินทรีย์คือชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไปสู่
สำนักชรา ๆ ส่งไปสู่สำนักพยาธิ ๆ ส่งไปสู่สำนักมรณะ, มรณะนั้นแล
ตัด (ชีวิตินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย) ไป เหมือนบุคคลตัดต้นไม้ด้วย
ขวานฉะนั้น.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุนิริยผลทั้งหลายมีโสดา-
ปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องอุโบสถกรรม จบ.

๖. เรื่องอชกรเปรต* [๑๑๒]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภอชกร-
เปรต ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " อถ ปาปานิ กมฺมานิ " เป็นต้น.

[พระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตถูกไฟไหม้]

ความพิสดารว่า ในสมัยหนึ่ง พระมหาโมคคัลลานะเฝ้าพระ
ลักษณะลงจากเขาคิชฌกูฏ ได้เห็นสัตว์ชื่ออชกรเปรต ประมาณ
๒๕ โยชน์ ด้วยจักขุทิพย์. เปลวไฟตั้งขึ้นแต่ศีรษะของเปรตนั้น ลาม
ถึงหาง, ตั้งแต่หางลามถึงศีรษะ. ตั้งขึ้นแต่ข้างทั้ง ๒ ไปรวมอยู่ที่
กลางตัว.

[เล่าการเห็นเปรตให้พระลักษณะเฝ้า]

พระเถระครั้งเห็นเปรตนั้นแล้ว จึงยิ้ม อันพระลักษณะถาม
เหตุแห่งการยิ้มแล้ว ก็ตอบว่า "ผู้มีอายุ กาลนี้ ไม่ใช่กาลพยากรณ์
ปัญหานี้, ท่านค่อยถามผมในสำนักพระศาสดาเถิด" เทียบวิณฑาต
ในกรุงราชคฤห์, ในกาลไปยังสำนักพระศาสดา พระลักษณะถาม
แล้ว จึงตอบว่า "ผู้มีอายุ ผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งในที่นั้น. อตภาพ
ของมันชื่อว่ามีรูปอย่างนี้; ผมครั้งเห็นมันแล้ว ได้ทำการยิ้มให้ปรากฏ
ก็ด้วยความคิดเห็นว่า 'อตภาพเห็นปานนี้ เราไม่เคยเห็นเลย.'

* พระมหาอุ ป. ๓. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

[พระศาสดาก็เคยทรงเห็นปรตนั้น]

พระศาสดา เมื่อจะตรัสคำเป็นต้นว่า " ภิกษุทั้งหลาย สาวกของเรา เป็นผู้มิจักขุอยู่หนอ " ทรงรับรองถ้อยคำของพระเถระแล้ว จึงตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย ปรตนั้น แม้เราก็ได้เห็นแล้วที่โพธิมณฑลสถานเหมือนกัน, แต่เราไม่พูด เพราะคิดเห็นว่า ' ก็แลชนเหล่าใด ไม่พึงเชื่อคำของเรา ความไม่เชื่อนั้นของคนเหล่านั้น พึงเป็นไปเพื่อหาประโยชน์เกื้อกูลไม่ได้ ' บัดนี้ เราได้โมคคัลลานะเป็นพยานแล้ว จึงได้พูด, " อันภิกษุทั้งหลาย ทูลถามบูรพกรรมของปรตนั้นแล้ว จึงทรงพยากรณ์ (ดังต่อไปนี้) ว่า

[บูรพกรรมของอชครปรต]

" ดังได้ยินมา ในกาลแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า กัสสป เศรษฐีชื่อว่า สุมงคล ปูที่พื้นด้วยแผ่นอิฐทองคำ ให้สร้างวิหารในที่ประมาณ ๒๐ อุสภ* ด้วยทรัพย์ประมาณเท่านั้นแล้ว ก็ให้ทำการฉลองด้วยทรัพย์ประมาณเท่านั้นเหมือนกัน. วันหนึ่ง ท่านเศรษฐีไปสู่สำนักพระศาสดาแต่เช้าตรู่ เห็นโจรคนหนึ่งนอนเอาผ้ากาสาจะคลุมร่างตลอดถึงศีรษะ ทั้งมีเท้าเปื้อนโคลน อยู่ในศาลาหลังหนึ่ง ใกล้เคียงประตูพระนคร จึงกล่าวว่า " เจ้าคนนี้ มีเท้าเปื้อนโคลน คงจักเป็นมนุษย์ที่เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืนแล้ว (มา) นอน."

[กรรมชั่วให้ผลชั่ว]

โจรเปิดหน้าเห็นเศรษฐีแล้ว คิดในใจว่า "เอาเถอะนะ, เราจัก

๑. อุสภหนึ่งยาว ๒๕ วา. คูวินัยมุขเล่ม ๑ หน้า ๒๒๔ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๓๔.

รู้กรรมที่ควรทำแก่มัน " ดังนี้แล้ว ก็ผูกอาฆาตไว้ ได้เผา (ของ
เศรษฐี) ๗ ครั้ง ตัดเท้าโคทั้งหลายในคอก ๗ ครั้ง เผาเรือน ๗ ครั้ง
เขาไม่อาจให้ความแค้นเคืองดับได้ แม้ด้วยทารุณกรรมมีประมาณ
เท่านั้น จึงทำการสนิทชิดเชื้อกับคนใช้ของเศรษฐีนั้นแล้ว ถามว่า
"อะไร เป็นที่รักของเศรษฐี (นาย) ของท่าน?" ได้ฟังว่า "เอาละ,
เราจักเผาคันชุกฎี ยังความแค้นเคืองให้ดับ," เมื่อพระศาสดา
เสด็จเข้าไปบิณฑบาต, จึงทูปหม้อน้ำสำหรับดื่มและน้ำสำหรับใช้ ได้จุด
ไฟที่พระคันชุกฎีแล้ว.

เศรษฐี ได้ทราบข่าว "ข่าวว่า พระคันชุกฎีถูกไฟไหม้" เดิน
มาอยู่ ในเวลาที่พระคันชุกฎีถูกไฟไหม้แล้ว จึงมาถึง แลดูพระคันชุกฎี
ที่ไฟไหม้ ก็ได้ทำความเสียใจแม้สักเท่าปลายขนทราย คู่แขนข้าง
ซ้ายเข้ามา ปรบด้วยมือข้างขวาขนานใหญ่.

ขณะนั้น ประชาชนยืนอยู่ ณ ที่ใกล้ ถามท่านเศรษฐีว่า "นาย
ขอรับ เพราะเหตุไร ท่านจึงปรบมือ ในเวลาที่พระคันชุกฎีซึ่งท่าน
สละทรัพย์ประมาณเท่านี้สร้างไว้ถูกไฟไหม้เล่า?"

เศรษฐีตอบว่า "พ่อแม่ทั้งหลาย ข้าพเจ้าทำกรรมประมาณ
เท่านี้ (ชื่อว่า) ได้ฟังทรัพย์ไว้ในพระศาสนาที่ไม่สาธารณะแก่
อันตรายมีไฟเป็นต้น, ข้าพเจ้าจึงมีใจยินดี ปรบมือด้วยคิดว่า 'เราจัก
ได้สละทรัพย์ประมาณเท่านี้ สร้างพระคันชุกฎี (ถวาย) พระศาสดา
แม่อีก."

ท่านเศรษฐี สละทรัพย์ประมาณเท่านั้น สร้างพระคันธกุฎีอีก
ได้ถวายแต่พระศาสดา ซึ่งมีภิกษุ ๒ หมื่นรูปเป็นบริวาร.

โจรเห็นกริยานั้นแล้ว คิดว่า "เราไม่ฆ่าเศรษฐีนี้เสีย จักไม่
อาจทำให้เก้อเงินได้, เอาเถอะ, เราจักฆ่ามันเสีย." ดังนี้แล้ว จึงซ่อน
กฤษไไว้ในระหว่างฝ้ายนุ่ง แม้เดินเตร่อยู่ในวิหารสี่ ๗ วัน ก็ไม่ได้
โอกาส.

ฝ่ายมหาเศรษฐี ถวายทานแต่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข
สิ้น ๗ วัน ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว กราบทูลว่า "ข้าแต่พระองค์
ผู้เจริญ บุรุษผู้หนึ่งเฝานาของข้าพระองค์ ๗ ครั้ง, ตัดเท้าโคในคอก
๗ ครั้ง, เฝาระือน ๗ ครั้ง, บัดนี้ แม้พระคันธกุฎี ก็จักเป็นเจ้าคนนั้น
แหละเฝ้า, ข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เขาก่อน."

[ผู้ทำกรรมดียอมชนะผู้ทำกรรมชั่ว]

โจรได้ยินคำนั้น ระทมทุกข์ว่า "เราทำกรรมอันหนักหนอ
เมื่อเป็นอย่างนั้น บุรุษนี้ก็มีได้มีแม้สักว่าความแค้นเคืองในเราผู้ทำผิด,
(ยังกลับ) ให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เราก่อนเสียด้วย; เราคิดประทุษร้าย
ในบุรุษนี้ (ไม่สมควรเลย) แม้เทวทัณฑ์พึงตกลงบนกระหม่อมของ
เราผู้ไม่ให้บุรุษเห็นปานนี้อดโทษให้." ดังนี้แล้ว จึงไปหมอบลงที่
ใกล้เท้าของเศรษฐี กล่าวว่ "นายขอรับ ขอท่านจงกรุณาอดโทษ
แก่ผมเถิด, เมื่อเศรษฐีกล่าวว่า "อะไรกันนี้?" จึงเรียนว่า "นาย
ขอรับ ผมได้ทำกรรมประมาณเท่านี้ ๆ, ขอท่านจงอดโทษนั้นแก่ผม
เถิด,"

ที่นั่น เศรษฐีถามกรรมทุก ๆ อย่างกะเขาว่า "เจ้าทำกรรมนี้ด้วย นี้ด้วย ประมาณเท่านี้แก่เราหรือ?" เมื่อเขารับสารภาพว่า "ขอรับ ผมทำ" (ต่อไป) ว่า "เราไม่เคยเห็นแจ้งเลย, เหตุไรเจ้าจึงโกรธ ได้ทำอย่างนั้นแก่เรา?"

เขาเตือนให้เศรษฐีระลึกถึงคำที่ตนผู้ออกจากพระนคร ในวันหนึ่งพูดแล้ว ได้บอกว่า "ผมเกิดความแค้นเคืองขึ้นเพราะเหตุนี้."

เศรษฐีระลึกถึงภาวะแห่งถ้อยคำที่ตนพูดได้แล้ว ให้โจรอดโทษให้ด้วยถ้อยคำว่า "เออพ่อ เราพูดจริง, เจ้าจงดโทษชื่อนั้นแก่เราเถิด" แล้วกล่าวว่า "ลูกขึ้นเถิด เราอดโทษให้แก่เจ้าละ, เจ้าจงไปเถิด."

โจร. นายขอรับ ถ้าท่านอดโทษแก่ผมไซ้, ขอจงทำผมพร้อมทั้งบุตรและภริยา ให้เป็นทาส (ผู้รับใช้) ในเรือนของท่านเถิด.

เศรษฐี. แน่ะพ่อ เมื่อเรากล่าวคำมีประมาณเท่านี้, เจ้าก็ได้ทำการตัดเห็นปานนี้, เราไม่อาจกล่าวอะไร ๆ กับเจ้าผู้อยู่ในเรือนได้เลย. เราไม่มีกิจเกี่ยวกับเจ้าผู้จะอยู่ในเรือน, เราอดโทษให้แก่เจ้า, ไปเถิด พ่อ.

โจรครั้นทำกรรมนั้นแล้ว ในกาลสิ้นอายุ บังเกิดแล้วในอเวจี ไหม้อในอเวจีสิ้นกาลนาน ในกาลบัดนี้ เกิดเป็นอชครเปรต ถูกไฟไหม้อยู่ที่เขาภิษณภูฏ ด้วยวิบาก (แห่งกรรม) ที่ยังเหลือ.

พระศาสดา ครั้นตรัสบุรพกรรมของเปรตนั้นอย่างนั้นแล้ว จึงตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาคนพาล ทำกรรมอันลามกอยู่ ย่อมไม่รู้, แต่ภายหลัง เราร้อนอยู่เพราะกรรมอันตนทำแล้ว ย่อม

เป็นเช่นกับไฟไหม้ป่า ด้วยตนเอง " ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบ
อนุสนธิแสดงธรรม จึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่า

" อ้นคนพาล ทำกรรมทั้งหลายอันลามกอยู่
ย่อมไม่รู้ (สีก) บุคคลมีปัญญาทราวม ย่อม
เดือดร้อน ดูกฎไฟไหม้ เพราะกรรมของ
ตนเอง. "

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อถ ปาปานิ ความว่า คนพาล
หาใช่ทำบาปทั้งหลายด้วยสามารถแห่งความโกรธอย่างเดียวไม่, แม้
ทำอยู่ก็ไมรู้สีก. แต่เมื่อทำบาปอยู่ จะชื่อว่า ไมรู้ว่า " เราทำบาป "
ย่อมไม่มี.

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า " ย่อมไม่รู้ " เพราะความไมรู้ว่า " ผล
ของกรรมนี้ มีชื่อเห็นปานนี้."

บทว่า เสหิ ความว่า เพราะกรรมอันเป็นของตนเหล่านั้น.

บทว่า ทุมฺเมโธ ความว่า บุคคลผู้มีปัญญาทราวม เกิดในนรก
ย่อมเดือดร้อน เหมือนถูกไฟไหม้.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก ได้บรรลุอริยผลทั้งหลาย มี
โสดาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องอชกรเปรต จบ.

๗. เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ' [๑๑๓]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภพระมหาโมคคัลลานเถระ ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า " โย ทณฺเฑน อทณฺเฑสุ " เป็นต้น.

[พวกเดียรฉัตรคิดหาอุบายฆ่าท่าน]

ความพิสดารว่า ในสมัยหนึ่ง พวกเดียรฉัตรประชุมกัน คิดว่า " ท่านผู้มีอายุ ท่านทั้งหลายทราบหรือ? ด้วยเหตุไร ลากสักการะจึงเกิดขึ้นเป็นอันมากแก่พระสมณโคดม? " เดียรฉัตรพวกหนึ่งกล่าวว่า " พวกข้าเจ้าไม่ทราบ, ส่วนพวกท่านทราบหรือ? " เดียรฉัตรที่รู้เรื่องพากันตอบว่า " ขอรับ พวกข้าพเจ้าทราบ ลากและสักการะเกิดขึ้นเพราะอาศัยพระเถระรูปหนึ่ง ชื่อมหาโมคคัลลานะ เพราะพระเถระนั้น ไปเทวโลก ถาโมกรรมที่เทวดาทำแล้ว ก็กลับมาบอกกับพวกมนุษย์ว่า ' ทวยเทพทำกรรมชื่อนี้ ย่อมได้สมบัติเห็นปานนี้,' แม้ไปนรก ก็ถาโมกรรมของหมู่สัตว์ผู้เกิดในนรกแล้วกลับมาบอกพวกมนุษย์ว่า ' พวกเนรยิกสัตว์ทำกรรมชื่อนี้ ย่อมเสวยทุกข์เห็นปานนี้.' พวกมนุษย์ได้ฟังถ้อยคำของพระเถระนั้นแล้ว ย่อมนำลากสักการะเป็นอันมากไป (ถวาย), ถ้าพวกเราจักสามารถฆ่าพระเถระนั้นได้ไซ้, ลากและสักการะนั้น ก็จักเกิดแก่พวกเรา."

* พระมหาอุ ป. ๓. ๗ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

[เดียรถีย์จ้างพวกโจรฆ่าพระเถระ]

เดียรถีย์เหล่านั้น ต่างรับรองว่า " อุบายนี้ใช้ได้ " ทุกคนเป็นผู้มีฉันทะอันเดียวกัน ตกลงกันว่า " พวกเราจักทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ฆ่าพระเถระนั้นเสีย " ดังนี้แล้ว ชักชวนพวกอุปัฏฐากของตน ได้ทรัพย์พันกหาปณะ ให้เรียกหมู่โจรผู้เที่ยวทำกรรมคือฆ่าบุรุษมาแล้ว สั่งว่า " พระเถระชื่อมหาโมคคัลลานะอยู่ที่กาฬสิดา, พวกเจ้าไปในที่นั้นแล้ว จงฆ่าพระเถระนั้น " ดังนี้แล้ว ก็ได้กหาปณะ (แก่พวกโจร).

พวกโจร รับคำเพราะความโลภในทรัพย์ ตั้งใจว่า " พวกเราจักฆ่าพระเถระ " ดังนี้แล้ว ไปล้อมที่อยู่ของพระมหาโมคคัลลานะเถระนั้นไว้.

[พระเถระถูกพวกโจรทูป]

พระเถระ ทราบความที่ตนถูกพวกโจรเหล่านั้นล้อมแล้ว จึงออกไปทางช่องลูกกุญแจเหล็กไปเสีย. ในวันนั้น พวกโจรนั้น มิได้เห็นพระเถระ, ในวันรุ่งขึ้น จึงไปล้อม (อีก).

พระเถระทราบแล้ว ก็ทำลายมณฑลช่อฟ้าเหาะไปสู่อากาศ. เมื่อเป็นเช่นนี้ ในเดือนแรกก็ดี ในเดือนท่ามกลางก็ดี พวกเดียรถีย์นั้น ก็มีใ้อาจจับพระเถระได้, แต่เมื่อมาถึงเดือนสุดท้าย, พระเถระทราบภาวะคือการชักมาแห่งกรรมอันตนทำไว้แล้ว จึงมิได้หลบเลี่ยง.

พวกโจรไปจับพระเถระได้แล้ว ทูปกระดุกทั้งหลายของท่านให้ (แตกยับเป็นชิ้นน้อย) ประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารหัก, ที่นั้น พวก

โจรเหวี่ยงท่านไปที่หลังพุ่มไม้แห่งหนึ่ง ด้วยสำคัญว่า 'ตายแล้ว.'
ก็หลีกไป.

[พระเถระประสานกระดูกแล้วไปเฝ้าพระศาสดา]

พระศาสดาคิดว่า " เราเฝ้าพระศาสดาเสียก่อนแล้วจักปรินิพพาน "
ดังนี้แล้ว จึงประสานอัฐภาพด้วยเครื่องประสานคือฉนวน ทำให้
มันคงแล้ว ไปสู่สำนักพระศาสดา โดยอากาศ ถวายบังคมพระศาสดา
แล้ว กราบทูลว่า " ข้าพระองค์จักปรินิพพาน พระเจ้าข้า."

พระผู้มีพระภาค. เธอจักปรินิพพานหรือ ? โมคคัลลานะ.

พระเถระ. จักปรินิพพาน พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. เธอจักปรินิพพาน ณ ที่ไหน ?

พระเถระ. ข้าพระองค์จักไปสู่ประเทศชื่อกาฬสิลาแล้วปรินิพพาน
พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. โมคคัลลานะ ถ้ากระนั้น เธอกถาธรรมแก่เรา
แล้วจึงค่อยไป, เพราะบัดนี้ เราไม่พบเห็นสาวกผู้เช่นเธอ (อีก).

[พระเถระแผลงฤทธิ์แล้วปรินิพพาน]

พระเถระกราบทูลว่า " ข้าพระองค์จักทำอย่างนั้น พระเจ้าข้า "
ดังนี้แล้ว ถวายบังคมพระศาสดา เหาะขึ้นไปในอากาศ แผลง
ฤทธิ์มีประการต่าง ๆ อย่างพระสารีบุตรแผลงในวันปรินิพพานแล้ว
กถาธรรม ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ไปสู่ดงแทบกาฬสิลา-
ประเทศ ปรินิพพานแล้ว.

ถ้อยคำ (เล่าลือ) แม่นี้ว่า "ข้าว่า พวกโจรฆ่าพระเถระเสียแล้ว" ดังนี้ ได้กระฉ่อนไปทั่วชมพูทวีป.

[พวกโจรถูกจารบุรุษจับได้]

พระเจ้าอชาตศัตรู ทรงแต่งจารบุรุษไปเพื่อต้องการสืบเสาะหาพวกโจร. เมื่อโจรแม่เหล่านั้น ซึ่งกำลังดื่มสุราอยู่ในโรงดื่มสุรา, โจรคนหนึ่ง ก็ถองหลังโจรคนหนึ่งให้ล้มลง. โจรที่ถูกถองนั้น ชูตะคอกโจรนั้นแล้ว พูดว่า "เฮ้ย อ้ายหัวดี้อ ทำไมจึงถองหลังกูเล่า."

โจรผู้หนึ่ง. เฮ้ย อ้ายโจรชั่วร้าย ก็พระมหาโมคคัลลานะ มีมึง (ลงมือ) ตีก่อนหรือ ?

โจรอีกผู้หนึ่ง. ก็มึงไม่รู้ว่พระโมคคัลลานะถูกกูตีดอกหรือ ?

เมื่อพวกโจรเหล่านั้น พากันกล่าว (อวดอ้าง) อยู่ว่า "พระโมคคัลลานะ กูเองตีแล้ว ๆ."

จารบุรุษเหล่านั้น ได้ยินแล้ว จึงจับโจรเหล่านั้นไว้ทั้งหมดแล้ว กราบทูลแด่พระราชา.

พระราชา ทรงรับสั่งให้เรียกพวกโจรมาแล้ว ตรัสถามว่า " พวกเจ้าฆ่าพระเถระหรือ ? "

พวกโจร. เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า.

พระราชา. ใครใช้พวกเจ้าเล่า ?

พวกโจร. พวกสมณะเปลือย พระเจ้าข้า.

๑. บุรุษสอดแนม น่าจะได้แก่พวกตำรวจลับ.

[พวกเดียรฉัตรและพวกโจรอุกฉกโทย]

พระราชาทรงรับสั่งให้จับสมณะเปลือยประมาณ ๕๐๐ แล้วให้ฝังไว้ในหลุมประมาณเพียงสะดือที่พระลานหลวง รวมกับโจรทั้ง ๕๐๐ ให้กลบด้วยฟางแล้ว ก่อไฟ (เผา). ครั้นทรงทราบว่าพวกเหล่านั้นถูกไฟไหม้แล้ว จึงรับสั่งให้ไถด้วยไถเหล็ก ทำพวกนั้นทั้งหมดให้เป็นท่อนและหาท่อนมิได้, รับสั่งให้ทำการเสียบหลาวไว้ในโจร ๔ คน.

[พระเถระถึงมรณะสมควรแก่กรรมของตน]

ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมว่า " นำสังเวชจริงพระมหาโมคคัลลานะ มรณภาพไม่สมควรแก่ตน."

พระศาสดา เสด็จมาตรัสถามว่า " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยถาอะไรหนอ? " เมื่อภิกษุเหล่านั้น กราบทูลว่า " ด้วยถาที่ชื่อนี้ พระเจ้าข้า " ดังนี้แล้วตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะ มรณภาพไม่สมควรแก่อัตภาพนี้เท่านั้น, แต่เธอถึงมรณภาพสมควรแท้ แก่กรรมที่เธอทำไว้ในกาลก่อน " อันภิกษุทั้งหลายทูลถามว่า " ก็บุรพกรรมของท่านเป็นอย่างไร? พระเจ้าข้า " ได้ตรัส (อดีตนิทาน) อย่างพิสดาร (ดังต่อไปนี้):-

[บุรพกรรมของพระมหาโมคคัลลานะ]

ดังได้สดับมา ในอดีตกาล กุลบุตรผู้หนึ่ง เป็นชาวเมือง

๑. ถัด สมุฏฐาเปสิ แปลว่า ยังถาให้ตั้งขึ้นพร้อม. ๒. มรณ ปตุโต แปลว่าถึงแล้วซึ่งมรณะ.

พาราณสี ทำกิจต่าง ๆ มีดำข้าวและหุงต้มเป็นต้นเองทั้งนั้น ปรนนิบัติ มารดาบิดา.

ต่อมา มารดาบิดาของเธอ พุดกะเขว่า "พ่อ เจ้าผู้เดียว เท่านั้น ทำงานทั้งในเรือน ทั้งในป่า ย่อมลำบาก, มารดาบิดาจัก นำหญิงสาวคนหนึ่งมาให้เจ้า." ถูกเขาห้ามว่า "คุณแม่และคุณพ่อ ผมไม่ต้องการด้วยหญิงสาว เห็นปานนั้น, ผมจักบำรุงท่านทั้ง ๒ ด้วยมือของผมเอง トラบเท่าท่านทั้ง ๒ ยังมีชีวิตอยู่" ก็อ่อนวอนเขา แล้ว ๆ เล่า ๆ แล้วนำหญิงสาวมา (ให้เขา).

[หญิงช่วยยุงผ้าฆ่ามารดาบิดา]

หญิงนั้น บำรุงแม่ฟัวและพ่อฟัวได้เพียง ๒ - ๓ วันเท่านั้น ภายหลัง ก็ไม่อยากจะเห็นท่านทั้ง ๒ นั้นเลย จึงบอกสามีว่า "ฉันไม่อาจอยู่ในที่แห่งเดียวกับมารดาบิดาของเธอได้" ดังนี้แล้ว ดิเตียน (ต่าง ๆ นานา) เมื่อสามีนั้นไม่เชื่อถ้อยคำของตน, ในเวลาสามีไปภายนอก ถือเอาปอ ก้านปอ และฟองข้าวยาสูบ ไปเรียรายไว้ในที่นั้น ๆ (ให้กรงรังเลอะเทอะ) สามีมาแล้ว ก็ถามว่า "นี่ อะไรกัน" ก็บอกว่า "นี่ เป็นกรรมของคนแก่ผู้บอดเหล่านี้, แก่ทั้ง ๒ เทียวทำเรือนทั่วทุกแห่งให้สกปรก, ฉันไม่อาจอยู่ในที่แห่งเดียวกันกับแก่ทั้ง ๒ นั้นได้.

[เชื้อเมียต้องเสียพ่อแม่]

เมื่อหญิงนั้น บ่นพร่ำอยู่อย่างนั้น, สัตว์ผู้มีบารมีบำเพ็ญไว้แล้ว

แม่เห็นปานนั้น ก็แตกกับมารดาบิดาได้. เขาพูดว่า "เอาเถอะ, ฉัน
จากรู้กรรมที่ควรทำแก่ท่านทั้ง ๒" ดังนี้แล้ว เชิญมารดาบิดาให้
บริโภคน้ำแล้ว ก็ชักชวนว่า "ข้าแต่พ่อและแม่ พวกญาติในที่ชื่อ
โน้น หวังการมาของท่านทั้ง ๒ อยู่, ผมจัก (พา) ไปในที่นั้น."
ดังนี้แล้ว ให้ท่านทั้ง ๒ ขึ้นสู่ยานน้อยแล้วพาไป ในเวลาถึงกลางดง
หลวงว่า "คุณพ่อขอรับ ขอพ่อจงถือเชือกไว้, โคทั้ง ๒ จักไปด้วย
สัตตยานแห่งปฏิภัก, ในที่นี้มีพวกโจรชุมอยู่, ผมจะลงไป" ดังนี้แล้ว
มอบเชือกไว้ในมือของบิดา ลงไปแล้ว ได้เปลี่ยนเสียงทำให้เป็นเสียง
พวกโจรชุมอยู่.

[มารดาบิดาสืบหาในบุตรยิ่งกว่าตน]

มารดาบิดาได้ยินเสียงนั้น ด้วยสำคัญว่า "พวกโจรชุมอยู่"
จึงกล่าวว่า "ลูกเอ๋ย แม่และพ่อแก่แล้ว, เจ้าจงรักษาเฉพาะตัว
เจ้า (ให้พ้นภัย) เถิด." เขาทำเสียงคุจโจร ทบตีมารดาบิดา แม่
ผู้ร้องอยู่อย่างนั้นให้ตายแล้ว ทิ้งไว้ในดง แล้วกลับไป.

[ผลของกรรมชั่วตามสนอง]

พระศาสดา ครั้นตรัสบุรพกรรมนี้ของพระมหาโมคคัลลานะนั้น
แล้ว ตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย โมคคัลลานะ ทำกรรมประมาทเท่านี้
ใหม่ในนรกหลายแสนปี, ด้วยวิบากที่ยังเหลือ จึงถูกทุบตีอย่างนั้น
นั่นแล ละเอียดหมด ถึงมรณะ สิ้น ๑๐๐ อัฐภาพ, โมคคัลลานะ
ได้มรณะอย่างนี้ ก็พอสมแก่กรรมของตนเองแท้, พวกเดียรฉัตร ๕๐๐

กับโจร ๕๐๐ ประทุษร้ายต่อบุตรของเราผู้ไม่ประทุษร้าย ก็ได้มีพระ
ที่เหมาะ (แก่กรรมของเขา) เหมือนกัน, ด้วยว่า บุคคลผู้ประทุษร้าย
ต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้าย ย่อมถึงความพินาศฉิบหายด้วยเหตุ ๑๐
ประการเป็นแท้" ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึง
ได้ทรงภษิตพระคาถาเหล่านี้ว่า

"ผู้ใด ประทุษร้ายในท่านผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งหลาย
ผู้ไม่มีอาชญา ด้วยอาชญา ย่อมถึงฐานะ ๑๐ อย่าง
อย่างใดอย่างหนึ่งพลันทีเดียว คือ ถึงเวทนา
กล้า ๑ ความเสื่อมทรัพย์ ๑ ความสลายแห่ง
สรีระ ๑ อาพาธหนัก ๑ ความฟุ้งซ่านแห่ง
จิต ๑ ความขัดข้องแต่พระราชา ๑ การถูก
กล่าวต่ออย่างร้ายแรง ๑ ความย่อยยับแห่งเครือ
ญาติ ๑ ความเสียหายแห่งโภคะ ๑ อีก
อย่างหนึ่ง ไฟป่าย่อมไหม้เรือนของเขา, ผู้นั้น
มีปัญญาทรม เพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงนรก."

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อทณฺฑเตสุ ความว่า ในพระฉินาสพ
ทั้งหลาย ผู้เว้นจากอาชญา มีอาชญาทางกายเป็นอาทิ.

บทว่า อปฺปทญฺเจสุ ความว่า ผู้ไม่มีความผิดในชนเหล่าอื่น
หรือในตน.

บาทพระคาถาว่า ทสฺนุณฺมยฺยตฺร จานํ ความว่า ในเหตุ

แห่งทุกข์ ๑๐ อย่าง ซึ่งเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง.

บทว่า เวทนํ ได้แก่ เวทนาคล้ำ อันต่างด้วยโรคมิโรคใน
ศีรยะเป็นต้น.

บทว่า ชานี ได้แก่ ความเสื่อมทรัพย์ที่ได้โดยยาก.

บทว่า เกทนํ ได้แก่ ความสลายแห่งศีรยะมีการตัดมือเป็นต้น.

บทว่า ครุกํ ได้แก่ (หรือ) อาพาธหนักต่างโดยโรคมิโรค
อัมพาต มีจักขุข้างเดียว เปลี้ยง่อย และโรคเรื้อนเป็นต้น.

บทว่า จิตฺตฺกเขปํ ได้แก่ ความเป็นบ้า.

บทว่า อุปฺสคฺคํ ได้แก่ (หรือ) ความขัดข้องแต่พระราช
เป็นต้นว่า ถอดยศลดตำแหน่งเสนาบดีเป็นต้น.

บทว่า อพฺภุภฺขานํ ความว่า การถูกกล่าวต่ออย่างร้ายแรง
เห็นปานนี้ว่า 'กรรมมีการตัดที่ต่อเป็นต้นนี้ก็ดี, กรรมคือการประพฤ
ติผิดในพระราชานี้ก็ดี เจ้าทำแล้ว.' ซึ่งตนไม่เคยเห็น 'ไม่เคยได้ยิน และ
ไม่เคยคิดเลย.

บาทพระคาถาว่า ปริภุชฺชํ ว ฌาตึนํ ได้แก่ ความย่อยยับแห่ง
เครื่องญาติ ผู้สามารถเป็นที่พำนักของตน.

บทว่า ปภฺงฺคฺคฺณํ คือ ความเสียหาย ได้แก่ ความผุพังไป.
ก็ข้าวเปลือกในเรือนของเขา ย่อมถึงความผุ, ทองคำถึงความเป
ถ่านเพลิง, แก้วมุกดาถึงความเปราะแตก, กหาปณะถึงความเป
ขึ้นกระเบื้อง เป็นต้น. สัตว์ ๒ เท้า ๔ เท้า ถึงความเป็นสัตว์บอด

๑. Caralysis โรคเส้นประสาทพิการทำให้เนื้อตัวตาย.

เป็นอาทิ.

สองบทว่า อคฺคิ ททติ ความว่า ในปีหนึ่ง เมื่อไฟผลาญ
อย่างอื่นแม้ไม่มี ไฟคืออสุนิบาต ย่อมตกลงเผาผลาญ ๒ - ๓ ครั้ง,
หรือไฟป่าตั้งขึ้นตามธรรมดาของมัน ย่อมไหม้เทียว.

บทว่า นิริยํ เป็นต้น ความว่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่า " ผู้นั้น
ย่อมเข้าถึงนรก " ก็เพื่อแสดงฐานะ อันการกบुकคณแม้ถึงฐานะ ๑๐
อย่างเหล่านี้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งในปัจจุบันนี้แล้ว ก็พึงถึงในสัมปรายภพ
โดยอย่างเดียวกัน.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก ได้บรรลุอุริยผลทั้งหลาย มี
โศคาปัตติผล เป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องพระมหาโมคคัลลานเถระ จบ.

๘. เรื่องภิกษุมีกัณเฑาะมาก* [๑๑๔]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภภิกษุผู้มีกัณเฑาะมาก* ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " น นคฺคจฺริยา " เป็นต้น.

[กุฎุมพีเตรียมเครื่องใช้ก่อนบวช]

ได้ยินว่า กุฎุมพีชาวเมืองสาวัตถีผู้หนึ่ง มีภรรยาทำกาละแล้ว จึงบวช. เขาเมื่อจะบวช ให้สร้างบริเวณ เรือนไฟและห้องเก็บกัณเฑาะเพื่อตน บรรจุกัณเฑาะแม่ทั้งหมดให้เต็มด้วยวัตถุทั้งหลายมีเนยใสและน้ำมัน เป็นต้นแล้ว จึงบวช. ก็แล ครั้นบวชแล้ว ให้เรียกพวกทาสของตน มาหุงต้มอาหารตามที่ตนชอบใจ แล้วบริโภค. ได้เป็นผู้มีกัณเฑาะมาก และมีบริวารมาก. นุ่งผ้าห่มผ้าในราตรามีชุดหนึ่ง, กลางวันมีอีกชุดหนึ่ง, อยู่ในวิหารหลังสุดท้าย.

[ถูกพวกภิกษุต่อว่าแล้วนำตัวไปเฝ้าพระศาสดา]

วันหนึ่ง เมื่อภิกษุนั้น ตากจีวรและผ้าปูที่นอนอยู่. ภิกษุทั้งหลาย เดินเที่ยวจาริกไปตามเสนาสนะ* เห็นแล้ว จึงถามว่า "ผู้มีอายุ จีวรและผ้าปูที่นอนเหล่านี้ของใคร ?" เมื่อเขาตอบว่า " ของผมขอรับ " ดังนี้แล้ว จึงกล่าวว่ "ผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาค ทรง

* พระมหาเจลิยว ป. ๕ วัดกันมาตุยาราม แปล.

๑. สังขมสิ่งของ. ๒. เสนาสนจาริก อาหิณฺฑนฺตฺตา.

อนุญาตจีวร (เพียง) ๓ ผืน, ก็ท่านบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้า ผู้มีความปรารถนายน้อยอย่างนี้ (ทำไม) จึงเป็นผู้มีบริขารมากอย่างนี้" ดังนี้แล้ว ได้นำภิกษุนั้นไปสู่สำนักพระศาสดา กราบทูลว่า "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุรูปนี้ เป็นผู้ที่มีกัณเฑาะมากเหลือเกิน."

พระศาสดา ตรัสถาม (ภิกษุนั้น) ว่า "ได้ยินว่า เป็นอย่างนั้นจริงหรือ? ภิกษุ" เมื่อภิกษุนั้นกราบทูลว่า "จริง พระเจ้าข้า" จึงตรัสว่า "ภิกษุ ก็เหตุไร เธอ เมื่อเราแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้มีความปรารถนายน้อยแล้ว, จึงกลับเป็นผู้มีกัณเฑาะมากอย่างนี้เล่า?"

ภิกษุนั้น โกรธแล้ว ด้วยเหตุเพียงเท่านั้นแล คิดว่า "บัดนี้เราจักเที่ยวไป โดยทำนองนี้" ดังนี้แล้ว ทิ้ง (เปลื้อง) ผ้าห่ม มีจีวรตัวเดียว^๑ ได้ยืนอยู่ในท่ามกลางบริษัท.

[พระศาสดาให้เธอกลับมีหิริและโอตตปปะ]

ลำดับนั้น พระศาสดา เมื่อจะทรงอุปถัมภ์ภิกษุรูปนั้น จึงตรัสว่า "ภิกษุ ในกาลก่อน เธอแสวงหาหิริและโอตตปปะ แม้ในกาลเป็นราक्षสนั้นก็แสวงหาหิริโอตตปปะอยู่ (ถึง) ๑๒ ปี มิใช่หรือ? (แต่) บัดนี้ เธอบวชในพระพุทธศาสนา ที่เคารพอย่างนี้แล้วเปลื้องผ้าห่มละหิริและโอตตปปะ ยืนอยู่ในท่ามกลางบริษัท ^๔ เพราะเหตุไร?"

ภิกษุนั้น ฟังพระดำรัสของพระศาสดาแล้ว กลับตั้งหิริและ

๑. มงคลสูตรที่ปณี ทุติยภาค หน้า ๒๗๑ แก่ศัพท์นี้ว่า ไม่มี ความปรารถนา. ๒. คือ เหลือสบงตัวเดียว เพราะ ติจีวร ย่อมหมายผ้า ๓ ผืน.

โอตตปปัจจันได้ ห่มจีวรนั้น ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว นั่ง ณ ที่สมควรข้างหนึ่ง.

ภิกษุทั้งหลาย ทูลขอพระผู้มีพระภาค เพื่อให้ทรงประกาศเนื้อความนั้น. ที่นั้น พระผู้มีพระภาค ทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่า :-

[บุรพกรรมของภิกษุนั้น]

" ได้ยินว่า ในอดีตกาล พระโพธิสัตว์ ถือปฏิสนธิในพระครรภ์พระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสี. ในวันขนานพระนามของพระโพธิสัตว์นั้น มหาชนทั้งหลาย ขนานพระนามของพระองค์ว่า "มหิสสาตุกุมาร". พระกนิษฐภคินีของพระองค์ ได้มีพระนามว่า จันทกุมาร. เมื่อพระชนนีของพระราชกุมารทั้ง ๒ นั้น ลี้พระชนม์แล้ว พระราชาก็ทรงสถาปนาสตรีอื่นไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสี.

นางแม่นั้น ประสูติพระราชโอรส (พระองค์หนึ่ง). ชนทั้งหลาย ขนานพระนามของพระโอรสนั้นว่า "สุริยกุมาร." พระราชาทอดพระเนตรเห็นสุริยกุมารนั้นแล้ว ก็ทรงพอพระทัย ตรัส (พระราชทานพร) ว่า "เราให้พรแก่บุตรของเธอ." ฝ่ายพระเทวีนั้นแลกราบทูลว่า "หม่อมฉันจักรับเอา ในเวลาที่ต้องการ " ดังนี้แล้ว ในกาลที่พระราชโอรสเจริญวัยแล้ว จึงทูลพระราชว่า "ขอเดชะสมมติเทพ พระองค์ได้พระราชทานพรไว้แล้ว ในเวลาที่บุตรของหม่อมฉันประสูติ, ขอพระองค์โปรดพระราชทานราชสมบัติแก่บุตร

๑. แปลว่า กุมารผู้ซัดไปซึ่งลูกศรใหญ่ ฉับยุโรปและสิงหพวา มหิงสกกมาโร.
๒. แปลว่า น้องชาย.

ของหม่อมฉันเกิด."

[พระโพธิสัตว์ต้องเดินไป]

พระราชามั้ทรงห้ามว่า " บุตรทั้ง ๒ ของเรากำลังรุ่งเรืองคจ
กองไฟ เทียวไป, เราไม่อาจให้สมบัติแก่สุริยกุมารนั้นได้ (แต่)
ทรงเห็นนางยังขึ้นอ่อนวอนอยู่บ่อย ๆ จึงทรงดำริว่า " นางนี้จะพึง
ทำแม่ความฉิบหายแก่บุตรของเรา " ดังนี้แล้ว จึงรับสั่งให้เรียกพระ
ราชโอรสทั้ง ๒ มา ตรัสว่า " พ่อทั้งสอง พ่อได้ให้พรไว้ในเวลา
สุริยกุมารประสูติ, บัดนี้ มารดาของเขา ทูลขอราชสมบัติ, พ่อ
ไม่อยากจะให้แก่เขาเลย, มารดาของเขา จะพึงทำแม่ความฉิบหาย
แก่เจ้าทั้ง ๒, เจ้าจงไป อยู่ในป่าแล้ว ค่อยกลับมารับราชสมบัติ
โดยกาลที่พ่อล่วงไป " ดังนี้แล้ว ก็ส่งไป.

สุริยกุมาร เล่นอยู่ที่พระลานหลวง เห็นพระราชกุมารทั้ง ๒
นั้น ถวายบังคมพระราชบิดาแล้วลงจากปราสาท ทราบเหตุนั้นแล้ว
จึงออกไปกับพระราชกุมารเหล่านั้นด้วย.

[พระราชกุมารทั้ง ๒ ถูกรากษสจับไว้]

ในกาลที่พระราชกุมารเหล่านั้น เข้าไปสู่หิมวันตประเทศ พระ
โพธิสัตว์เสด็จแยกออกจากทาง นั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งแล้ว
ตรัสแก่สุริยกุมารว่า " แน่พ่อ เจ้าจงไปสู่สระนั้น อาบน้ำและ
ดื่มมาแล้ว จงเอาใบบัวนำน้ำมาเพื่อพี่ทั้ง ๒ บ้าง." ก็สระนั้น เป็น
สระที่รากษสน้ำตนหนึ่ง ได้จากสำนักแห่งท้าวเวสวัณ. ก็ท้าว

๑. ปทานุกรม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๗๐ ว่า รากษส (รากษค) ยักษ์ ผีเสื้อน้ำ
เป็นชื่อพวกอสูรอย่างเลว มีนิสัยชั่วร้าย ชอบเที่ยวตามป่า ทำลายพืชและกินคน.

เวสวัณ รับสั่งกระรอกษส่น้ำนั้นว่า " เว้นชนผู้รู้เทวธรรมเท่านั้น ชนเหล่าอื่นลงสู่สระนี้, เจ้ายอมได้เพื่อเกี่ยวกินชนเหล่านั้น." ตั้งแต่นั้นมา รากษส่น้ำนั้น ถามเทวธรรมกะคนผู้ลงแล้ว ๆ สู่สระนั้น ย่อมเกี่ยวกินคนผู้ไม่รู้อยู่.

ฝ่ายสุริยกุมาร มีทันพิจารณาสระนั้น ลงไป, และถูกรากษส่น้ำนั้น ถามว่า " ท่านรู้เทวธรรมหรือ? " ก็ตอบว่า " พระจันทร์และพระอาทิตย์ ชื่อว่าเทวธรรม." ลำคืบนั้น รากษสกล่าวกะสุริยกุมารนั้นว่า " ท่านไม่รู้เทวธรรม " แล้วก็จุกลงน้ำไปพักไว้ในภพของตน.

ส่วนพระโพธิสัตว์ เห็นสุริยกุมารช้ำอยู่ จึงส่งจันทกุมารไป แม้จันทกุมารนั้น ถูกรากษส่น้ำนั้นถามว่า " ท่านรู้เทวธรรมหรือ? " ก็ตอบว่า " ทิศ ๔ ชื่อว่า เทวธรรม," รากษส่น้ำก็จุกแม่จันทกุมารนั้นลงน้ำไปในพักไว้อย่างนั้นเหมือนกัน.

[พระโพธิสัตว์แสดงเทวธรรมแก่รากษส]

พระโพธิสัตว์ แม้เมื่อจันทกุมารนั้น ช้ำอยู่ จึงคิดว่า " อันตรายจะพึงมี " ดังนี้แล้ว จึงไปเอง เห็นรอย (เท้า) ลงแห่งกุมารแม่ทั้ง ๒ แล้ว ก็ทราบว่ " สระนี้มีรากษสรักษา " จึงสอดพระขรรค์ไว้ ถือธนูได้ขึ้นแล้ว. รากษส เห็นพระโพธิสัตว์ไม่ลง (สู่สระ) จึงแปลงเป็นเพศชายชาวป่า มากล่าวปราศรัยว่า " คุณก่อนบุรุษผู้เจริญ ท่านเดินทางอ่อนเพลีย ทำไม จึงไม่ลงสู่สระนี้ อาบน้ำ, ดื่มน้ำ, เกี่ยวกินเง่าบัว ประดับดอกไม้แล้ว จึงไปเล่า? "

พระโพธิสัตว์ พอเห็นบุรุษนั้น ก็ทราบได้ว่า " ผู้นี้เป็นยักษ์ "

จึงกล่าวว่า " ท่านจับเอน้องชายทั้ง ๒ ของข้าพเจ้าไว้หรือ ? "

ยักษ์. เออ ข้าพเจ้าจับไว้.

โพธิสัตว์. จับไว้ทำไม ?

ยักษ์. ข้าพเจ้า ย่อมได้ (เพื่อกิน) ผู้ลงสู่สระนี้.

โพธิสัตว์. ก็ท่านย่อมได้ทุกคนเที่ยวหรือ ?

ยักษ์. ยกเว้นผู้รู้เทวกรรม คนที่เหลือ ข้าพเจ้าย่อมได้.

โพธิสัตว์. ก็ท่านมีความต้องการด้วยเทวกรรมหรือ ?

ยักษ์. ข้าพเจ้ามีความต้องการ.

โพธิสัตว์. ข้าพเจ้าจักกล่าว (ให้ท่านฟัง).

ยักษ์. ถ้ากระนั้น ขอท่านจงกล่าวเถิด.

โพธิสัตว์. ข้าพเจ้ามีตัวสกปรก ไม่อาจกล่าวได้.

ยักษ์ให้พระโพธิสัตว์อาบน้ำ ให้ดื่มน้ำอันควร ตบแต่งแล้ว
เชิญขึ้นสู่บัลลังก์ ในท่ามกลางมณฑปอันแต่งไว้ ตัวเองหมอบอยู่
แทบบาทมูลของพระโพธิสัตว์นั้น.

ลำดับนั้น พระโพธิสัตว์บอกกะยักษ์นั้นว่า " ท่านจงฟังโดย
เคารพ " ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

" นักปราชญ์ เรียกคนผู้ถึงพร้อมด้วยหิริและ

โอตตปปะ ตั้งมั่นดีแล้วในธรรมชา เป็นผู้

สงบ เป็นสัตบุรุษในโลกว่า ' ผู้ทรงเทวกรรม '."

ยักษ์ฟังธรรมเทศนานี้แล้ว เลื่อมใส กล่าวกะพระโพธิสัตว์ว่า

" ท่านบัณฑิต ข้าพเจ้าเลื่อมใสต่อท่านแล้ว จะให้น้องชายคนหนึ่ง, จะนำคนไหนมา ? "

โพธิสัตว์. จงนำน้องชายคนเล็กมา.

ยักษ. ท่านบัณฑิต ท่านรู้เทวธรรมอย่างเดียวกับท่านั้น, แต่ท่านไม่ประพฤติในเทวธรรมเหล่านั้น.

โพธิสัตว์. เพราะเหตุไร ?

ยักษ. เพราะท่านให้นำน้องชายคนเล็กมาเว้นคนโตเสีย ย่อมไม่เชื่อว่าอปายิกกรรมต่อผู้เจริญ.

[พระโพธิสัตว์รู้ทั้งประพฤติเทวธรรม]

พระโพธิสัตว์ตรัสว่า " ยักษ เรารู้ทั้งเทวธรรม, ทั้งประพฤติในเทวธรรมนั้น, เพราะเราอาศัยน้องชายคนเล็กนั้น พวกเราจึงต้องเข้าป่านี้, เหตุว่า มารดาของน้องชายนั้น ทูลขอราชสมบัติกะพระราชบิดาของเราทั้งสอง เพื่อประโยชน์แก่น้องชายนั้น, ก็พระบิดาของเราไม่พระราชทานพรนั้น ทรงอนุญาตการอยู่ป่า เพื่อประโยชน์แก่การตามรักษาเราทั้งสอง, กุมารนั้นไม่กลับ มากับพวกเรา, แม้เมื่อข้าพเจ้าจะกล่าวว่า ' ยักษคนหนึ่งเฝ้าป่าเลี้ยงกินน้องชายคนเล็กนั้น ' ดังนี้ ใคร ๆ ก็จักไม่เชื่อ, เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าผู้กลัวต่อภัยคือการครหา จึงให้นำน้องชายคนเล็กนั้นผู้เดียวมาให้.

ยักษเลื่อมใสต่อพระโพธิสัตว์ สรรเสริญว่า " สาธุ ท่านบัณฑิต ท่านผู้เดียวทั้งรู้เทวธรรม ทั้งประพฤติในเทวธรรม " ดังนี้

๑. กรรมคือการทำความอ่อนน้อม.

แล้ว จึงได้นำน้องชายแม่ทั้งสองคนมาให้.

[พระโพธิสัตว์ได้ครองราชสมบัติ]

ลำดับนั้น พระโพธิสัตว์ตรัสพรรณนาโทษในความเป็นยักษ์แล้ว ให้ยักษ์นั้นดำรงอยู่ในศีล ๕. พระโพธิสัตว์นั้น เป็นผู้มีความรักษาอันยักษ์นั้นจัดทำด้วยดีแล้ว. อยู่ในป่านั้น, ครั้นเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้ว, พายักษ์ไปกรุงพาราณสี ครอบครองราชสมบัติแล้ว พระราชทานตำแหน่งอุปราชแก่จันทกุมาร พระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่สุริยกุมาร โปรดให้สร้างที่อยู่ใร่มณีสถานแก่ยักษ์. (และ) ได้ทรงทำโดยประการที่ยักษ์นั้นจะถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาภ.

[พระศาสดาทรงย่อชาดก]

พระศาสดา ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ทรงประชุมชาดกว่า " รากษส้านั้น ในกาลนั้น ได้เป็นภิกษุผู้มีกัณเฑาะมาก, สุริยกุมาร เป็นพระอานนท์, จันทกุมาร เป็นพระสารีบุตร, มหิสสาสกุมาร ได้เป็นเรานี่เอง."

พระศาสดา ครั้นตรัสชาดกอย่างนี้แล้ว จึงตรัสว่า " ภิกษุ ในกาลก่อน เธอแสวงหาเทวธรรม ถึงพร้อมด้วยหิริและโอตตปปะเทียวไปอย่างนั้น. บัดนี้ เธอยืนอยู่โดยทำนองนี้ ในท่ามกลางแห่งบริษัท ๔ กล่าวอยู่ต่อหน้าเราว่า " ฉันมีความปรารถนาน้อย " ดังนี้ ชื่อว่าได้ทำกรรมอันไม่สมควรแล้ว, เพราะว่า บุคคลจะชื่อว่าเป็น

๑. ปลดกภัย.

สมณะ ด้วยเหตุสักว่าห้ามผ้าสาฎกเป็นต้นก็ห้ามได้ " ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

" การประพฤติเป็นคนเปลือย ก็ทำให้สัตว์บริสุทธิต์
ไม่ได้, การเกล้าชฎาก็ไม่ได้, การนอนเหนือ
เปือกตมก็ไม่ได้, การไม่กินข้าวก็ดี การนอน
บนแผ่นดินก็ดี ความเป็นผู้มีกายหมักหมมด้วยธุลี
ก็ดี ความเพียรด้วยการนั่งกระหย่งก็ดี (แต่ละอย่าง)
หาทำสัตว์ผู้ยังไม่ล่วงสงสัยให้บริสุทธิต์ไม่ได้."

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า นานาสกา ตัดบทเป็น นอนาสกา ความว่า การห้ามภักต. การนอนบนแผ่นดิน ชื่อว่า ตณฺหิตลสายิกา ธุลีที่หมักหมมอยู่ในสรีระ โดยอาการคือตั้งฉาบทาด้วยเปือกตม ชื่อว่า รโชนลล. ความเพียรที่ปรารภแล้ว ด้วยความที่เป็นผู้นั่งกระหย่ง ชื่อว่า อุกกุฏิกปฺปชาน. พระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายคำนี้ไว้ว่า " ก็สัตว์ใด เข้าใจว่า 'เราจักบรรลุความบริสุทธิต์ กล่าวคือการออกจากโลก ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้' ดังนี้แล้ว พึงสมาทานประพฤติวัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง ในวัตรมีการประพฤติเป็นคนเปลือยเป็นต้น เหล่านี้ สัตว์นั้น พึงชื่อว่าเจริญความเห็นผิด และพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากโดยส่วนเดียว. ด้วยว่า วัตรเหล่านั้น ที่สัตว์สมาทานดีแล้ว ย่อมยังสัตว์ที่ชื่อว่าผู้ยังไม่ล่วงความสงสัย เพราะความสงสัยอันมีวัตถุ ๘ อันตนยังไม่ก้าวล่วงแล้ว ให้หมดจดไม่ได้."

ประโยค๓ - พระธรรมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕ - หน้า 112

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุนิยามผลทั้งหลาย มี
โศคาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องภิกษุผู้มีกษัตริยะมาก จบ.

๕. เรื่องสันตติมหาอำมาตย์ [๑๑๕]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภสันตติมหาอำมาตย์ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า "อลงฺกโต เจปิ สมญฺจเรยฺย" เป็นต้น.

[สันตติมหาอำมาตย์ ได้ครองราชสมบัติ ๗ วัน]

ความพิสดารว่า ในกาลครั้งหนึ่ง สันตติมหาอำมาตย์นั้นปราบปรามปัจฉิมชนบท ของพระเจ้าปเสนทิโกศล อันกำเริบให้สงบแล้วกลับมา. ต่อมา พระราชาทรงพอพระหฤทัย ประทานราชสมบัติให้ ๗ วัน ได้ประทานหญิงผู้ฉลาดในการฟ้อนและการขับนางหนึ่งแก่เขา. เขาเป็นผู้มีนเมาสุราสิ้น ๗ วัน ในวันที่ ๗ ประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างแล้ว ขึ้นสู่คอช้างตัวประเสริฐไปสู่ทำอาบน้ำ เห็นพระศาสดากำลังเสด็จเข้าไปบิณฑบาตที่ระหว่างประตูอยู่บนคอช้างประเสริฐนั่นเอง ผงกศีรษะถวายบังคมแล้ว.

พระศาสดาทรงทำการเยี่ยม พระอานนท์ทูลถามว่า "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอแล? เป็นเหตุให้ทรงกระทำการเยี่ยมให้ปรากฏ" เมื่อจะตรัสบอกเหตุแห่งการเยี่ยม จึงตรัสว่า "อานนท์ เธอจงดูสันตติมหาอำมาตย์, ในวันนี้เอง เขาทั้งประดับด้วยอาภรณ์ทุกอย่างเทียว มาสู่สำนักของเรา จักบรรลुพระอรหัตในเวลาจบคาถาอันประกอบด้วยบท ๔ แล้ว นั่งบนอากาศ ชั่ว ๗ ลำตาล จัก

* พระมหาเถียม ป. ธ. ๕ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

ปรินิพพาน."

มหาชน ได้ฟังพระดำรัสของพระศาสดา ผู้กำลังตรัสกับพระเถระอยู่.

[คน ๒ พวกมีความคิดต่างกัน]

บรรดา มหาชนเหล่านั้น พวกมิจฉาภิภูจฺฐิ คิดว่า " ท่านทั้งหลาย จงดูกิจริยาของพระสมณโคดม, พระสมณโคดม นั้น ย่อมพูดสักแต่ปากเท่านั้น, ได้ยินว่า ในวันนี้ สันตติมหาอำมาตย์นั้น มีนเมาสุรา อย่างนั้น แต่งตัวอยู่ตามปกติ ฟังธรรมในสำนักของพระสมณโคดม นั้นแล้ว จักปรินิพพาน, ในวันนี้ พวกเรจักจับผิดพระสมณโคดม นั้น ด้วยมุสาวาท."

พวกสัมมาภิภูจฺฐิ คิดกันว่า " นำอัสจรรย พระพุทธเจ้าทั้งหลาย มีอานุภาพมาก, ในวันนี้ เราทั้งหลาย จักได้ดูการเอื้องกรายของ พระพุทธเจ้า และการเอื้องกรายของสันตติมหาอำมาตย์."

ส่วนสันตติมหาอำมาตย์ เล่นน้ำตลอดวันที่ทำอาบน้ำแล้ว ไปสู่อุทยาน นั่งที่พื้นโรงค่อม.

[หญิงนักฟ้อนเป็นลมตาย]

ฝ่ายหญิงนั้น ลงไปในท่ามกลางที่เดินรำ เริ่มจะแสดงการฟ้อน และการขับ, เมื่อนางแสดงการฟ้อนการขับอยู่ในวันนั้น ลมมิพิษ เพียงดังศาสตราเกิดขึ้นแล้วในภายในท้อง ได้ตัดเนื้อหทัยแล้ว เพราะความที่นางเป็นผู้มีอาหารน้อยถึง ๗ วัน เพื่อแสดงความอ่อนแอแห่งสตรีระ. ในทันทีทันใดนั่นเอง นางมีปากอ้าและตาเหลือก ได้

กระทำกาละแล้ว.

[โศกเพราะภรรยาตาย]

สันตติมหาอำมาตย์ กล่าวว่า " ท่านทั้งหลาย จงตรวจดูนางนั้น " ในขณะที่กล่าวคำอันชนทั้งหลายกล่าวว่า " หญิงนั้น ดับแล้ว นาย " ดังนี้ ถูกความโศกอย่างแรงกล้าครอบงำแล้ว. ในขณะนั้นเอง สุราที่เธอดื่มตลอด ๗ วัน ได้ถึงความเสื่อมหายแล้ว ประหนึ่งหยาดน้ำในกระเบื้องที่ร้อนฉะนั้น. เธอคิดว่า " คนอื่น เว้นพระตถาคตเสีย จักไม่อาจเพื่อยังความโศกของเรานี้ให้ดับได้ " มีพลกายแหวดล้อมแล้ว ไปสู่สำนักของพระศาสดาในเวลาเย็น ถวายบังคมแล้ว กราบทูลอย่างนี้ว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความโศกเห็นปานนี้เกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์, ข้าพระองค์มาแล้ว ก็ด้วยหมายว่า ' พระองค์ จักอาจเพื่อยังความโศกของข้าพระองค์นั้นได้,' ขอพระองค์จงทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์เถิด."

[พระศาสดาระงับความโศกของบุคคลได้]

ลำดับนั้น พระศาสดาตรัสกะเธอว่า " ท่านมาสู่สำนักของผู้สามารถ เพื่อดับความโศกได้แน่นอน, อันที่จริง น้ำตาที่ไหลออกของท่านผู้ร้องไห้ ในเวลาที่หญิงนี้ตาย ด้วยเหตุนี้มันแล มากกว่าน้ำของมหาสมุทรทั้ง ๔ " ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

" กิเลสเครื่องกังวลใด มีอยู่ในกาลก่อน เธอ
จงยังกิเลสเครื่องกังวลนั้น ให้เหือดแห้งไป
กิเลสเครื่องกังวล จงอย่ามีแก่เธอในภายหลัง,

**ถ้าเธอจักไม่ยึดถือชั้น ในท่ามกลาง จักเป็นผู้
สงบระงับเที่ยวไป."**

ในกาลจบพระคาถา สันตติมหาอำมาตย์ บรรลุพระอรหัต
แล้ว พิจารณาอายุสังขารของตน ทราบความเป็นไปไม่ได้แห่งอายุ
สังขารนั้นแล้ว จึงกราบทูลพระศาสดาว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ขอพระองค์จงทรงอนุญาตการปรินิพพานแก่ข้าพระองค์เถิด."

พระศาสดา แม้ทรงทราบกรรมที่เธอทำแล้ว ก็ทรงกำหนดว่า
" พวกมิถิลาทิฎฐิ ประชุมกัน เพื่อข่มขี่ (เรา) ด้วยมุสาวาท จักไม่
ได้โอกาส. พวกสัมมาทิฎฐิ ประชุมกัน ด้วยหมายว่า ' พวกเรา
จักดูการเอื้องกรายของพระพุทธเจ้า และการเอื้องกรายของสันตติ-
มหาอำมาตย์ ฟังกรรมที่สันตติมหาอำมาตย์นี้ทำแล้ว จักทำความ
เอื้อเพื่อในบุญทั้งหลาย " ดังนี้แล้ว จึงตรัสว่า " ถ้ากระนั้น เธอจง
บอกกรรมที่เธอทำแล้วแก่เรา, ก็เมื่อจะบอก จงอย่ายืนบนภาคพื้น
บอก จงยืนบนอากาศชั่ว ๗ ลำตาลแล้วจึงบอก."

[แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ในอากาศ]

สันตติมหาอำมาตย์นั้น ทูลรับว่า " คีละ พระเจ้าข้า " ดังนี้แล้ว
จึงถวายบังคมพระศาสดาแล้ว ขึ้นไปสู่อากาศชัวลำตาลหนึ่ง ลงมา
ถวายบังคมพระศาสดาอีก ขึ้นไปนั่งโดยบัลลังก์บนอากาศ ๗ ชัวลำตาล
ตามลำดับแล้ว ทูลว่า " ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์ทรงสดับ
บุรพกรรมของข้าพระองค์ " (ดังต่อไปนี้) :-

[นุรพกรรมของสันตติมหาอำมาตย์]

ในกัปปีที่ ๕๑ แต่กัปนี้ ครั้งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า วิปัสสี ข้าพระองค์บังเกิดในตระกูล ๆ หนึ่ง ในพันธุมดินคร คิดแล้วว่า 'อะไรหนอแล? เป็นกรรมที่ไม่ทำการตัดรอนหรือบีบคั้น ซึ่งชนเหล่าอื่น' ดังนี้แล้ว เมื่อใคร่ครวญอยู่ จึงเห็นกรรมคือการป่าวร้อง ในบุญทั้งหลาย จำเดิมแต่กาลนั้น ทำกรรมนั้นอยู่ ชักชวนมหาชน เทียบป่าวร้องอยู่ว่า 'พวกท่าน จงทำบุญทั้งหลาย, จงสมาทาน อุโบสถ ในวันอุโบสถทั้งหลาย, จงถวายทาน, จงฟังธรรม, เชื่อว่า รัตนะอย่างอื่นเช่นกับพุทธรัตนะเป็นต้นไม่มี, พวกท่าน จงทำสักการะ รัตนะทั้ง ๓ เถิด."

[ผลของการชักชวนมหาชนบำเพ็ญการกุศล]

พระราชารู้ใหญ่ ทรงพระนามว่า พันธุมะ เป็นพระพุทธรูปดา ทรงสติบเสียงของข้าพระองค์นั้น รับสั่งให้เรียกข้าพระองค์มาเฝ้าแล้ว ตรัสถามว่า 'พ่อ เจ้าเที่ยวทำอะไร?' เมื่อข้าพระองค์ทูลว่า 'ข้าแต่ สมมติเทพ ข้าพระองค์เที่ยวประกาศคุณรัตนะทั้ง ๓ ชักชวนมหาชน ในการทำบุญทั้งหลาย.' จึงตรัสถามว่า 'เจ้านั่งบนอะไรเที่ยวไป?' เมื่อข้าพระองค์ทูลว่า 'ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์เดินไป' จึงตรัส ว่า 'พ่อ เจ้าไม่ควรเพื่อเที่ยวไปอย่างนั้น, จงประดับพวงดอกไม้ นี้แล้ว นั่งบนหลังม้าเที่ยวไปเถิด' ดังนี้แล้ว ก็พระราชทานพวงดอกไม้ เช่นกับพวกแก้วมุกดา ทั้งได้พระราชทานม้าที่ฝึกแล้วแก่ข้าพระองค์.

ต่อมาพระราชารู้ รับสั่งให้ข้าพระองค์ผู้กำลังเที่ยวประกาศอยู่

อย่างนั้นนั่นแล ด้วยเครื่องบริหารที่พระราชาพระราชาทานมาเฝ้า แล้ว
ตรัสถามอีกว่า 'พ่อ เจ้าเที่ยวทำอะไร?' เมื่อข้าพระองค์ทูลว่า 'ข้า
แต่สมมติเทพ ข้าพระองค์ทำกรรมอย่างนั้นนั่นแล' จึงตรัสว่า 'พ่อ
แม้ว่าก็ไม่สมควรแก่เจ้า, เจ้าจงนั่งบนรถนี้เที่ยวไปเถิด' แล้วได้พระ
ราชทานรถที่เทียมด้วยม้าสินธพ ๔. แม้ในครั้งที่ ๓ พระราชาทรง
สดับเสียงของข้าพระองค์แล้ว รับสั่งให้หา ตรัสถามว่า 'พ่อ เจ้า
เที่ยวทำอะไร' เมื่อข้าพระองค์ทูลว่า 'ข้าแต่สมมติเทพ ข้าพระองค์
ทำกรรมนั้นแล' จึงตรัสว่า 'แน่ะพ่อ แม้รถก็ไม่สมควรแก่เจ้า'
แล้วพระราชทานโกศเป็นอันมาก และเครื่องประดับใหญ่ ทั้งได้
พระราชทานช้างเชือกหนึ่งแก่ข้าพระองค์. ข้าพระองค์นั้น ประดับด้วย
อภรณ์ทุกอย่าง นั่งบนคอช้าง ได้ทำกรรมของผู้ปาวร้องธรรมสิ้น
แปดหมื่นปี กลิ้งจันทน์พุ่งออกจากกายของข้าพระองค์นั้น กลิ้งอุบล
พุ่งออกจากปาก ตลอดกาลมีประมาณเท่านี้; นี่เป็นกรรมที่ข้าพระองค์
ทำแล้ว."

[การปรินิพพานของมหาสันตติมหาอำมาตย์]

สันตติมหาอำมาตย์นั้น ครั้นทูลบุรพกรรมของตนอย่างนั้นแล้ว
นั่งบนอากาศเที่ยว เข้าเตโชธาตุ ปรินิพพานแล้ว. เปลวไฟที่เกิดขึ้นใน
สรีระไหม้เนื้อและโลหิตแล้ว. ธาตุทั้งหลายจุจดอกมะลิเหลืออยู่แล้ว.

พระศาสดา ทรงคลีผ้าขาว. ธาตุทั้งหลายก็ตกลงบนผ้าขาวนั้น.
พระศาสดา ทรงบรรจุธาตุเหล่านั้นแล้ว รับสั่งให้สร้างสถูปไว้ที่ทาง
ใหญ่ ๔ แพร่ง ด้วยทรงพระประสงค์ว่า "มหาชนไหว้แล้ว จักเป็น

ผู้มีส่วนแห่งบุญ."

[สันตติมหาอำมาตย์ควรเรียกว่าสมณะหรือพราหมณ์]

พวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่า "ผู้มีอายุ สันตติมหาอำมาตย์บรรลุประอรหัตในเวลาจบพระคาถา ๆ เดียว ยังระดับประดาอยู่นั้นแหละ นั่งบนอากาศปรินิพพานแล้ว, การเรียกเธอว่า 'สมณะ' ควรหรือหนอแล? หรือเรียกเธอว่า 'พราหมณ์' จึงจะควร."

พระศาสดา เสด็จมาตรัสถามว่า "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยกถาอะไรหนอ? เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลว่า "พวกข้าพระองค์ นั่งประชุมด้วยกถาข้อนี้" จึงตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย การเรียกบุตรของเราแม้ว่า 'สมณะ' ก็ควร, เรียกว่า 'พราหมณ์' ก็ควรเหมือนกัน" ดังนี้ เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

"แม้ถ้าบุคคลประดับแล้ว ฟังประพฤติสม่าเสมอ
เป็นผู้สงบ ฝึกแล้ว เทียงธรรม มีปกติ
ประพฤติประเสริฐ วางเสียซึ่งอาชญาในสัตว์
ทุกจำพวก, บุคคลนั้น เป็นพราหมณ์ เป็นสมณะ
เป็นภิกษุ."

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อลงฺกโต 'ได้แก่' ประดับด้วยผ้าและอาภรณ์. บัณฑิตฟังทราบความแห่งพระคาถานั้นว่า "แม้หากว่าบุคคลประดับด้วยเครื่องอลังการมีผ้าเป็นต้น ฟังประพฤติสม่าเสมอด้วยกาย

เป็นต้น, ชื่อว่าเป็นผู้สงบ เพราะความสงบระงับแห่งราคะเป็นต้น, ชื่อว่าเป็นผู้ฝึก เพราะฝึกอินทรีย์, ชื่อว่าเป็นผู้เที่ยง เพราะเที่ยงในมรรคทั้ง ๘, ชื่อว่าพรหมจารี เพราะประพฤติประเสริฐ, ชื่อว่าวางอาชญาในสัตว์ทุกจำพวก เพราะความเป็นผู้วางเสียซึ่งอาชญาทางกายเป็นต้นแล้ว, ผู้นั้น คือผู้เห็นปานนั้น อันบุคคลเรียกว่า 'พราหมณ์' เพราะความเป็นผู้มีบาปอันลอยแล้ว ก็ได้, ว่า 'สมณะ' เพราะความเป็นผู้มีบาปอันสงบแล้ว ก็ได้, ว่า 'ภิกษุ' เพราะความเป็นผู้มีกิเลสอันทำลายแล้ว ก็ได้โดยแท้."

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอรุณผลทั้งหลาย มีโศคาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องสันตติมหาอำมาตย์ จบ.

๑๐. เรื่องพระปิไลติกเถระ* [๑๑๖]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระ
ปิไลติกเถระ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " หิรินิเสธ ปุริโส "
เป็นต้น.

[พระอานนทจัดการให้ปิไลติกะบวช]

ความพิสดารว่า ในวันหนึ่ง พระอานนทเถระเห็นทารกคนหนึ่ง
นุ่งผ้าท่อนผืนเก่า ถือกระเบื้องเที่ยวขอลานอยู่ จึงพูดว่า " เจ้าบวชเสีย
จะไม่ได้ยิ่งกว่าการเที่ยวไปอย่างนี้เป็นอยู่หรือ ? " เมื่อเขาตอบว่า " ใคร
จักบวชให้ผมเล่า ? ขอรับ " จึงกล่าวรับรองว่า " ฉันจะให้บวช "
แล้วพาเขาไปยังวิหาร ให้อาบน้ำด้วยมือของตน ให้กรรมฐานแล้ว
ก็ให้บวช.

ก็พระอานนทเถระนั้น คลีท่อนผ้าผืนเก่าที่ทารกนั้นนุ่งแล้ว ตรวจดู
ไม่เห็นส่วนใด ๆ พอใช้สอยได้ แม้สักว่าทำเป็นผ้าสำหรับกรองน้ำ จึง
เอาพาดไว้ที่กึ่งไม้กึ่งหนึ่งกับกระเบื้อง.

[พระปิไลติกะอยากสึก]

เขาได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว บริโภคลาภและสักการะอันเกิด
ขึ้นเพื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลาย นุ่งห่มจีวรที่มีค่ามากเที่ยวไปอยู่ เป็น
ผู้มีศีรระอ้วน กระสันขึ้นแล้ว คิดว่า " ประโยชน์อะไรของเราด้วยการ

* พระมหาอุ ป. ธ. ๗ วัคคบรรณิเวศวิหารแปล.

นุ่ง (ห่ม) จีวรอันชนให้ด้วยศรัทธาเที่ยวไป, เราจะนุ่งผ้าเก่าของตัวนี้แหละ " ดังนี้แล้ว ก็ไปสู่ที่นั่นแล้วจับผ้าเก่า ทำฝ้านั้นให้เป็นอารมณ์แล้ว ก็โอวาทตนด้วยตนเองว่า " เจ้าผู้ไม่มีhiri หมคยางาย เจ้ายังปรารถนาเพื่อจะละที่นุ่งห่มผ้าทั้งหลายเห็นปานนั้น (กลับไป) นุ่งผ้าท่อนเก่านี้ มีมือถือกระเบื้องเที่ยวขทาน (อีกหรือ)."

ก็เมื่อท่านโอวาท (ตน) อยู่那儿แหละ จิตผ่องใสแล้ว. ท่านเก็บผ้าเก่าฝ้านั้นไว้ที่เดิมแล้ว กลับไปยังวิหารตามเดิม. โดยกาลล่วงไป ๒ - ๓ วัน ท่านกระสันขึ้นอีก ไปกล่าวอย่างนั้นแหละ แล้วก็กลับ. ถึงกระสันขึ้นอีก ก็ไปกล่าวอย่างนั้นเหมือนกัน แล้วก็กลับด้วยประการฉะนี้.

[พระปิโสดิกเถระบรรลุประอรหัต]

ภิกษุทั้งหลาย เห็นท่านเที่ยวไป ๆ มา ๆ อยู่อย่างนั้น จึงถามว่า " ผู้มีอายุ ท่านจะไปไหน ? "

ท่านบอกว่า " ผู้มีอายุ ผมจะไปสำนักอาจารย์ " ดังนี้แล้ว ก็ทำผ้าท่อนเก่าของตนนั้นแหละให้เป็นอารมณ์ โดยทำนองนั้นนั่นเอง ห้ามตนได้, โดย ๒ - ๓ วันเท่านั้น ก็บรรลุประอรหัตตผล.

ภิกษุทั้งหลาย กล่าวว่า " ผู้มีอายุ บัดนี้ ท่านไม่ไปสำนักอาจารย์หรือ ? ทางนี้เป็นทางเที่ยวไปของท่านมิใช่หรือ ? "

[คนหมดเครื่องข้องไม่ต้องไป ๆ มา ๆ]

ท่านตอบว่า " ผู้มีอายุ เมื่อความเกี่ยวข้องกับอาจารย์มีอยู่

๑. อีกนัยหนึ่ง แปลว่า " ก็จิตของท่านผู้โอวาท (ตน) อยู่那儿แหละ ผ่องใสแล้ว " ก็ได้.

ผมจึงไป, แต่บัดนี้ ผมตัดความเกี่ยวข้องได้แล้ว, เพราะฉะนั้น ผม จึงไม่ไปสำนักอาจารย์."

พวกภิกษุกราบทูลเรื่องราวแต่พระตถาคตว่า " ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ พระปิโตนิกเถระอวดอ้างพระอรหัตตผล."

พระศาสดา. เชอกล่าวอย่างไรเล่า? ภิกษุทั้งหลาย.

พวกภิกษุ. เชอกล่าวคำชื่อนี้ พระเจ้าข้า.

พระศาสดา ทรงสดับคำนั้นแล้ว ตรัสว่า " ถูกละ ภิกษุ ทั้งหลาย บุตรของเรา เมื่อความเกี่ยวข้องมีอยู่ จึงไปสำนักอาจารย์, แต่บัดนี้ ความเกี่ยวข้องเธอได้ตัดแล้ว, เธอห้ามด้วยตนเอง บรรลุ พระอรหัตแล้ว " ดังนี้แล้ว ได้ทรงภายิตพระคาถาเหล่านี้ว่า

" บุรุษผู้ห้ามอกุศลวิตกด้วยหิริได้ น้อยคนจะ มีในโลก, บุคคลใด กำจัดความหลับใต้อยู่ เหมือนม้าติดหลบเส้ไม่ให้ถูกตน, บุคคลนั้น หา ได้ยาก. ท่านทั้งหลายจงมีความเพียร มีความ สดใจ เหมือนม้าดีถูกเขาตีด้วยเส้แล้ว (มี ความบากบั่น) ฉะนั้น. ท่านทั้งหลายเป็นผู้ ประกอบด้วยศรัทธา ศีล วิริยะ สมาธิ และ ด้วยคุณเครื่องวินิจัยธรรม มีวิชาและจรณะ ถึงพร้อม มีสติมั่นคง จักละทุกข์อันมีประมาณ ไม่น้อยนี้ได้."

[แก้อรรถ]

คนผู้ชื่อว่า หิรินิเสชบุคคล ในพระกาลานั้น ก็เพราะอรรถว่า
ห้ามอกุศลวิตกอันเกิดในภายในด้วยความละเอียดได้.

สองบทว่า โภจิ โลกสุมี ความว่า บุคคลเห็นปานนั้น หา
ได้ยาก จึงชื่อว่า น้อยคนนักจะมีในโลก.

สองบทว่า โย นิทฺทํ ความว่า บุคคลใด ไม่ประมาทแล้ว ทำ
สมณธรรมอยู่ คอยจับไล่ความหลับที่เกิดขึ้นแล้วแก่ตนตื่นอยู่ เพราะ
ฉะนั้น บุคคลนั้น จึงชื่อว่า กำจัดความหลับตื่นอยู่.

บทว่า กสามิว เป็นต้น ความว่า บุคคลใด กำจัดความหลับ
ตื่นอยู่ เหมือนม้าศึกคอยหลบเส้าอันจะตกลงที่ตน คือไม่ให้ตกลงที่ตน
ได้ฉะนั้น, บุคคลนั้น หาได้ยาก.

ในคาถาที่ ๒ มีเนื้อความสังเขปดังต่อไปนี้ :-

" ภิกษุทั้งหลาย แม้เธอทั้งหลาย จงเป็นผู้มีความเพียร มีความ
สลัดใจ เหมือนม้าศึกอาศัยความประมาท ถูกเขาฟาดด้วยเส้าแล้ว รู้สึก
ตัวว่า ' ชื่อแม่ตัวเรา ถูกเขาหวดด้วยเส้าแล้ว ' ในกาลต่อมา ย่อม
ทำความเพียรฉะนั้น. เธอทั้งหลายเป็นผู้เช่นนั้นแล้ว ประกอบด้วย
ศรัทธา ๒ อย่าง ที่เป็นโลกียะและโลกุตตระ ด้วยปาริสุทธิศีล ๔
ด้วยความเพียรเป็นไปทางกายและเป็นไปทางจิต ด้วยสมาธิสัมปยุต
ด้วยสมาบัติ ๘ และด้วยคุณเครื่องวินิจัยธรรม มีอันรู้เหตุและมีใช้
เหตุเป็นลักษณะ, ชื่อว่ามีวิชาและจรณะถึงพร้อม เพราะความถึง
พร้อมแห่งวิชา ๓ หรือวิชา ๘ และจรณะ ๑๕, ชื่อว่ามีสติ

มันคง เพราะความเป็นผู้มีสติตั้งมั่นแล้ว จักละทุกข์ในวิญญะอันมี
ประมาณน้อยนี้ได้."

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุดูริยผลทั้งหลาย มี
โศคาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องพระปิโณติกเถระ จบ.

๑๑. เรื่องสุขสามเณร* [๑๑๗]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภสุข-
สามเณร ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " อุทกํ หิ นยฺหุติ เนตฺติกา "
เป็นต้น.

[เรื่องคันธเศรษฐี]

ความพิสดารว่า ในอดีตกาล มีบุตรของเศรษฐีชาวเมือง
พาราณสีคนหนึ่ง ชื่อว่า คันธกุมาร เมื่อบิดาของเธอถึงแก่กรรม
แล้ว พระราชารับสั่งให้หาเธอมาเฝ้า ปลอดภัยแล้ว ได้พระราชทาน
ตำแหน่งเศรษฐีแก่เธอ นั่นแล ด้วยสักการะเป็นอันมาก. จำเดิมแต่
กาลนั้นมา คันธกุมารนั้น ก็ได้ปรากฏนามว่า " คันธเศรษฐี." ครั้ง
นั้น ผู้รักษาเรือนคลังของเศรษฐีนั้น ได้เปิดประตูห้องสำหรับเก็บ
ทรัพย์ ขนออกมาแล้ว ชี้แจงว่า " นาย ทรัพย์นี้ของบิดาท่าน มี
ประมาณเท่านี้, ของบรรพบุรุษมีปูเป็นต้น มีจำนวนเท่านี้." เศรษฐี
นั้นแลดูกองทรัพย์แล้ว พูกว่า " ก็ทำไม บรรพบุรุษเหล่านั้น จึง
มิได้ถือเอาทรัพย์นี้ไปด้วย? " ผู้รักษาเรือนคลังตอบว่า " นาย ชื่อ
ว่าผู้ที่ถือเอาทรัพย์ไปด้วยไม่มี, แท้จริง สัตว์ทั้งหลายพาเอาแต่
กุศลอกุศลที่ตนได้ทำไว้เท่านั้นไป."

* พระมหาอุทัย ป. ธ. ๖ วัดบวรนิเวศวิหาร แปล.

[เศรษฐีจ่ายทรัพย์สร้างสิ่งต่าง ๆ]

เศรษฐีนั้น คิดว่า " บรรพบุรุษเหล่านั้น พากันสั่งสมทรัพย์ไว้ แล้วก็ละทิ้งไปเสีย เพราะความที่ตนเป็นคนโง่, ส่วนเราจักถือเอาทรัพย์นั้นไปด้วย," ก็คณเศรษฐีเมื่อคิดอยู่อย่างนั้น มิได้คิดว่า " เราจักให้ทาน, หรือจักทำการบูชา," คิดแต่ว่า " เราจักบริโภครทรัพย์นี้ให้หมดแล้วจึงไป." เศรษฐีนั้น ได้สละทรัพย์แสนหนึ่ง ให้ทำชุ่มที่อาบน้ำอันแล้วด้วยแก้วผลึก, จ่ายทรัพย์แสนหนึ่ง ให้ทำกระดานสำหรับอาบน้ำอันแล้วด้วยแก้วผลึกเหมือนกัน, จ่ายทรัพย์แสนหนึ่ง ให้ทำบัลลังก์สำหรับนั่ง, จ่ายทรัพย์แสนหนึ่ง ให้ทำถาดสำหรับใส่โภชนะ, จ่ายทรัพย์อีกแสนหนึ่ง ให้ทำมณฑปในที่บริโภคร, จ่ายทรัพย์แสนหนึ่ง ให้ทำเตียงรองถาดโภชนะ, ให้สร้างสิหบัญชรไว้ในเรือนด้วยทรัพย์แสนหนึ่งเหมือนกัน, ได้จ่ายทรัพย์พันหนึ่ง แม้เพื่อประโยชน์แก่อาหารเย็น, แต่ในวันเพ็ญ ได้สั่งจ่ายทรัพย์แสนหนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่โภชนะ, ในวันบริโภครกัถรนั้น ท่านเศรษฐีได้สละทรัพย์แสนหนึ่ง ตกแต่งพระนคร ใช้ให้คนเที่ยวตีกลองประกาศว่า " ได้ยินว่า มหาชนจงดูท่าทางแห่งการบริโภครกัถรของคณเศรษฐี." มหาชนได้ผูกเตียงซ้อนเตียงประชุมกัน.

ฝ่ายคณเศรษฐีนั้น นั่งบนแผ่นกระดานอันมีค่าแสนหนึ่งในชุ่มอาบน้ำอันมีค่าแสนหนึ่ง อาบน้ำด้วยหมอน้ำหอม ๑๖ หม้อ เปิดสิหบัญชรนั้นแล้ว นั่งบนบัลลังก์นั้น กาลนั้น พวกคนใช้วางถาดนั้น

ไว้บนเตียงรอนั้นแล้ว คดโกชนะอันมีค่าแสนหนึ่ง เพื่อเศรษฐีนั้น. ท่านเศรษฐีอันหญิงนักฟ้อนแวดล้อมแล้ว บริโภคโกชนะนั้นอยู่ด้วยสมบัติเห็นปานนี้.

[คนบ้านนอกกระหายในภัตตรของเศรษฐี]

โดยสมัยอื่น คนบ้านนอกผู้หนึ่ง บรรทุกพินเป็นต้นใส่ในยานย่อม ๆ เพื่อต้องการแลกเปลี่ยนเสบียงอาหารสำหรับตน ไปถึงพระนครแล้ว ก็พักอยู่ในเรือนของสหาย. ก็กาลนั้นเป็นวันเพ็ญ. ชนทั้งหลายเที่ยวตักถองประกาศในพระนคร "มหาชนจงดูท่าทางบริโภคของท่านคันธเศรษฐี." ครั้งนั้น สหายจึงกล่าวกะชาวบ้านนอกนั้นว่า "เพื่อนเอ๋ย ท่าทางบริโภคภัตตรของคันธเศรษฐี เพื่อนเคยเห็นหรือ?"

ชาวบ้านนอก. ไม่เคยเห็นเลย เพื่อน.

สหายชาวเมือง. ถ้ากระนั้นมาเถิด เพื่อน เราก็จักไปด้วยกัน, ถองนี้เที่ยวไปทั่วพระนคร เราก็จักดูสมบัติใหญ่.

สหายชาวเมืองได้พาสหายชาวบ้านนอกไปแล้ว. แม้มหาชนก็ได้พากันขึ้นเตียงซอเตียงคูอยู่. สหายชาวบ้านนอก พอได้สูดกลิ่นภัตตร ก็พูดกับสหายชาวเมืองว่า "กันเกิดกระหายในก้อนภัตตรในถาดนั้นแล้วละ."

สหายชาวเมือง. อย่าปรารถนาก่อนภัตตรนั้นเลย เพื่อน เราไม่อาจจะได้ดอก.

ชาวบ้านนอก. เพื่อนเอ๋ย เมื่อไม่ได้ ก็จักไม่เป็นอยู่ (ต่อ

ไปละ).

สหยาขวเมืองนั้น เมื่อไม่อาจห้ามสหยาขวบ้านนอกนั้นไว้ได้ ยืนอยู่ทำยบริษัท เปล่งเสียงดัง ๓ ครั้งว่า " นาย ฉันทไหว่ท่าน " เมื่อคันธเศรษฐีถามว่า " นั่นใคร ? " จึงตอบว่า " ผมครับ นาย."

เศรษฐี. นี่เหตุอะไรกัน ?

สหยาขวเมือง. คนบ้านนอกผู้หนึ่งนี้ เกิดกระหายในก้อนภัทร ในถาดของท่าน, ขอท่านกรุณาให้ก้อนภัทรก้อนหนึ่งเถิด.

เศรษฐี. ไม่อาจจะได้ดอก.

สหยาขวเมือง. คำของเศรษฐี เพื่อนได้ยินไหม? เพื่อน.

ชาวบ้านนอก. กันได้ยินแล้ว เพื่อน เออ ก็ กันเมื่อได้ จัก เป็นอยู่, เมื่อกันไม่ได้ ความตายจักมี.

สหยาขวเมืองร้องอีกว่า " นาย ได้ยินว่า ชายคนนี้ เมื่อ ไม่ได้จักตาย, ขอท่านจงให้ชีวิตแก่เขาเถิด."

คันธเศรษฐี. ท่านผู้เจริญ ชื่อว่าก้อนภัทรนี้ ย่อมค่าถึงร้อย หนึ่งก็มี สองร้อยก็มี, ผู้ใด ๆ ย่อมขอ, เมื่อให้แก่ผู้หนึ่ง ๆ ฉันทจัก บริโภคอะไรเล่า ?

สหยาขวเมือง. นาย ชายคนนี้ เมื่อไม่ได้จักตาย, ขอท่าน จงให้ชีวิตแก่เขาเถิด.

คันธเศรษฐี. เขาไม่อาจได้เปล่า ๆ, ก็ถ้าเขาเมื่อไม่ได้จักไม่ เป็นอยู่ไซ้ ชายนั้นจงทำการรับจ้างในเรือนของฉันท ๓ ปี, ฉันทจักให้ ถาดภัทรแก่เขาถาดหนึ่ง.

[ชาวชนบทยอมทำการจ้างในบ้านเศรษฐี]

ชาวบ้านนอก ฟังคำนั้นแล้ว จึงพูดกะสหายว่า " อย่างนั้น
เอาละ เพื่อน " ดังนี้แล้ว ได้ละบุตรและภรรยา เข้าไปสู่เรือนของ
เศรษฐีด้วยหมายใจว่า " จักทำการรับจ้างตลอด ๓ ปี, เพื่อประโยชน์
แก่ถาดภัตตาคารหนึ่ง." เขาเมื่อทำการรับจ้างได้ทำกิจทุกอย่างโดย
เรียบร้อย, การงานที่ควรทำในบ้านในป่า กลางวันกลางคืน ได้
ปรากฏว่า เขาทำเสร็จเรียบร้อย. เมื่อมหาชนเรียกเขาว่า " นาย
ภัตตาคาร " คำนั้นได้ปรากฏไปทั่วพระนคร.

กาลต่อมา เมื่อวัน (รับจ้าง) ของนายภัตตาคารครบบริบูรณ์
แล้ว, ผู้จัดการภัตตาคารเรียนว่า " นาย วัน (รับจ้าง) ของนายภัต-
ตาคารบริบูรณ์แล้ว เขาทำการรับจ้างอยู่ตลอด ๓ ปี ทำกรรม
ยากที่คนอื่นจะทำได้แล้ว, การงานแม้สักอย่างหนึ่ง ก็ไม่เคยเสีย
หาย," ครั้งนั้น ท่านเศรษฐี ได้ส่งจ่ายทรัพย์ ๓ พัน แก่ผู้จัดการภัต
ตาคารนั้น คือ สองพันเพื่อประโยชน์แก่อาหารเย็นและอาหารเช้าของตน,
พันหนึ่ง เพื่อประโยชน์แก่อาหารเช้าของนายภัตตาคารนั้น แล้วสั่ง
คนใช้ว่า " วันนี้ พวกเจ้าจงทำการบริหารที่พึงทำแก่เรา แก่นาย
ภัตตาคารนั้นเถิด," ก็แลครั้นสั่งแล้ว จึงสั่งแม่กะชนที่เหลือ เว้น
ภรรยาผู้เป็นที่รักนามว่าจินดามณีคนเดียว ว่า " วันนี้ พวกเจ้าจง
แวดล้อมนายภัตตาคารนั้นเถิด " ดังนี้แล้ว ก็มอบสมบัติทั้งหมดให้
แก่นายภัตตาคารนั้น.

[นายภัตตภทิกะเตรียมบริโภกภัตร]

นายภัตตภทิกะนั้น นั่งบนแผ่นกระดานนั้นในชู้มนั้นนั่นแล อาบน้ำด้วยน้ำสำหรับอาบของเศรษฐี นุ่งผ้าสาฎกสำหรับนุ่งของเศรษฐีนั้นแหละ แล้วนั่งบนบัลลังก์ของเศรษฐีนั้นเหมือนกัน. แม้ท่านเศรษฐีก็ใช้ให้คนเอากลองเทียวตีประกาศไปในพระนครว่า " นายภัตตภทิกะทำการรับจ้างตลอด ๓ ปีในเรือนของคันธเศรษฐี ได้ธาดภัตรธาดหนึ่ง, ขอชนทั้งหลายจงกุสมบัติแห่งการบริโภกของเขา. มหาชนได้ขึ้นเตียงซ้อนเตียงอยู่. ที่ ๆ ชายชาวบ้านนอกแลดูแล้ว ๆ ก็ได้ถึงอาการห้วนไหว. พวกนักฟ้อนได้ยื่นล้อมนายภัตตภทิกะนั้น. พวกคนใช้ ยกธาดภัตรธาดหนึ่ง ตั้งไว้ข้างหน้าของนายภัตตภทิกะนั้นแล้ว.

ครั้งนั้น ในเวลาที่นายภัตตภทิกะนั้นล้างมือ พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่อยู่เขาคันธมาทน์ ออกจากสมาบัติในวันที่ ๗ แล้ว ใคร่ครวญอยู่ว่า " วันนี้ เราจักไปเพื่อประโยชน์แก่ภิกขาจารในที่ไหนหนอแล ? " ก็ได้เห็นนายภัตตภทิกะแล้ว. ครั้งนั้น ท่านพิจารณาต่อไปอีกว่า " นายภัตตภทิกะนี้ ทำการรับจ้างถึง ๓ ปี จึงได้ธาดภัตร. ศรัทธาของเขามีหรือไม่มีหนอ ? ใคร่ครวญไปก็ทราบว่ " ศรัทธาของเขามีอยู่ " คิดไปอีกว่า " คนบางพวก ถึงมีศรัทธา ก็ไม่อาจจะทำการสงเคราะห์ได้, นายภัตตภทิกะนี้ จักอาจหรือไม่หนอ เพื่อจะทำการสงเคราะห์เรา ? " ก็รู้ว่า " นายภัตตภทิกะ จักอาจทีเดียว ทั้งจักได้มหาสมบัติเพราะอาศัยเหตุคือการสงเคราะห์แก่เราด้วย " ดังนี้แล้ว จึงห่มจีวรถือบาตร เหาะขึ้นสู่เวหาสไปโดยระหว่างบริษัท

แสดงตนยืนอยู่ข้างหน้าแห่งนายภคตติกะนั้นนั่นแล.

[นายภคตติกะถวายภัตรแก่พระปัจเจกพุทธะ]

นายภคตติกะนั้น เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว คิดว่า " เราได้ทำการรับจ้างในเรือนของคนอื่นถึง ๓ ปี ก็เพื่อประโยชน์แก่ถาดภัตร ถาดเดียว เพราะความที่เราไม่ได้ให้ทานในกาลก่อน, บัดนี้ ภัตรนี้ของเราพึงรักษาเราเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่ง, ก็ถ้าเราจักถวายภัตรนั้นแก่พระผู้เป็นเจ้า, ภัตรจักรักษาเราไว้มิใช่พันโกฏิก็ปทีเดียว เราจักถวายภัตรนั้น แก่พระผู้เป็นเจ้าละ." นายภคตติกะนั้น ทำการรับจ้างตลอด ๓ ปี ได้ถาดภัตรแล้ว ไม่ทันวางภัตรแม้ก่อนเดียวในปากบรรเทาความอยากแล้ว ยกถาดภัตรขึ้นเองทีเดียว ไปสู่สำนักของพระปัจเจกพุทธเจ้า ให้ถาดในมือของคนอื่นแล้ว ไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้ว เอามือซ้ายจับถาดภัตร เอามือขวาเกลี่ยลงในบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น. พระปัจเจกพุทธเจ้าได้เอามือปิดบาตรเสีย ในเวลาที่ภัตรยังเหลืออยู่กึ่งหนึ่ง.

ครั้งนั้น นายภคตติกะนั้น เรียนท่านว่า " ท่านขอรับ ภัตรส่วนเดียวเท่านั้น ผมไม่อาจเพื่อจะแบ่งเป็น ๒ ส่วนได้, ท่านอย่าสงเคราะห์ผมในโลกนี้เลย, ขอจงทำการสงเคราะห์ในปรโลกเถิด, ผมจักถวายหมดทีเดียว ไม่ให้เหลือ."

[ทานที่ถวายไม่เหลือมีผลมาก]

จริงอยู่ ทานที่บุคคลถวายไม่เหลือไว้เพื่อตนแม้แต่น้อยหนึ่งชื่อว่าทานไม่มีส่วนเหลือ, ทานนั้นย่อมมีผลมาก. นายภคตติกะนั้น

เมื่อทำอย่างนั้น จึงได้ถวายหมด ไหว้อีกแล้ว เรียนว่า "ท่านขอรับ
ผมอาศัยถาดภัตตราดเดียว ต้องการทำการรับจ้างในเรือนของคนอื่น
ถึง ๓ ปี ได้เสวยทุกข์แล้ว, บัดนี้ ขอความสุขจงมีแก่กรรมในที่ที่
บังเกิดแล้วเกิด, ขอกรรมพึงมีส่วนแห่งกรรมที่ท่านเห็นแล้วเกิด."
พระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่า "ขอจงสมคิด เหมือนแก้วสารพัดนึก
ความดำริอันให้ความใคร่ทุกอย่าง จงบริบูรณ์แก่ท่าน เหมือนพระ
จันทร์ในวันเพ็ญฉะนั้น" เมื่อจะทำอนุโมทนา จึงกล่าวว่า

"สิ่งที่ท่านมุ่งหมายแล้ว จงสำเร็จพลันทีเดียว,
ความดำริทั้งปวง จงเต็มเหมือนพระจันทร์ใน
วันเพ็ญ. สิ่งที่ท่านมุ่งหมายแล้ว จงสำเร็จพลัน
ทีเดียว, ความดำริทั้งปวง จงเต็มเหมือนมณี
โชติรส ฉะนั้น."

ดังนี้แล้ว อธิษฐานว่า "ขอมหาชนนี้ จงยื่นเห็นเราจนกระทั่ง
ถึงเขาคันธมาทน์เกิด," ได้ไปสู่ภูเขาคันธมาทน์โดยอากาศแล้ว. ถึง
มหาชนก็ได้ยื่นเห็นท่านอยู่นั้นแหละ. พระปัจเจกพุทธเจ้า ไปภูเขาคันธมาทน์แล้ว ได้แบ่งบิณฑบาตนั้นถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า ๕๐๐
รูป พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ รูป ได้รับเอากัทรอย่างพอเพียงแก่
ตน ๆ แล้ว. ใคร ๆ ไม่พึงคิดว่า "บิณฑบาตเล็กน้อยจะเพียงพอแก่
อย่างไร?" ด้วยว่าอินไตย ๔ อย่าง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้
แล้ว, ในอินไตย ๔ เหล่านั้น นี้ก็เป็นปัจเจกพุทธวิสัยแล.

[คันธเศรษฐีแบ่งทรัพย์ให้ภักตตภิกษุ]

มหาชน เห็นบิณฑบาตที่พระปัจเจกพุทธเจ้าแบ่งถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่ ก็ได้พากันยังพินแห่งสาธุการให้เป็นไปแล้ว, เสียงสาธุการได้เป็นประหนึ่งเสียงอสณิบาต. คันธเศรษฐีได้ยินเสียงนั้นแล้ว จึงคิดว่า " นายภักตตภิกษุเห็นจะไม่สามารถทรงสมบัติที่เราให้แล้วได้, เพราะเหตุนั้น มหาชนนี้ เมื่อทำการหว่านระยาะจึงได้อ้อฉางขึ้น. ท่านเศรษฐีนั้น ส่งคนไปเพื่อทราบเรื่องราวที่เป็นไปแล้ว. คนเหล่านั้น มาแล้ว บอกว่า " นายขอรับ ธรรมดาผู้ทรงสมบัติ ย่อมเป็นเห็นปานนี้ " ดังนี้แล้ว จึงบอกเรื่องราวที่เป็นไปเช่นนั้น.

เศรษฐี ฟังเรื่องนั้นแล้ว เป็นผู้มึนงงระอันปีติมิวรรณะ ๕ ถูกต้องแล้ว จึงกล่าวว่า " น้าอัศจรรย์ นายภักตตภิกษุนั้น ทำสิ่งที่ไม่บุคคลทำได้โดยยากแล้ว, เราดำรงอยู่ในสมบัติเห็นปานนี้ ตลอดกาลมีประมาณเท่านี้ ยังไม่อาจเพื่อให้สิ่งไรได้ " ดังนี้แล้ว จึงให้เรียกนายภักตตภิกษุนั้นมาแล้ว ถามว่า " ได้ยินว่า เธอทำกรรมชื่อนี้จริงหรือ ? " เมื่อเขาตอบว่า " ขอรับ นาย " จึงกล่าวว่า " เอาเถิด เธอจงถือเอาทรัพย์พินหนึ่งแล้วแบ่งส่วนบุญในทานของเธอให้ฉันบ้าง." นายภักตตภิกษุนั้น ได้ทำตามนั้นแล้ว. แม้เศรษฐีก็ได้แบ่งทรัพย์สมบัติอันเป็นของ ๆ ตนทั้งหมด ให้แก่นายภักตตภิกษุนั้น.

[สัมปทา ๔ อย่าง]

จริงอยู่ ชื่อว่าสัมปทามี ๔ อย่าง คือ วัตถุสัมปทา ปัจจัย-

สัมปทา เจตนาสัมปทา คุณาติเรกสัมปทา. ในสัมปทา ๔ อย่างนั้น พระอรหันต์ หรือพระอนาคามี ควรแก่นิโรธสมบัติ ผู้เป็นทักษิ-
ไณยบุคคล ชื่อวัตถุสัมปทา, การบังเกิดขึ้นแก่ปัจจัยทั้งหลาย โดย
ธรรมสม่ำเสมอ ชื่อปัจจัยสัมปทา, ความที่เจตนาใน ๓ กาล คือ
ในกาลก่อนแต่ให้, ในกาลกำลังให้, ในกาลภายหลัง สัมปยุต
ด้วยญาณ อันกำกับโดยโสมนัส ชื่อเจตนาสัมปทา, ส่วนความ
ที่พระทักษิไณยบุคคลออกจากสมบัติ ชื่อว่าคุณาติเรกสัมปทา. ก็
สัมปทาทั้ง ๔ อย่าง คือ พระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้พิจารณาเป็นทักษิไณย-
บุคคล, ปัจจัยที่เกิดขึ้นแล้ว โดยธรรม โดยความที่ทำการจ้างได้แล้ว,
เจตนาบริสุทธิ์ใน ๓ กาล, พระปัจเจกพุทธเจ้า ผู้พอออกจากสมบัติ
เป็นผู้ยิ่งโดยคุณ สำเร็จแล้วแก่นายกัตตกติกะนี้, ด้วยอนุภาพแห่ง
สัมปทา ๔ นี้ นายกัตตกติกะ จึงบรรลุมหาสมบัติในทันตาเห็นทีเดียว:
เพราะฉะนั้น นายกัตตกติกะนั้น จึงได้สมบัติจากสำนักของเศรษฐี.

[นายกัตตกติกะได้เป็นเศรษฐี]

ก็ในกาลต่อมา แม้พระราช ทรงแสดงกรรมที่นายกัตตกติกะ
นี้ทำแล้ว จึงได้รับสั่งให้เรียกเข้ามาเฝ้า แล้วพระราชทานทรัพย์
ให้พันหนึ่ง ทรงรับส่วนบุญ ทรงพอพระทัย พระราชทานโกศเป็น
อันมาก แล้วก็ให้พระราชทานตำแหน่งเศรษฐีให้. เขาได้มีชื่อว่า
" กัตตกติกเศรษฐี " กัตตกติกเศรษฐีนั้น เป็นสหายกับคันธเศรษฐี
กินดื่มร่วมกัน ดำรงอยู่ตลอดอายุแล้ว จุตินอกจากอภัพนั้นแล้ว ได้
บังเกิดในเทวโลก เสวยสมบัติอันเป็นทิพย์พุทธันดร ๑ ในพุทธรูปบาท-

กาลนี้ ได้ถือปฏิสนธิในตระกูลอุปัฏฐากของพระสารีบุตรเถระ ในเมืองสาวัตถี.

[นายภคตภคิตะไปเกิดในเมืองสาวัตถี]

ครั้งนั้น มารดาของทารกนั้น ได้ครรภ์บริหารแล้ว โดยล่วงไป ๒ - ๓ วัน ก็เกิดแพ้ท้องว่า " โอหนอ เราถวายโภชนะมีรส ๑๐๐ ชนิดแก่พระสารีบุตรเถระพร้อมด้วยภิกษุ ๕๐๐ รูป นุ่งผ้าข้อมฝาดแล้ว ถือขันทองนั่งอยู่ ณ ท้ายอาสนะ พึงบริโภครกัณฑ์ที่เหลือเดนของภิกษุทั้งหลายนั้น " ดังนี้แล้ว ทำตามความคิดนั้นแล บรรเทาความแพ้ท้องแล้ว. นาง แม้นมงคลอื่น ๆ ถวายทานอย่างนั้นเหมือนกันตลอดบุตรแล้ว ในวันตั้งชื่อ จึงเรียนพระเถระว่า " จงให้สักขาบทแก่ลูกชายฉันเถิด ท่านผู้เจริญ." พระเถระถามว่า " เด็กนั้นชื่อไร ? " เมื่อมารดาของเด็กเรียนว่า " ท่านผู้เจริญ จำเดิมแต่ลูกชายของฉันถือปฏิสนธิ ขึ้นชื่อว่าทุกข์ ไม่เคยมีแก่ใครในเรือนนี้, เพราะฉะนั้นแล คำว่า ' สุขกุมาร ' นั้นแล จักเป็นชื่อของเด็กนั้น, " จึงถือเอาคำนั้นแล เป็นชื่อของเด็กนั้น ได้ให้สักขาบทแล้ว. ในกาลนั้น ความคิดได้เกิดแก่มารดาของเด็กนั้น อย่างนี้ว่า " เราจักไม่ทำลายอรรถาศัยของลูกชายของเรา." แม้นในกาลมงคลทั้งหลาย มีมงคลเจาะหูเด็กนั้นเป็นต้น นางก็ได้ถวายทานอย่างนั้นเหมือนกัน.

[สุขกุมารบรรพชา]

ฝ่ายกุมาร ในเวลาที่มีอายุ ๗ ขวบ ก็พูดว่า " คุณแม่ ผมอยากบวชในสำนักของพระเถระ." นางตอบว่า " ดีละ พ่อ แม่จัก

ไม่ทำลายอชยาศัยของเจ้า" ดังนี้แล้ว จึงนิมนต์พระเถระ ให้ท่าน
นั้นแล้ว ก็เรียนว่า " ท่านผู้เจริญ ลูกชายของดิฉันอยากบวช, ใน
เวลาเย็น จักนำเด็กนี้ไปสู่วิหาร," ส่งพระเถระไปแล้ว ให้ประชุม
พวกญาติ กล่าวว่่า " ในเวลาที่ลูกชายของฉันเป็นคฤหัสถ์ พวก
เราจักทำกิจที่ควรทำในวันนี้แหละ " ดังนี้แล้ว จึงแต่งตัวลูกชายนำ
ไปวิหาร ด้วยสิริโสภาคอันใหญ่ แล้วมอบถวายแก่พระเถระ. ฝ่าย
พระเถระ กล่าวว่่าสุขกุมารนั้นว่่า " พ่อ ธรรมดาบรรพชา ทำ
ได้โดยยาก, เจ้าจักอาจเพื่ออภิมหรือ?" เมื่อตอบว่่า " ผมจักทำ
ตามโอวาทของท่าน ขอรับ " จึงให้กัมมัฏฐาน ให้บวชแล้ว. แม้
มารดาของสุขกุมารนั้น เมื่อทำสักการะในการบรรพชา ก็ถวาย
โภชนะมีรส ๑๐๐ ชนิด แก่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน
ในภายในวิหารนั่นเอง ตลอด ๗ วัน ในเวลาเย็น จึงได้ไปสู่เรือน
ของตน. ในวันที่ ๘ พระสารีบุตรเถระ เมื่อภิกษุสงฆ์เข้าไปสู่บ้านเพื่อ
บิณฑบาต, ทำกิจที่ควรทำในวิหารแล้ว จึงให้สามเณรถือบาตร
และจีวร เข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาต.

[สุขสามเณรฝึกตน]

สามเณร เห็นเหมื่อนน้ำเป็นต้นในระหว่างทาง จึงถามพระ
เถระ สุขสามเณรบังคิต. แม้พระเถระก็พยากรณ์ แก่สามเณรนั้น
อย่างนั้นเหมื่อนกัน. สามเณรฟังเหตุั้นแล้ว จึงเรียนถามพระเถระว่่า
" ถ้าท่านพึงรับบาตรและจีวรของท่านไซ้, กระผมพึงกลับ." เมื่อ
พระเถระไม่ทำลายอชยาศัยของสามเณรนั้น กล่าวว่่า " จงเอาบาตร

และจิ๋วของฉันมา" รับบาตรและจิ๋วไปแล้ว, ก็ไหว้พระเถระ เมื่อจะกลับ จึงเรียนสั่งว่า " ท่านขอรับ ท่านเมื่อนำอาหารมาเพื่อผม ฟังนำเอาโภชนะที่มีรส ๑๐๐ ชนิดมา."

พระเถระ. จักได้โภชนะนั้น จากไหน?

สามเณร. เมื่อไม่ได้ด้วยบุญของท่าน ก็จักได้ด้วยบุญของผมขอรับ.

ครั้งนั้น พระเถระให้ลูกกุญแจแก่สามเณรนั้นแล้ว ก็เข้าบ้านเพื่อบิณฑบาต. สามเณรนั้น ไปวิหารแล้ว เปิดห้องของพระเถระเข้าไปแล้ว ปิดประตู นั่งห้อยญาณลงในกายของตนแล้ว. ด้วยเดชแห่งคุณของสามเณรนั้น อาสนะของท้าวสักกะแสดงอาการร้อนแล้ว. ท้าวสักกะพิจารณาว่า " นี่เหตุอะไรหนอ?" เห็นสามเณรแล้ว ทรงดำริว่า " สุขสามเณรถวายบาตรจิ๋วแก่อุปัชฌาย์แล้ว กลับ(วิหาร) ด้วยคิดว่า ' จักทำสมณธรรม ควรที่เราจะไปในที่นั้น " จึงรับสั่งให้เรียกท้าวมหาราชทั้ง ๔ แล้วทรงส่งไปด้วยคำรัสสั่งว่า " พ่อทั้งหลาย พวกท่านจงไป, จงไล่นกกาที่มีเสียงเป็นโทษใกล้ป่าแห่งวิหารให้หนีไป." ท้าวมหาราชทั้งหลายนั้น กระทำตามนั้นแล้ว ก็ (พากัน) รักษาอยู่โดยรอบ. ท้าวสักกะ ทรงบังคับพระจันทร์และพระอาทิตย์ว่า " พวกท่านจงยึดวิมานของตนหยุดก่อน." แม้พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็กระทำตามนั้นแล้ว. แม้ท้าวสักกะเอง ก็ทรงรักษาอยู่ที่สายยู วิหารสงบเงียบปราศจากเสียง. สามเณรเจริญวิปัสสนาด้วยจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง บรรลุมรรคและผล ๓ แล้ว.

พระเถระ อันสามเณรกล่าวว่า " ท่านพึงนำโกชนะมีรส ๑๐๐ ชนิดมา " ดังนี้แล้ว ก็คิดว่า " อันเราอาจเพื่อได้ในตระกูลของใครหนอแล ? " พิจารณาอยู่ ก็เห็นตระกูลอุปัฏฐากผู้สมบุรณ์ด้วย อธิษาศัยตระกูลหนึ่ง จึงไปในตระกูลนั้น อันชนเหล่านั้น มีใจยินดีว่า " ท่านผู้เจริญ ความดีอันท่านผู้มาในที่นี้ ในวันนี้ กระทำแล้ว " รับบัตรนิมนต์ให้นั่ง ถวายยาคุและของขบฉัน อันเขาเชิญกล่าวธรรมชั่วเวลาภัตตร จึงกล่าวสาราณียธรรมตา แก่ชนเหล่านั้น กำหนดกาลยังเทศนา ให้จบแล้ว.

[สุขสามเณรบรรลอรหัต]

ที่นั่น ชนทั้งหลาย จึงถวายโกชนะมีรส ๑๐๐ ชนิด แก่พระเถระนั้น เห็นพระเถระรับโกชนะนั้นแล้วประสงค์จะกลับ จึงเรียนว่า " ฉันทเกิด ขอรับ พวกผมจักถวายโกชนะแม่อื่นอีก " ให้พระเถระนั้นแล้ว ก็ถวายจนเต็มบาตรอีก. พระเถระรับโกชนะนั้นแล้ว ก็รีบไปวิหาร ด้วยคิดว่า " สามเณรของเราจักหิว." วันนั้น พระศาสดา สุขสามเณรรับบัตรและจีวรของอุปัชฌาย์แล้ว กลับไปแล้วตั้งใจว่า ' จักทำสมณธรรม, กิจของเธอสำเร็จแล้วหรือ ? " พระองค์ทรงเห็นความที่มรรคผลทั้ง ๓ เทียบ อันสามเณรบรรลุลแล้ว จึงทรงพิจารณาแม้ยิ่งขึ้นไปว่า " สุขสามเณรนี้ จักอาจไหมหนอ ? เพื่อจะบรรลุพระอรหัตในวันนี้, ส่วนพระสารีบุตรรับบัตรแล้ว ก็รีบ

ออกด้วยคิดว่า 'สามเณรของเราจักหิว' ถ้าเมื่อสามเณรนี้ ยังไม่บรรลुพระอรหัต. พระสารีบุตรจักนำภัตมาก่อน, อันตรายก็จักมีแก่สามเณรนี้; ควรเราจะไปยึดอารักรหาอยู่ที่ชุ่มประตู่" ครั้นทรงดำริแล้ว จึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎี ประทับยืนยึดอารักรหาอยู่ที่ชุ่มประตู่. ฝ่ายพระเถระก็นำภัตมา. ครั้งนั้น พระศาสดา ตรัสถามปัญหา ๔ ข้อ กะพระเถระนั้น โดยนัยที่กล่าวแล้วในหนหลังแล. ในที่สุดแห่งการวิสัชนาปัญหา สามเณรก็บรรลุพระอรหัตแล้ว.

พระศาสดา ตรัสเรียกพระเถระมาแล้ว ตรัสว่า "สารีบุตร จงไปเถิด, จงให้ภัตแก่สามเณรของเธอ." พระเถระไปถึงแล้ว จึงเคาะประตู่. สามเณรออกมาทำวัตรแก่อุปัชฌาย์แล้ว, เมื่อพระเถระบอกว่า "จงทำภัตกิจ," ก็รู้ว่าพระเถระไม่มีความต้องการด้วยภัต เป็นเด็กมีอายุ ๗ ขวบ บรรลุพระอรหัตในขณะนั้นนั่นเอง ตรวจตราดูที่นั่งอันต่ำ ทำภัตกิจแล้วล้างบาตร. ในกาลนั้น ท้าวมหาราช ๔ องค์ ก็พากันเลิกการรักษာ. ถึงพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ปล่อยวิมาน. แม้ท้าวสักกะ ก็ทรงเลิกอารักรหาที่สายยู พระอาทิตย์ปรากฏคล้อยเลยท่ามกลางฟ้าไปแล้วเทียว.

[บัณฑิตย่อมฝึกตน]

ภิกษุทั้งหลาย พากันพูดว่า "กาลเย็นปรากฏ, สามเณรเพิ่งทำภัตกิจเสร็จเดี๋ยวนี้เอง, ทำไมหนอ? วันนี้เวลาเช้าจึงมาก, เวลาเย็นจึงน้อย." พระศาสดา เสด็จมาตรัสถามว่า "ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เธอทั้งหลายนั่งประชุมกันด้วยกล่าวเรื่องอะไรหนอ?" เมื่อ

ภิกษุทั้งหลายทูลว่า "พระเจ้าข้า วันนี้ เวลาเช้ามาก เวลาเย็นน้อย สามเณรเพิ่งฉันทัดเสร็จเดี๋ยวนี้เอง, ก็แลเป็นไฉน พระอาทิตย์จึงปรากฏด้อยเคลื่อนท่ามกลางฟ้าไป," จึงตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย ในเวลาทำสมณกรรมของผู้มีบุญทั้งหลาย ย่อมเป็นเช่นนั้นนั่นแล. ก็ในวันนี้ ท้าวมหาราช ๔ องค์ยึดอารักขาไว้โดยรอบ, พระจันทร์และพระอาทิตย์ ได้ยึดวิมานหยุดอยู่, ท้าวสักกะทรงยึดอารักขาที่สายยู ถึงเราก็ยึดอารักขาอยู่ที่ซุ้มประตู; วันนี้ สุขสามเณร เห็นคนไข่น้ำเข้าเหมือง ช่างศรดัดศรให้ตรง ช่างฉาก ฉากทัพสัมภาระทั้งหลายมีล้อเป็นต้นแล้ว ฝึกคน บรรลุพระอรหัตแล้ว" ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่า

"อันคนไข่น้ำทั้งหลาย ย่อมไข่น้ำ, ช่างศรทั้งหลาย ย่อมดัดศร, ช่างฉากทั้งหลาย ย่อมฉากไม้, ผู้สอนง่ายทั้งหลาย ย่อมฝึกคน."

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สุพุพตา ความว่า ว่าง่าย คือ พิงโอวาท พิงอนุศาสน์ โดยสะดวก คำที่เหลือ มีนัยดังกล่าวแล้วในหนหลังแล.

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุอรุณผลทั้งหลาย มีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้ว ดังนี้แล.

เรื่องสุขสามเณร จบ.

ทัณฑวารรค วรรณนา จบ.

วรรคที่ ๑๐ จบ.

๑๑. ชราวรรค วรรณนา

๑. เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขา* [๑๑๘]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพวกหญิงสหายของนางวิสาขา ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " โก นุ หา โส กิมานนุโท " เป็นต้น.

[สามีมอบภรรยาของตนแก่นางวิสาขา]

ดังได้สดับมา กุลบุตร ๕๐๐ คน ในพระนครสาวัตถี ได้มอบภริยาของตน ๆ แก่นางวิสาขามหาอุบาสิกา ด้วยมุ่งหมายว่า " ด้วยอุบายอย่างนี้ ภริยาเหล่านี้จักเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท." หญิงเหล่านั้น เมื่อไปสวนก็ดี ไปวิหารก็ดี ย่อมไปกับนางวิสาขานั้นแล.

[มหรสพเกี่ยวกับสุรา]

ในคราวหนึ่ง เมื่อเขาโฆษณาการมหรสพว่า " จักมีการมหรสพเกี่ยวกับสุราตลอด ๗ วัน " หญิงเหล่านั้นก็จัดเตรียมสุราเพื่อสามีของตน ๆ สามีเหล่านั้น เล่นมหรสพเกี่ยวกับสุราตลอด ๗ วันแล้ว ในวันที่ ๘ ได้ออกไปเพื่อทำการงาน.

[หญิงเหล่านั้นคิดหาอุบายดื่มสุรา]

หญิงแม่เหล่านั้นหรือกันว่า " พวกเราไม่ได้ดื่มสุราต่อหน้า

* พระมหาทองคำ ป. ธ. ๗ (ปัจจุบันเป็นที่ พระธรรมดิลก) วัดบรมนิวาส แปล.

สามี, ก็สุราที่เหลือยังมีอยู่, เราทั้งหลายจักดื่มสุรานี้ด้วยวิธีที่สามี
เหล่านั้นจะไม่รู้" ดังนี้แล้ว จึงไปสำนักของนางวิสาขา กล่าวว่า
"แม่เจ้า ดิฉันทั้งหลายปรารถนาจะชมสวน" เมื่อนางวิสาขาตอบ
ว่า "ดีละ แม่ทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้น จงทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว
จึงออกไป." ได้ไปพร้อมนางวิสาขานั้น ช้อนสุราไปโดยอาการ
อันมิดชิด ดื่มเสีย (จน) เมาแล้ว เทียวไปในสวน. นางวิสาขา คิด
ว่า "หญิงเหล่านี้ทำกรรมไม่สมควร, คราวนี้ ถึงพวกเดียรถีย์ก็จัก
ติเตียนได้ว่า 'สาวิกาทั้งหลายของพระสมณโคดม ดื่มสุรา ย่อม
เทียวไป" จึงกล่าวกะหญิงเหล่านั้นว่า "นี่แน่ะ แม่ เธอทั้ง
หลายทำกรรมไม่สมควร, พลอยให้เกิดอัปยศแก่ฉันด้วย, ถึงสามี
ก็จะโกรธพวกเธอ, บัดนี้ พวกเธอจักทำอย่างไรกัน?" หญิงเหล่านี้นั้น
ตอบว่า "แม่เจ้า ดิฉันทั้งหลายจักแสดงอาการลงว่าเป็นไข้"
นางวิสาขาจึงกล่าวว่า "ถ้าเช่นนั้น พวกเธอจักปรากฏด้วยกรรม
ของตน." หญิงเหล่านั้นไปถึงเรือนแล้ว ทำท่าลงว่าเป็นไข้. ที่นั้น
สามีของหญิงเหล่านั้นถามว่า "หญิงชื่อนี้และชื่อนี้ไปไหน?" ได้ยิน
ว่า "เป็นไข้" ก็กำหนดจับได้ว่า "พวกนี้จักดื่มสุราที่เหลือเป็น
แน่" จึงได้ทุบตีหญิงเหล่านั้นให้ถึงความเสื่อมเสีย. ในคราวพรสพ
เมื่ออื่นอีก หญิงเหล่านั้นอยากดื่มสุราเหมือนอย่างนั้น จึงเข้าไป
หานางวิสาขา กล่าวว่า "แม่เจ้า โปรดพาดิฉันไปชมสวนเถิด"
ถูกนางห้ามว่า "แม้ในคราวก่อน เธอทั้งหลายกระทำให้อัปยศแก่
ฉัน, ไปเองเถอะ, ฉันจะไม่พาเธอทั้งหลายไปละ" ได้พูดเอาใจว่า

ทีนี้ พวกดิฉันจักไม่ทำอย่างนั้น " แล้วเข้าไปหานางวิสาขานั้น พุดใหม่ว่า " แม่เจ้า ดิฉันทั้งหลายประสงค์จะทำพุทธบูชา, ของพาดิฉันทั้งหลายไปวิหารเถิด." นางจึงพุดว่า " แน่แม่ บัดนี้ สมควร (แท้), เธอทั้งหลายจงไปจัดแจงเตรียมตัวเถอะ, หึงเหล่านั้ให้คนถือของหอมมีระเบียบดอกไม้เป็นต้นด้วยพะอบ หิวขุดมีสัณฐานคูกำมือ ซึ่งเต็มด้วยสุรา ด้วยมือทั้ง ๒ คลุมผ้าผืนใหญ่เข้าไปหานางวิสาขแล้ว เข้าไปวิหารพร้อมกับนางวิสาขนั้น นัง ฅ ส่วนข้างหนึ่งคีมสุราด้วยขุดอันมีสัณฐานคูกำมือนั้นเองแล้ว ทังขุดเสี่ย นังตรงพระพักตร์พระศาสดาในโรงธรรม. นางวิสาขกราบทูลว่า " พระเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่หึงเหล่านี้." ฝ่ายหึงเหล่านี้ มีตัวสั้นเทิมอยู่ด้วยฤทธิเมา เกิดความคิดขึ้นว่า " เราทั้งหลายจักฟ้อน จักขับ. "

[เทวบุตรมารบันดาลให้แสดงกายวิการแต่ไม่สำเร็จ]

ลำดับนั้น เทวดองค์หนึ่ง ซึ่งนับเนื่องในหมู่มาร คิดว่า " บัดนี้เราจักสิงในสรีระของหึงเหล่านี้แล้ว จักแสดงประการอันแปลกตรงพระพักตร์พระสมณ โคคม " แล้วเข้าสิงในสรีระของหึงเหล่านั้น บรรดาหึงเหล่านั้น บางพวกจะเริ่มปรบมือหัวเราะ, บางพวกเริ่มจะฟ้อน ตรงพระพักตร์ของพระศาสดา. พระศาสดา ทรงรำพึงว่า " น้อย่างไรกัน ? " ทรงทราบเหตุนั้นแล้ว ทรงดำริแล้ว " บัดนี้เราจักไม่ให้เทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารได้ช่อง. เพราะเราเมื่อบำเพ็ญบารมีตลอดกาลเท่านี้ ก็หาได้บำเพ็ญเพื่่อมุ่งจะให้เทวดาผู้นับ

เนื่องในหม่อมมารได้ช่องไม้ " เพื่อจะให้หญิงเหล่านั้นสังเวช จึงทรง
เปล่งพระรัศมีจากพระโลมาระหว่างพระโขนง* ทันใดนั่นเอง ความมืดมน
อนธการได้มีแล้ว. หญิงเหล่านั้น ได้หวาดหวั่น อันมรณภัยคุกคาม
แล้ว ด้วยเหตุนี้ สুরาในท้องของหญิงเหล่านั้นจึงสร้างคลายไป. พระ
ศาสดาทรงหายไป ณ บัดลี้กัที่ประทับนั่ง ประทับยืนอยู่บนยอดเขา
สินธุ ทรงเปล่งพระรัศมีจากพระอุณาโลม. ขณะนั้น แสง
สว่างได้มีเหมือนพระจันทร์ขึ้นตั้งพื้นดวง. ลำดับนั้น พระศาสดา
ตรัสเรียกหญิงเหล่านั้นมาแล้ว ตรัสว่า " พวกเธอ เมื่อมาสำนัก
ของเรา ประมาทแล้วมา หากวไร, เพราะความประมาทของพวก
เธอนั่นเอง เทวดาซึ่งนับเนื่องในหม่อมมารจึงได้ช่อง ให้พวกเธอทำ
กายวิการมีหัวเราะเป็นต้น ในที่ซึ่งไม่สมควรทำกายวิการมีหัวเราะเป็นต้น,
บัดนี้ พวกเธอทำการอุตสาหะ เพื่อมุ่งให้ไฟมีรากะเป็นต้นดับไป
จึงควร " ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า

" เมื่อโลกสันนิวาสนไฟลุกโพลงอยู่เป็นนิตย์,
พวกเธอจะยังรำเริง บันเทิงอะไรกันหนอ ?
เธอทั้งหลายอันความมืดปกคลุมแล้ว ทำไม
จึงไม่แสวงหาประทีปเล่า ? "

[แก้อรรถ]

ความยินดี ชื่อว่า อานนุโท ในพระคาถานั้น, พระผู้มีพระ
ภาคตรัสเป็นคำอธิบายไว้ดังนี้ว่า " เมื่อโลกสันนิวาสนี้ อันไฟ ๑๑ อย่าง

๑. ภูมิภโถมโตติ. ภูมิภนุเตร โลมโต.

มีรากะเป็นต้นลูกโพลงแล้วเป็นนิตย, เธอทั้งหลายจะมัวรำเริงหรือ
เพลิดเพลินอะไรกันหนอ? นั่นไม่สมควรทำเลย มิใช่หรือ? ก็เธอ
ทั้งหลาย อันความมีคืออวิชาซึ่งมีวัตถุ ๘ ปกคลุมไว้ เหตุไร
จึงไม่แสวงหา คือไม่ทำประทีปคือญาณ เพื่อประโยชน์แก่การกำจัด
ความมืดนั้นเสีย?"

[ผู้รับคำเตือนยอมได้ผล]

ในเวลาจบพระธรรมเทศนา หญิง ๕๐๐ ตั้งอยู่ในโศดาปัตติผล
แล้ว. พระศาสดา ทรงทราบความที่หญิงเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ใน
อจลศรัทธาแล้ว เสด็จลงจากยอดเขาสิเนรุ ประทับนั่งบนพุทธอาสน์.

[นางวิสาขาชีโทยของสุราโดยบุคคลาธิษฐาน]

ลำดับนั้น นางวิสาขาได้กราบทูลพระองค์ว่า " พระเจ้าข้า
ขึ้นชื่อว่าสุรานี้ เลวทราม, เพราะว่า หญิงเหล่านี้ ชื่อเห็นปานนี้
นั่งตรงพระพักตร์พระพุทธเจ้าเช่นพระองค์ ยังไม่สามารถจะยังแม้
เพียงอิริยาบถให้เรียบร้อยได้ เริ่มจะลุกขึ้นปรบมือ ทำการหัวเราะ
จับ และฟ้อนเป็นต้นแล้ว." พระศาสดาตรัสว่า " นั่นแหละ วิสาขา
ขึ้นชื่อว่าสุรานี้ เลวทรามแท้, เพราะประชาชนอาศัยสุรานี้ ถึงความ
พินาศแล้วตั้งหลายร้อย." เมื่อนางวิสาขากราบทูลว่า " ก็สุรานี้เกิดขึ้น
เมื่อไร? พระเจ้าข้า, " เพื่อจะตรัสอุปัติเหตุแห่งสุรานั้น (แก่นางวิสาขา)
โดยพิสดาร จึงทรงนำอดีตนิทานมาแล้ว ตรัสกุ่มภชาดก* ดังนี้แล.

เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขา จบ.

๒. เรื่องนางสิริมา* [๑๑๕]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน ทรงปรารภนางสิริมา ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " ปสฺส จิตฺตกตํ พิมฺพํ " เป็นต้น.

[นางสิริมาบรรลुโศดาปัตติผล]

ดังได้สดับมา นางสิริมานั้น มีรูปร่างงดงาม เป็นหญิงแพศยา ในกรุงราชคฤห์ ภายในพรรษาหนึ่ง ได้ประทุษร้ายต่ออุบาสิกานาม ว่าอุตตรา ซึ่งเป็นธิดาของปุณณกเศรษฐี ผู้เป็นภริยาของสุมนเศรษฐี-บุตร ประสงค์จะให้นางอุตตรานั้นเลื่อมใส จึงทูลขอมาพระศาสดา ผู้ทรงทำกัตติกับภิกษุสงฆ์เสร็จแล้ว ในเรือนของนางอุตตรานั้น, ในวันนั้น ได้ฟังกัตตานุโมทนาของพระทศพล บรรลุโศดาปัตติผล แล้ว ในเวลาจบพระคาถาว่า

" พิงฺขานะคนโกธ ด้วยความไม่โกรธ, พิง
ขานะคนไม่ดี ด้วยความดี, พิงขานะคน
ตระหนี่ ด้วยการให้ปัน, พิงขานะคนพูด
พล่อย ๆ ด้วยคำจริง."

นี่เป็นความย่อในเรื่องนี้. ส่วนเนื้อเรื่องพิสดาร จักมีแจ้งใน
วรรณนาแห่งคาถานุโมทนาในโกชวรรคนั้นแล. นางสิริมานั้น ครั้น
บรรลุโศดาปัตติผลอย่างนี้แล้ว นิมนต์พระทศพล รุ่งขึ้นถวายทานเป็น

* พระมหาทองคำ ป. ธ. ๙ (ปัจจุบันเป็นที่ พระธรรมดิลก) วัดบรมนิวาส แปล.

อันมากแล้วได้ตั้งอัฐฐกถาเพื่อพระสงฆ์ไว้เป็นประจำ. ตั้งแต่นั้นมา
ภิกษุ ๘ รูปไปเรือนเสมอ. นางเอ่ยปากว่า "นิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลาย
รับเนยใส, รับนมสด" ดังนี้เป็นต้นแล้ว (บรรจุกถ) ให้
เต็มบาตรของภิกษุเหล่านั้น. อาหารบิณฑบาตที่ภิกษุรูปหนึ่งได้แล้ว
ย่อมเพียงพอแก่ภิกษุ ๓ รูปบ้าง ๔ รูปบ้าง. นางถวายบิณฑบาตด้วย
การจับจ่ายทรัพย์ ๑๖ กหาปณะทุกวัน. ต่อมาวันหนึ่ง ภิกษุรูปหนึ่ง
ฉันทอัฐฐกถาในเรือนของนางแล้ว "ได้ไปวิหารแห่งหนึ่ง ณ ที่ไกล ๓
โยชน์. ครั้งนั้น พวกภิกษุถามเธอซึ่งนั่งอยู่ในที่บำรุงพระเถระในเวลา
เย็นว่า "ผู้มีอายุ (ไป) รับภิกษาที่ไหนมา?" เธอตอบว่า "ผม
(ไป) ฉันทอัฐฐกถาของนางสิริมา (มา)." พวกภิกษุถามอีกว่า
"นางทำของอันน่าพึงใจถวายไหม? ผู้มีอายุ."

[ภิกษุพรรณนาความดีของนางสิริมา]

เธอจึงกล่าวคุณของนางว่า "ผมไม่สามารถจะพรรณนา
กัตของนางได้, นางทำถวายแสนจะประณีต, กัตที่ภิกษุรูปหนึ่งได้ ย่อม
เพียงพอแก่ภิกษุ ๓ รูปบ้าง ๔ รูปบ้าง; แต่การได้เห็นนางนั้นแล ดี
เสียยิ่งกว่าไทยธรรมของนางอีก, เพราะนางสวยงามเช่นนี้ ๆ." ครั้ง
นั้น ภิกษุรูปหนึ่งได้ฟังถ้อยคำที่พรรณนาคุณของนาง เกิดความรัก
ขึ้นแล้ว โดยมีได้เห็นตัวเลย คิดว่า "ควรที่เราจะไปดูนาง" แล้ว
บอกจำนวนพรรษาของตนแล้ว ถามลำดับกะภิกษุนั้นแล้ว ได้ยินว่า
"ผู้มีอายุ พຽງนี้ ท่านเป็นพระสังฆเถระ จักได้อัฐฐกถาในเรือน
นั้น" จึงคว่ำบาตรและจีวรหลีกไปในขณะนั้นเอง, เมื่ออรุณขึ้นแต่

เข้าเที่ยว เข้าไปสู่โรงกัณฑ์ ยืน (คอย) อยู่แล้ว เป็นพระสังฆเถระ
ได้อัฐฐกัณฑ์ ในเรือนของนาง.

[นางสิริมาเจ็บ]

ก็ในเวลาทีภิกษุฉันฉันแล้ว หลีกไปในวันวานนั่นเอง โรคได้
เกิดขึ้นในสรีระของนาง; ฉะนั้น นางจึงเปลื้องอาภรณ์แล้วนอน.
ขณะนั้น พวกทาสีของนางเห็นภิกษุทั้งหลายผู้ได้อัฐฐกัณฑ์มาแล้ว
จึงบอกแก่นาง. นางไม่สามารถจะรับบาตรแล้วนิมนต์ให้นั่ง หรือ
อังกาสด้วยมือของตนได้ จึงตั้งพวกทาสีว่า "แน่แม่ทั้งหลาย พวก
เธอรับบาตรแล้วนิมนต์พระผู้เป็นเจ้าของฉันให้นั่ง ให้ดื่มยาคุณ ถวาย
ของเคี้ยว ในเวลานั้นกัณฑ์ จง (บรรจุกัณฑ์) ให้เต็มบาตรแล้วถวาย
เถิด." ทาสีเหล่านั้นรับว่า "ศิละ คุณแม่" แล้วนิมนต์ภิกษุทั้งหลาย
ให้เข้ามา ให้ดื่มข้าวยาคุณ ถวายของเคี้ยวแล้ว ในเวลานั้นกัณฑ์ (บรรจุกัณฑ์)
ให้เต็มบาตรแล้ว บอกแก่นาง. นางกล่าวว่า "จงช่วยพะยูน
ฉันไปที, ฉันจักไหว้พระผู้เป็นเจ้าของทั้งหลาย" อันทาสีเหล่านั้นพะยูน
ไปสู่ที่ใกล้ภิกษุทั้งหลายแล้ว ไหว้ภิกษุทั้งหลายด้วยสรีระอันสัน
เทิมอยู่. ภิกษุฉันแล้วแลดูนางแล้ว คิดว่า "ความสวยงามแห่งรูปของ
หญิงผู้เป็นฉันนี้ (ยังสวยงาม) ถึงเพียงนี้, ก็ในเวลาไม่มีโรค รูป
สมบัติของนางคนนี้ ที่ตกแต่งแล้วด้วยอาภรณ์ทุกอย่าง จะสวยงาม
สักเพียงไร." ครั้งนั้น กิเลสที่เธอสั่งสมไว้ตั้งหลายโกฏิปีกำเริบขึ้น
แล้ว. ภิกษุฉันมิได้มีใจจ่อที่อื่น (มีใจจ่อแต่เฉพาะนางเท่านั้น)
ไม่สามารถจะฉันอาหารได้ จึงถือบาตร กลับวิหาร ปิดบาตรวางไว้

ณ ส่วนข้างหนึ่ง ปูจิวรนอนแล้ว. ลำดับนั้น ภิกษุสหาย (ของเธอ) รูปหนึ่ง แม้อ่อนนอนอยู่ ก็ไม่สามารถจะให้เธอฉันได้. ภิกษุนั้นได้อดอาหารแล้ว.

[นางสิริมาถึงแก่กรรม]

ในเวลาเย็นวันนั้นเอง นางสิริมาได้ทำกาลกิริยาแล้ว. พระราชาทรงส่งพระราชสาสน์ไปถวายพระศาสดาว่า "พระเจ้าข้า นางสดับเรื่องนั้น จึงทรงส่งข่าวไปแต่พระราชว่า " กิจคือการเผา (ศพ) นางสิริมา ยังไม่มี, พระองค์จึงทรงรับสั่งให้เอาศพนางสิรินอนในป่าช้าฝัดบแล้ว ให้รักษาไว้โดยอาการที่กาและสุนัขจะกินไม่ได้เกิด." พระราชาได้ทรงทำตามรับสั่งแล้ว. สามวันล่วงไปแล้วตามลำดับ, ในวันที่ ๔ สรีระขึ้นฟองแล้ว. หมู่นอนได้ออกจากปากแผลทั้ง ๘. สรีระทั้งสิ้นได้แตกสลายคล้ายถาดข้าวสาลีฉะนั้น. พระราชาให้พวกราชบุรุษตีกลองโฆษณาในพระนครว่า " เว้นเด็ก ๆ ที่เฝ้าเรือนเสีย ใครไม่มาดูนางสิริมาจะถูกปรับ ๘ กหาปณะ, " และได้ส่ง (พระราชสาสน์) ไปสำนักพระศาสดาว่า " นัยว่า ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ของมาคูนางสิริมา; พระศาสดารับสั่งให้พะเดียวแก่ภิกษุทั้งหลายว่า " เราทั้งหลายจะไปดูนางสิริมา. " ภิกษุหนุ่มแม้รูปนั้นไม่เชื่อฟังคำของใคร ๆ เลย ตลอด ๔ วัน อดอาหารนอนแช่อยู่แล้ว. ข้าวสวยในบาตรบูด, สนิมก็ตั้งขึ้นในบาตร. ลำดับนั้น ภิกษุสหายนั้น จึงเข้าไปหาเธอแล้ว บอกว่า " ผู้มีอายุ พระศาสดา

เสด็จไปทอดพระเนตรนางสิริมา. " เธอแม้ถูกความหิวแผดเผาอย่าง
นั้น ก็ลุกขึ้นได้โดยรวดเร็ว ในเพราะบทที่กล่าวว่า " สิริมา " นั้นเอง
กล่าวถามว่า " ท่านว่าอะไรนะ " เมื่อภิกษุสหายตอบว่า " พระ
ศาสดาจะเสด็จไปทอดพระเนตรนางสิริมา, ท่านจะไปด้วยไหม ? " ริม
รับว่า " ไปขอรับ " แล้วเทข้าวล้างบาตรใส่ในถลก ได้ไปกับหมู่
ภิกษุ. พระศาสดามีหมู่ภิกษุห้อมล้อมแล้ว ได้ประทับอยู่ ณ ข้างหนึ่ง.
ภิกษุณีสงฆ์ก็ดี ราชบริษัทก็ดี อุบาสกบริษัทก็ดี อุบาสิกาบริษัทก็ดี
ได้ยืนอยู่พวกละข้าง.

[ศพนางสิริมาผู้เลอโฉมหาคามีได้]

พระศาสดาตรัสถามพระราชาว่า " นี่ใคร ? มหาบพิตร."

พระราชา. น้องสาวหมอชีวก ชื่อสิริมา พระเจ้าข้า.

พระศาสดา. นางสิริมาหรือนี่ ?

พระราชา. นางสิริมา พระเจ้าข้า.

พระศาสดา ถ้ากระนั้น ขอพระองค์ ได้โปรดให้ราชบุรุษตีกลอง
โฆษณาในพระนครว่า ' ใครให้ทรัพย์พันหนึ่ง จงเอานางสิริมาไป.'

พระราชาได้ทรงทำอย่างนั้นแล้ว. ผู้ที่จะออกปากว่า " ข้าพเจ้า
หรือว่าเรา " แม้คนหนึ่งก็ไม่มี. พระราชาทูลแก่พระศาสดาว่า " คน
ทั้งหลายไม่รับ พระเจ้าข้า." พระศาสดาตรัสว่า " มหาบพิตร
ถ้ากระนั้น จงลดราคาลง (อีก). พระราชารับสั่งให้ตีกลองโฆษณา
ว่า " ใครให้ทรัพย์ ๕๐๐ จงเอาไป " ไม่ทรงเห็นใคร ๆ จะรับเอา
จึงรับสั่งให้ตีกลองโฆษณาว่า " ใครให้ทรัพย์ ๒๕๐-๒๐๐-๑๐๐-๕๐-๒๕

กหาปณะ, ๑๐ กหาปณะ, ๕ กหาปณะ, ๑ กหาปณะ, ครึ่งกหาปณะ, บาท ๑, มาสก ๑, กากณิก ๑ แล้วเอานางสิริมาไป " (ก็ไม่เห็นใครจะรับเอาไป) จึงรับสั่งให้ตีกลองโฆษณาว่า " จงเอาไปเปล่า ๆ ก็ได้." ผู้ที่จะออกปากว่า " ข้าพเจ้า, หรือว่าเรา " (แม้คนหนึ่ง) ก็ไม่มี. พระราชาทูลว่า " พระเจ้าข้า ชื่อว่าผู้ที่จะรับเอาไปแม้เปล่า ๆ ก็ไม่มี." พระศาสดา จึงตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมาคูดาคามซึ่งเป็นที่รักของมหาชน, ในกาลก่อน ชนทั้งหลายในพระนครนี้แล ให้ทรัพย์พันหนึ่งแล้ว ได้ (อภิรม) วันหนึ่ง, บัดนี้แม้ผู้ที่จะรับเอาเปล่า ๆ ก็ไม่มี, รูปเห็นปานนี้ ถึงความสิ้นและความเสื่อมแล้ว, ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงคูดาคามอันอาดูร " ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า

" เธอจงคูดาคาม ที่ไม่มีความยั่งยืน (และ)
ความมั่นคง (อันกรรม) ทำให้วิจิตรแล้ว มี
กายเป็นแผล อันกระดูก ๓๐๐ ท่อนยกขึ้นแล้ว
อันอาดูร ที่มหาชนครุ่นคิดแล้วโดยมาก."

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า จิตตคตฺ ความว่า มีความวิจิตรอันกรรมทำแล้ว คือ (อันกรรม) ทำให้วิจิตรด้วยวัตถุต่าง ๆ มีอาการคือผ้าและเครื่องประดับคือระเบียบดอกไม้เป็นต้น. บทว่า พิมพฺ ใต้แก่ ซึ่งอรรถาพอันตั้งอยู่ถูกส่วนด้วยอวัยวะทั้งหลายใหญ่ น้อย มีส่วนยาวเป็นต้น ในฐานะอันสมควรแก่ความเป็นอวัยวะยาว

เป็นต้น. บทว่า อรุกายํ คือ มีกายเป็นแผล ด้วยสามารถปากแผล
ทั้ง ๕. บทว่า สมุสฺสิตํ คือ อันกระดูก ๓๐๐ ท่อนยกขึ้นแล้ว. บท
ว่า อาตุรํ ความว่า ชื่อว่าเป็นไข้ประจำ เพราะความเป็นสถานที่
ต้องบริหารด้วยอิริยาบถเป็นต้นทุกเวลา. บทว่า พหุสงฺกปฺปี ได้แก่
อันมหาชนครุ่นคิดแล้วโดยมาก. บทพระคาถาว่า ยสฺส นตฺถิ ชฺวํ
จิติ ความว่า เธอทั้งหลายจงดูอัฐภาพนี้ ที่ไม่มีความยั่งยืน หรือ
ความมั่นคง มีความแตกเรี่ยรายและกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา
โดยส่วนเดียวเท่านั้น.

ในเวลาจบเทศนา ธรรมากิสมัยได้มีแล้วแก่สัตว์ ๘ หมื่น ๔ พัน
ภิกษุแม้รูปนั้น ก็ได้ตั้งอยู่ในโศคาปัตติผล ดังนี้แล.

เรื่องนางสิริมา จบ.

๓. เรื่องพระอุตตราเถร' [๑๒๐]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระอุตตราเถร ตรีศพระธรรมเทศานี้ว่า " ปริชฌณมัทธ รุป " เป็นต้น.

[พระเถรอดอาหารเพราะน้ำใจกรุณา]

ดังได้สดับมา พระเถรมีอายุได้ ๑๒๐ ปีโดยกำเนิด เทียวบิณฑบาต ได้บิณฑบาตแล้ว เห็นภิกษุรูปหนึ่งในระหว่างถนน ได้ถามโดยเอื้อเฟื้อด้วยบิณฑบาต เมื่อภิกษุนั้นไม่ห้ามรับเอา ก็ถวายทั้งหมด (ส่วนตน) ได้อุดอาหารแล้ว; แม้ในวันที่ ๒ ที่ ๓ ก็ได้ถวายภัตแก่ภิกษุนั้นแหละในทีนั้นเหมือนกัน ได้อุดอาหารแล้วอย่างนั้น.

[ได้ฟังเทศนาบรรลุโสดาปัตติผล]

แต่ในวันที่ ๔ พระเถรเทียวบิณฑบาต พบพระศาสดาในที่แควบแห่งหนึ่ง เมื่อถอยหลัง ได้เหยียบมูมชายจิวรของตนซึ่งห้อยอยู่ ไม่สามารถจะตั้งตัวได้ จึงชวนล้มแล้ว. พระศาสดาเสด็จไปสู่ที่ใกล้เธอแล้ว ตรีศว่า " น่องหญิง อัดภาพของเธอแก่หง่อมแล้ว ต่อกาลไม่ช้านัก ก็จะแตกสลายไป " ดังนี้แล้ว ตรีศพระศาสดานี้ว่า

" รูปนี้แก่หง่อมแล้ว เป็นรังของโรค เปื่อยพัง,

กายของคุณเป็นของเน่า จักแตก, เพราะชีวิต

มีความตายเป็นที่สุด "

* พระมหาทองคำ ป. ธ. ๙ (ปัจจุบันเป็นที่ พระธรรมดิลก) วัดบรมนิวาส แปล.

[แก้อรรถ]

เนื้อความแห่งพระคานานั้นว่า " น่องหญิง รูปนี้ คือนับว่า สรีระของเธอ ชื่อว่าแก่ง่อมแล้ว เพราะความเป็นคนแก่, ก็รูปนั้นแล ชื่อว่าเป็นรังของโรค เพราะอรรถว่า เป็นสถานที่อยู่อาศัยของโรค ทุกชนิด; เปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอก แม่หนุ่ม เขาเรียกว่า " สุนัขจิ้งจอกแก่." เถาหัวค้อน แม่อ่อน เขาเรียกว่า " เถาเนา " ฉนั้นใด, รูปนี้ ก็ฉนั้น เกิดในวันนั้น แม่เป็นรูปมีสีเหมือนทองคำ ก็ชื่อว่ากายเนา เปื่อยพัง เพราะอรรถว่า ไหลออกเป็นนิตย์. กายของเธอนี้ เป็นของเนา ฟิงทราบเถิดว่า " จะแตก คือจกทำลาย ต่อกาลไม่นานนัก." เพราะเหตุไร? เพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด. พระผู้มีพระภาคตรัสคำอธิบายไว้ว่า " เพราะชีวิตของสรรพสัตว์มีความตายเป็นที่สุดทั้งนั้น. "

ในเวลาจบเทศนา พระเถริบริรอุโสดาปิตติผลแล้ว. เทศนาได้เป็นกลามีประโยชน์ แม้แก่มหาชนแล้ว ดังนี้แล.

เรื่องพระอุตตราเถรี จบ.

๔. เรื่องพระอริยานิกิกิษุ* [๑๒๑]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพวก
ภิกษุมีความสำคัญว่าตนได้บรรลุพระอรหัตผลหลายรูป ตรัสพระ
ธรรมเทศานี้ว่า " ยานิมานิ " เป็นต้น.

[พวกภิกษุสำคัญผิด]

ดังได้สดับมา ภิกษุ ๕๐๐ รูป เรียนกรรมฐานในสำนักพระ
ศาสดาแล้ว เข้าไปสู่ป่า พวกเพียรพยายามอยู่ ยังฉานให้เกิดขึ้น
แล้ว สำคัญว่า " กิจบรรพชิตของพวกเราสำเร็จแล้ว " เพราะกิเลส
ทั้งหลายไม่ฟุ้งขึ้น จึง (กลับ) มาด้วยหวังว่า " จักกราบทูลคุณที่ตน
ได้แล้วแต่พระศาสดา."

[พระศาสดาแก้คำสำคัญผิดนั้น]

ในเวลาพวกเธอถึงชุมนุมประตู่ขึ้นนอกเท่านั้น พระศาสดา ตรัส
กะพระอานนทเถระว่า " อานนทฺ์ การงาน (เกี้ยว) ด้วยเราผู้อันภิกษุ
เหล่านี้เข้าเฝ้า ยังไม่มี, ภิกษุเหล่านี้จึงไปป่าช้าฝิบ (เสียก่อน)
กลับมาจากที่นั่นแล้วจึงค่อยเฝ้าเรา." พระเถระไปแจ้งความนั้นแก่
พวกเธอแล้ว. พวกเธอไม่พูดเลยว่า " พวกเราจะประโยชน์อะไร
ด้วยป่าช้าฝิบ " คิดเสียว่า " พระพุทธเจ้าทรงเห็นกาลไกล จักทรง
เห็น (เหตุ) การณ์ " ดังนี้แล้ว ไปสู่ป่าช้าฝิบแล้ว เมื่อเห็นศพใน

* พระมหาทองคำ ป. ธ. ๗ (ปัจจุบันเป็นที่ พระธรรมคิลก) วัดบรมนิวาส แปล.

ที่นั่น กลับได้ความเกลียดชังในซากศพที่เขาทิ้งไว้ ๑ วัน ๒ วัน ยังความกำหนัดให้เกิดในสตรีระอันสคซึ่งเขาทิ้งไว้ในขณะนั้น. ในขณะนั้นก็รู้ว่าตนยังมีกิเลส. พระศาสดา ประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั่นเอง ทรงฉายรัศมีไปจุดตรัสอยู่เฉพาะหน้าของภิกษุเหล่านั้น. ตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย การที่เธอทั้งหลายเห็นร่างกระดูกเช่นนั้น ยังความยินดีด้วยอำนาจระคะให้เกิดขึ้น ควรละหรือ?" ดังนี้แล้ว ตรัสพระคาถานี้ว่า

" กระดูกเหล่านี้ใด อันเขาทิ้งเกลื่อนกลาด ดูกน้ำเต้า
ในสารทกาล มีสีเหมือนนกกพิราบ ความยินดี
อะไรเล่า ? (จักมี) เพราะเห็นกระดูกเหล่านั้น."

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **อปตฺถานิ** ได้แก่ อันเขาทิ้งแล้ว. บทว่า **สารท** ความว่า เหมือนน้ำเต้าที่ถูกลมและแดดกระทบ หล่นเกลื่อนกลาดในที่นั้น ๆ ในสารทกาล. บทว่า **กาปิตฺถานิ** แปลว่ามีสีเหมือนนกกพิราบ. สองบทว่า **ตานิ ทิสฺวาน** ความว่า ความยินดีด้วยอะไรเล่าของพวกเขา (จักมี) เพราะเห็นกระดูกเหล่านั้น คือเห็นปานนั้น การทำความยินดีในกามแม้เพียงนิดหน่อย ย่อมไม่ควรเลย มิใช่หรือ?

๑. **ฤดูในระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาว คือฤดูใบไม้ร่วง.**

ประโยค๓ - พระธรรมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๕ - หน้าที 158

ในเวลาจบเทศนา ภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลแล้ว ตาม
ที่ยืนอยู่เที่ยว ชมเชยพระผู้มีพระภาค มาถวายบังคมแล้ว ดังนี้แล.

เรื่องพระอริยานิกภิกษุ จบ.

๕. เรื่องพระนางรูปนันทาเถรี* [๑๒๒]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระนางรูปนันทาเถรี ซึ่งเป็นนางงามในชนบท ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า "อภฺฐินี นคริ กตฺ" เป็นต้น.

[พระนางรูปนันทาทรงผนวช]

ได้ยินว่า วันหนึ่ง พระนางรูปนันทานั้น ทรงดำริว่า "เจ้าพี่ใหญ่ของเราสละสิริราชสมบัติ (ออก) ผนวช เป็นพระพุทธเจ้าผู้ อัครบุคคฺลในโลก, แม่โอรสของพระองค์พระนามว่าราหุลกุมาร ก็ ผนวชแล้ว, แม่เจ้าพี่ของเรา (คือพระนันทะ) ก็ ผนวชแล้ว, แม่พระ มารดาของเรา ก็ทรงผนวชแล้ว, เมื่อคณะพระญาติมีประมาณเท่านี้ ทรงผนวชแล้ว, แม่เราจักทำอะไรในเรือน, จักผนวช (บ้าง)." พระ นางเสด็จเข้าไปสู่สำนักภิกษุณีทั้งหลายแล้วทรงผนวช พระนางทรง ผนวชเพราะสืเนหาในพระญาติเท่านั้น หาใช่เพราะศรัทธาไม่; แต่ เพราะพระนางเป็นผู้มีพระโสมอันวิไล จึงปรากฏพระนามว่า "รูป- นันทา."

[พระนางไม่เข้าเฝ้าพระศาสดาเพราะเกรงถูกตำหนิ]

พระนางได้ทรงสดับว่า "ได้ยินว่า พระศาสดาตรัสว่า 'รูป ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

* พระมหาทองคำ ป. ธ. ๗ (ปัจจุบันเป็นที่ พระธรรมคิลก) วัดบรมนิวาส แปล.

ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา" จึงไม่เสด็จไปเผชิญพระพักตร์พระ
ศาสดา ด้วยทรงเกรงว่า "พระศาสดาจะพึงตรัสโทษในรูปแม่ของ
เราซึ่งนำคุณ นำเลื่อมใสอย่างนี้."

[ขวานครนียมพึงธรรม]

ขวานครสาวัดถึถวายทานแต่เช้าตรู่ สมาทานอุโบสถแล้ว
ห่มผ้าสะอาด มีมือถือของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้น ในเวลา
เย็น ประชุมกันพึงธรรมในพระเชตวัน. แมื่กิกษุณีสงฆ์ผู้เกิดฉันทะ
ในพระธรรมเทศนาของพระศาสดา ก็ยอมไปฟังวิหารธรรม. ชาว
พระนครสาวัดถึเหล่านั้น ครั้นพึงธรรมแล้ว เมื่อเข้าไปสู่พระนคร ก็
กล่าวแต่คุณกถาของพระศาสดาเท่านั้นเข้าไป.

[ความเลื่อมใสของบุคคล ๔ จำพวก]

จริงอยู่ จำพวกสัตว์ในโลกสันนิวาสซึ่งมีประมาณ ๔ จำพวก ที่
เห็นพระตถาคตอยู่ ไม่เกิดความเลื่อมใส มีจำนวนน้อยนัก.

[๑. รูปร่างปมาณิกา]

ด้วยว่าจำพวกสัตว์ที่เป็นรูปร่างปมาณิกา (ถือรูปเป็นประมาณ)
เห็นพระสรีระของพระตถาคต อันประดับแล้วด้วยพระลักษณะและอนุ
พยัญชนะมีพระฉวีวรรณคจทองคำ ย่อมเลื่อมใส.

[๒. โฉมสัปมาณิกา]

จำพวกโฉมสัปมาณิกา (ถือเสียงเป็นประมาณ) คือฟังเสียง
ประกาศพระคุณของพระศาสดา ซึ่งอาศัยเป็นไปแล้วตั้งหลายร้อย
ชาติ และเสียงประกาศพระธรรมเทศนา อันประกอบด้วยองค์ ๘

(อัญจกิมรรค) ย่อมเลื่อมใส.

[๓. ลูขัปปมาณิกา]

แม่จ๋าพวกลูขัปปมาณิกา (การถือปฏิบัติศรัทธาหมองเป็น
ประมาณ) อาศัยความที่พระองค์เป็นผู้ศรัทธาหมองด้วยปัจจัยทั้งหลายมี
จิรวเป็นต้น ย่อมเลื่อมใส.

[๔. ธรรมัปปมาณิกา]

แม่จ๋าพวกธรรมัปปมาณิกา (ถือธรรมเป็นประมาณ) ก็ย่อม
เลื่อมใสว่า " ศีลของพระทศพลเห็นปานนี้, สมาธิเห็นปานนี้, ปัญญา
เห็นปานนี้, พระผู้มีพระภาคหาผู้เสมอมิได้ ไม่มีผู้เสมอเท่า หาผู้เสมอ
เหมือนมิได้ ไม่มีผู้ทัดเทียม ด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้น." เมื่อชน
เหล่านั้นพรรณนาคุณของพระตถาคตอยู่ ปากไม่เพียงพอ.

[พระนางรูปนันทาเถรีเข้าเฝ้าทรงสดับธรรม]

พระนางรูปนันทา ได้สดับคำพรรณนาคุณของพระตถาคต แต่
สำนักพวกภิกษุณีและพวกอุบาสิกา จึงทรงดำริว่า "ชนทั้งหลาย
ย่อมกล่าวชมเจ้าพี่ของเรานักหนาทีเดียว แม้ในวันหนึ่ง พระองค์
เมื่อจะตรัสโทษในรูปของเรา จะตรัสได้สักเท่าไร? ถ้ากระไร เรา
ฟังไปกับพวกภิกษุณี ไม่แสดงตนเลย เฝ้าพระตถาคตฟังธรรมแล้ว
ฟังมา." พระนางจึงตรัสบอกแก่พวกภิกษุณีว่า "วันนี้ ฉันจักไปสู่ที่ฟัง
ธรรม." พวกภิกษุณีมีใจยินดีว่า "น่านักหนาการที่พระนางรูปนันทา
ทรงมีพระประสงค์จะเสด็จไปสู่ที่บำรุงพระศาสดาเกิดขึ้นแล้ว, วันนี้
พระศาสดา ทรงอาศัยพระนางรูปนันทานี้แล้ว จักทรงแสดงพระธรรม

เทศนาอันวิจิตร " ดั่งนี้แล้วพาพระนางออกไปแล้ว. ตั้งแต่เวลาที่ออกไป พระนางทรงดำริว่า " เราจะไม่แสดงตนเลย."

[พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่พระนาง]

พระศาสดา ทรงดำริว่า " วันนี้ รูปนันทาจักมาที่บารุงของเรา ธรรมเทศนาเช่นไรหนอแล ? จักเป็นที่สบายของเธอ " ทรงทำ ความตกลงพระหฤทัยว่า " รูปนันทานั้น หน้าในรูป มีความเยื่อใยใน อดภาพอย่างรุนแรง การบรรเทาความเมาในรูปด้วยรูปนั้นแล เป็น ที่สบายของเธอ คุณการบ่งหนามด้วยหนามฉะนั้น " ในเวลาที่พระ นางเข้าไปสู่วิหาร ทรงนิรมิตหญิงมีรูปสวยพริ้งผู้หนึ่ง อายุราว ๑๖ ปี นุ่งผ้าแดง ประดับแล้วด้วยอาภรณ์ทุกอย่าง ถือพัด ยืนถวาย งานพัดอยู่ที่ใกล้พระองค์ ด้วยกำลังพระฤทธิ์. ก็แล พระศาสดา และพระนางรูปนันทาเท่านั้น ทรงเห็นรูปหญิงนั้น. พระนางเข้าไป วิหารพร้อมกับภิกษุณีทั้งหลาย ทรงยืนข้างหลังพวกภิกษุณี ถวาย บังคมพระศาสดาด้วยเบญจางคประดิษฐ์ นั่งในระหว่างพวกภิกษุณี ทรงแลดูพระศาสดาตั้งแต่พระบาท ทรงเห็นพระสรีระของพระศาสดา วิจิตรแล้วด้วยพระลักษณะ รุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะ อันพระรัศมี วาหนึ่งแวงล้อมแล้ว ทรงแลดูพระพักตร์อันมีสิริคุณพระจันทร์เพ็ญ ได้ทรงเห็นรูปหญิงยืนอยู่ในที่ใกล้แล้ว. พระนางทรงแลดูหญิงนั้นแล้ว ทรงแลดูอรรถภาพ (ของตน) รู้สึกว่าตนเหมือนนางกา (ซึ่งอยู่) ข้าง หน้านางพระยาหงส์ทอง. ก็จำเดิมแต่เวลาที่ (พระนาง) ทรงเห็นรูป อันสำเร็จแล้วด้วยฤทธิ์ที่เดียว พระเนตรทั้ง ๒ ของพระนางก็วิงเวียน.

พระนางมีจิตอันสิริโฉมแห่งสตรีประเทศทั้งหมดดึงดูดไปแล้วว่า " แม่
ผมของหญิงนี้งาม, แม่น้ำผากก็งาม " ดังนี้ ได้มีเสนาหาในรูปนั้น
อย่างรุนแรง. พระศาสดา ทรงทราบความยินดีอย่างสุดซึ้งในรูปนั้น
ของพระนาง พอเมื่อจะทรงแสดงธรรม จึงทรงแสดงรูปนั้นให้ล่วง
ภาวะของผู้มีอายุ ๑๖ ปี มีอายุราว ๒๐ ปี. พระนางรูปนั้นทาได้ทอด
พระเนตร มีจิตเบื่อหน่ายน้อยหนึ่งว่า " รูปนี้ไม่เหมือนรูปก่อน
หนอ." พระศาสดา (ทรงแสดงความแปรเปลี่ยนเพศ) ของหญิงนั้น
โดยลำดับเที่ยว คือ เพศหญิงตลอดบุตรครั้งเดียว เพศหญิงกลาง
คน เพศหญิงแก่ เพศหญิงแก่คร่ำคร่าแล้วเพราะชรา. แม้พระนาง
ก็ทรงเบื่อหน่ายรูปนั้น ในเวลาที่ทรุดโทรมเพราะชราโดยลำดับเหมือน
กัน ว่า " แม่รูปนี้ หายไปแล้ว ๆ " (ครั้น) ทรงเห็นรูปนั้นมีฟันหัก
ผมหงอก หลังโก่ง มีซี่โครงขึ้นดุจกลอน มีไม้เท้ายันข้างหน้า งกกัน
อยู่ ก็ทรงเบื่อหน่ายเหลือเกิน. ลำดับนั้น พระศาสดา ทรงแสดง
รูปหญิงนั้นให้เป็นรูปอันพยาธิตอบงำ ในขณะนั้นเอง หญิงนั้น ทิ้ง
ไม้เท้าและพับใบตาล ร้องเสียงขรม ล้มลงที่ภาคพื้น จมลงในบุตร
และกิริสของตน กลิ้งเกลือกไปมา. พระนางรูปนั้นทา ทรงเห็นหญิง
นั้นแล้ว ทรงเบื่อหน่ายเต็มที. พระศาสดา ทรงแสดงมรณะของ
หญิงนั้นแล้ว. หญิงนั้น ถึงความเป็นศพพองขึ้นในขณะนั้นเอง. สาย
แห่งนอนและหมู่นอนไหลออกจากปากแผลทั้ง ๕. ฟุ้งสัตว์มีกา
เป็นต้นรุมแย่งกันกินแล้ว. พระนางรูปนั้นทา ทรงพิจารณาซากศพ
นั้นแล้ว ทรงเห็นอรรถภาพโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงว่า " หญิงนี้

๑. แผล ๕ คือ ตา หู จมูก อย่างละ ๒ ปาก ๑ ทวารหนัก ๑ ทวารเบา ๑.

ถึงความแก่ ถึงความเจ็บ ถึงความตาย ในที่นี้เอง, ความแก่ ความเจ็บ และความตาย จักมาถึงแก่อัตภาพเมื่อนั้นเหมือนกัน." และเพราะความที่อัตภาพเป็นสภาพอันพระนางทรงเห็นแล้ว โดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงนั่นเอง อัตภาพนั้น จึงเป็นอันทรงเห็นแล้ว โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตาทีเดียว. ลำดับนั้น ภพทั้ง ๓ ปรากฏแก่พระนางดุจถูกไฟเผาผลาญแล้ว และดุจซากศพอันเขาผูกไว้ที่พระศอ จิตมุ่งตรงตั้งต่อกรรมฐานแล้ว. พระศาสดา ทรงทราบว่าพระนาง ทรงคิดเห็นอัตภาพโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงแล้ว จึงทรงพิจารณาว่า " พระนางจักสามารถทำที่พึงแก่ตนเองได้ทีเดียวหรือไม่หนอแล ? " ทรงเห็นว่า " จักไม่อาจ, การที่พระนางได้ปัจจยกายนอก (เสียก่อน) จึงเหมาะ " ดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงแสดงธรรม ด้วยอำนาจธรรมเป็นที่สบายแก่พระนาง ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า

" นันทา เธอจงดูกายอันกรรมยกขึ้น อันอาดูร
ไม่สะอาด เปื่อยเน่า ไหลออกอยู่ข้างบน ไหล
ออกอยู่ข้างล่าง ที่พาลชนทั้งหลายปรารถนากันนัก;
สตรีระของเธอนี้ ฉันทิ, สตรีระของหญิงนั้น ก็
ฉันทิ, สตรีระของหญิงนั้น ฉันทิ สตรีระของ
เธอนี้ ก็ฉันทิ: เธอจงเห็นธาตุทั้งหลายโดย
ความเป็นของศูนย์. อย่างกลับมาสู่โลกนี้อีก,
เธอคลี่คลายความพอใจในภพเสียแล้ว จักเป็น

อันสันตบุคคลเที่ยวไป."

[พระนางนันทาสำเร็จโศดาปัตติผล]

ได้ทราบว่า พระผู้มีพระภาค ทรงปรารภพระนางนันทาภิกษุณี ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ ด้วยประการฉะนี้แล. พระนางนันทา ทรงส่งญาณไปตามกระแสเทศนา บรรลุโศดาปัตติผลแล้ว.

[พระศาสดาทรงแสดงวิปัสสนา]

ลำดับนั้น พระศาสดา เพื่อจะทรงตรัสสุญญตกรรมฐาน เพื่อต้องการอบรมวิปัสสนาเพื่อมรรคผลทั้ง ๓ ยิ่งขึ้นไปแก่พระนาง จึงตรัสว่า " นันทา เธออย่าทำความเข้าใจว่า ' สาระในสรีระนี้ มีอยู่ ' เพราะสาระในสรีระนี้ แม้เพียงเล็กน้อย ก็ไม่มี, สรีระนี้ อன்றมยกกระดูก ๓๐๐ ท่อนขึ้นสร้างให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลาย " ดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า

**" สรีระ อன்றมทำให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลาย
ฉาบด้วยเนื้อและโลหิตเป็นที่ตั้งลงแห่งขรา มรณะ
มานะ และมักขะ."**

[แก้อรรถ]

เนื้อความแห่งพระคาถานี้ว่า " เหมือนอย่างว่า ชนทั้งหลาย ให้ยกไม้ทั้งหลายขึ้น (เป็นโครง) เอาเอาวัลย์ผูกแล้ว ฉาบด้วยดินเหนียว ทำให้เป็นเรือนภายนอกกล่าวคือนคร เพื่อประโยชน์แก่การตั้งปุพพชาติและอุปธิชาติเป็นต้นลง ฉันทิ, แม้สรีระนี้ ที่เป็นไปในภายใน ก็ฉันทิ อன்றมยังกระดูก ๓๐๐ ท่อนให้ยกขึ้นแล้ว

ทำให้เป็นนคร อันเส้นเอ็นรัดไว้ ฉาบทาด้วยเนื้อและโลหิต หุ้มห่อด้วยหนัง เพื่อประโยชน์แก่การตั้งลงแห่งขราซึ่งมีความทรุดโทรมเป็นลักษณะ แห่งมัจจุซึ่งมีความตายเป็นลักษณะ แห่งมานะซึ่งมีความเมา เพราะอาศัยความถึงพร้อมด้วยความระหอง เป็นต้นเป็นลักษณะ และ แห่งมักจะมีการทำกรรมที่เขาทำดีแล้วให้ฉิบหายเป็นลักษณะ. เพราะอาหารอันเป็นไปทางกายและทางใจเห็นปานนี้นั้นแล ตั้งลงแล้วในสตรีระนี้. นอกจากนี้ก็ไม่มีอะไร ๆ ที่เข้าถึงความเป็นของจะพึงถือเอาได้.

ในกาลจบเทศนา พระนางเถรี ได้บรรลुพระอรหัตผล. พระธรรมเทศนา ได้เป็นกถามีประโยชน์แก่มหาชนแล้ว ดังนี้แล.

เรื่องพระนางรูปนันทาเถรี จบ.

๑. อาโรห เป็นส่วนสูง ปริณาส เป็นส่วนกลม งามพร้อม ได้ส่วนสัด.

๖. เรื่องพระนางมัลลิกาเทวี [๑๒๓]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระนางมัลลิกาเทวี ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " ชีรnuti เว ราชรธา สัจจิตตา " เป็นต้น.

[พระนางมัลลิกาทำสังกวัชกับสุนัข]

ได้ยินว่า วันหนึ่ง พระนางมัลลิกาเทวีนั้น เสด็จเข้าไปยังซุ้มสำหรับทรงสนาน ทรงชำระพระโอษฐ์แล้ว ทรงน้อมพระศรีระลงปรารภเพื่อจะชำระพระขงฆ์. มีสุนัขตัวโปรดตัวหนึ่ง เข้าไปพร้อมกับพระนางที่เดียว, มันเห็นพระนางน้อมลงเช่นนั้น จึงเริ่มจะทำอสังกรรมสังกวัช. พระนางทรงยินดีผัสสะของมัน จึงได้ประทับยืนอยู่. พระราชาทรงทอดพระเนตรทางพระเกลในปราสาทชั้นบน ทรงเห็นกิริยานั้น ในเวลาพระนางเสด็จมาจากซุ้มน้ำนั้น จึงตรัสว่า " หลึงถ้อย จงฉิบหาย เพราะเหตุไร เจ้าจึงได้ทำกรรมเห็นปานนี้? "

[พระราชาแพ้รู้พระนางมัลลิกา]

พระนาง. หม่อมฉัน ทำกรรมอะไร พระเจ้าข้า.

พระราชา. ทำสังกวัชกับสุนัข.

พระนาง. เรื่องนี้ ห้ามมิได้ พระเจ้าข้า.

* พระมหาศีลปี่ ป. ธ. ๕ วัดวิเศษการ แปล.

พระราชา. ฉันเห็นเอง, ฉันจะเชื่อเจ้าไม่ได้, หญิงถ้อย จง
นิบทย.

พระนาง. ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้า ๆ ผู้ใดผู้หนึ่ง
เข้าไปยังซุ้มน้ำนี้ ผู้เดียวเท่านั้น ก็ปรากฏเป็น ๒ คน แก่ผู้ที่แลดูทาง
พระแกลนี้.

พระราชา. เจ้าพูดไม่จริง หญิงชั่ว.

พระนาง. พระเจ้าข้า ถ้าพระองค์ไม่ทรงเชื่อหม่อมฉัน, ขอ
เชิญพระองค์เสด็จเข้าไปยังซุ้มน้ำนั้น. หม่อมฉันจักแลดูพระองค์ทาง
พระแกลนี้.

พระราชาทิดจะเขลา จึงทรงเชื่อถ้อยคำของพระนาง แล้วเสด็จ
เข้าไปยังซุ้มน้ำ. ฝ่ายพระเทวีนั่นแล ทรงยื่นทอดพระเนตรอยู่ที่
พระแกล ทูลว่า "มหाराชผู้มีคเขลา ชื่ออะไรนั้น. พระองค์ทรง
ทำสังกวะกับนางแพะ" แม้เมื่อพระราชาจะตรัสว่า "นางผู้เจริญ
ฉันมิได้ทำกรรมเห็นปานนั้น" ก็ทูลว่า "แม้หม่อมฉันเห็นเอง,
หม่อมฉันจะเชื่อพระองค์มิได้." พระราชาทรงสดับคำนั้นแล้ว ก็ทรง
เชื่อว่า "ผู้เข้าไปยังซุ้มน้ำนี้ ผู้เดียวเท่านั้น ก็ยอมปรากฏเป็น ๒ คนแน่."
พระนางมัลลิกา ทรงดำริว่า "พระราชานี้ อันเราลวงได้แล้ว ก็
เพราะพระองค์โง่เขลา, เราทำกรรมชั่วแล้ว, ก็พระราชานี้ เรา
กล่าวคู่ด้วยคำไม่จริง, แลแม้พระศาสดา จักทรงทราบกรรมนี้
ของเรา, พระอัครสาวกทั้ง ๒ ก็ดี พระอสีติมหาสาวกก็ดี จักทราบ;
ตายจริง เราทำกรรมหนักแล้ว." ทราบว่า พระนางมัลลิกานี้ ได้

เป็นสหายในอสทิสถานของพระราชา.

[พระนางมัลลิกาเกิดในอเวจี]

ก็ในอสทิสถานนั้น การบริจาคนที่ทรงทำในวันหนึ่ง มีค่าถึง ทรัพย์ ๑๔ โกฎิ. ก็เสวตฉัตร บัลลังก์ประทับนั่ง เเชิงบาตร ตั้ง สำหรับรองพระบาทของพระตถาคตเจ้า ๔ อย่างนี้ ได้มีค่านับไม่ได้. ในเวลาจะสิ้นพระชนม์ พระนางมัลลิกานั้น มิได้ทรงนึกถึงการบริจาค ใหญ่ เห็นปานนั้น ทรงระลึกถึงกรรมอันลามกนั้นอย่างเดียว สิ้นพระ ชนม์แล้ว ก็บังเกิดในอเวจี. ก็พระนางมัลลิกานั้น ได้เป็นผู้โปรด- ปรานของพระราชาอย่างยิ่ง.

[พระราชาทูลถามสถานที่พระนางเกิด]

ท้าวเธอ อันความโศกเป็นกำลังครอบงำ รับสั่งให้ทำฌापนกิจ พระสรีระของพระนางแล้ว ทรงดำริว่า "เราจะทูลถามสถานที่เกิดของ พระนาง" จึงได้เสด็จไปยังสำนักของพระศาสดา. พระศาสดาได้ทรง ทำโดยประการที่ท้าวเธอระลึกถึงเหตุที่เสด็จมาไม่ได้. ท้าวเธอทรงสดับ ธรรมกถาชวนให้ระลึกถึง ในสำนักของพระศาสดาแล้ว ก็ทรงลืม ; ใน เวลาเสด็จเข้าไปสู่พระราชนิเวศน์ ทรงระลึกได้ จึงตรัสว่า "พนาย ฉันท้ใจว่า 'จักทูลถามที่พระนางมัลลิกาเทวีเกิด' ไปยังสำนักของ พระศาสดาก็ลืมเสีย. วันพรุ่งนี้ ฉันท้จะทูลถามอีก" ดังนี้แล้ว ก็ได้ เสด็จไป แม้ในวันรุ่งขึ้น. ฝ่ายพระศาสดา ก็ได้ทรงทำโดยประการ ที่ท้าวเธอระลึกไม่ได้ ตลอด ๗ วันโดยลำดับ.

ฝ่ายพระนางมัลลิกานั้น ไหม้ในนรกตลอด ๗ วันเท่านั้น, ใน

วันที่ ๘ จุตจากที่นั่นแล้ว เกิดในคฤตภพ.

ถามว่า " ก็เพราะเหตุไร พระศาสดา จึงได้ทรงทำกรรมที่ พระราชานั้น ทรงระลึกไม่ได้ ? "

แก้วว่า " ทราบว่า พระนางมัลลิกานั้น ได้เป็นที่โปรดปราน พอพระทัยพระราชานั้น อย่างที่สุด ? " เพราะฉะนั้น ท้าวเธอทราบว่า พระนางเกิดในนรกแล้ว ก็จะทรงยึดถือมิจฉาทิฏฐิ ด้วยทรงดำริว่า " ถ้า หยัญผู้สมบุรณ์ด้วยศรัทธาเห็นปานนี้ เกิดในนรกไซ้ เราจะทำอะไร ? " ดังนี้แล้วก็จะรับสั่งให้เลิกนิตยภัตที่เป็นไปในพระราช- นิเวศน์เพื่อภิกษุ ๕๐๐ รูปแล้วพึงเกิดในนรก; เพราะฉะนั้น พระศาสดา จึงทรงกรรมที่พระราชานั้นทรงระลึกไม่ได้ ตลอด ๗ วัน ในวันที่ ๘ ทรงดำเนินไปเพื่อบิณฑบาต ได้เสด็จไปยังประตูพระราชวัง ด้วย พระองค์เองทีเดียว. พระราชาทรงทราบว่า " พระศาสดาเสด็จมาแล้ว " จึงเสด็จออก ทรงรับบาตรแล้ว ประารถเพื่อจะเสด็จขึ้นสู่ปราสาท. แต่ พระศาสดาทรงแสดงพระอาการเพื่อจะประทับนั่งที่โรงรถ. พระราชาจึง ทูลอัญเชิญพระศาสดาให้ประทับนั่ง ณ ที่นั่นเหมือนกัน ทรงรับรองด้วย ข้าวยาคุและของควรเคี้ยวแล้ว จึงถวายบังคม พอประทับนั่ง ก็กราบ ทูลว่า " หม่อมฉันมาก็ด้วยประสงค์ว่า ' จักทูลถามที่เกิดของพระนาง มัลลิกาเทวี, แล้วลืมนเสีย พระนางเกิดในที่ไหนหนอแล ? พระ เจ้าข้า. "

พระศาสดา. ในคฤตภพ มหาบพิตร.

พระราชา. พระเจ้าข้า เมื่อพระนางไม่บังเกิดในคฤตภพ, คน

อื่นใครเล่าจะบังเกิด, พระเจ้าข้า หญิงเช่นกับพระนางมัลลิกานัน
ไม่มี, เพราะในที่ ๆ พระนางนั่งเป็นต้น ก็อื่น เว้นการจัดแจงทาน
ด้วยคิดว่า " พรุ่งนี้จักถวายสิ่งนี้, จักทำสิ่งนี้ แต่พระตถาคต " ดังนี้
ไม่มีเลย, พระเจ้าข้า ตั้งแต่นางไปสู่ปรโลกแล้ว สรีระ
ของหม่อมฉัน ไม่ค่อยกะปรี่กะเปร่า. "

[ธรรมของสัตว์บุรุษไม่เท่าเหมือนของอื่น]

ลำดับนั้น พระศาสดา ตรัสกะท้าวเธอว่า " อย่าคิดเลย
มหาบพิตร นี้เป็นธรรมอันแน่นอนของสัตว์ทุกจำพวก " แล้วตรัสถาม
ว่า " นีรตของใคร ? มหาบพิตร. " พระราชาทรงประคิษฐานอัญชติ
ไว้เหนือพระเศียรแล้ว ทูลว่า " ของพระเจ้าปู่ ของหม่อมฉัน พระ
เจ้าข้า. "

พระศาสดา. นี้ ของใคร ?

พระราชา. ของพระชนก ของหม่อมฉันพระเจ้าข้า.

เมื่อพระราชากราบทูลอย่างนั้นแล้ว พระศาสดา จึงตรัสว่า
" มหาบพิตร รตของพระเจ้าปู่ ของมหาบพิตร เพราะเหตุไร
จึงไม่ถึงรตของพระชนก ของมหาบพิตร, รตของพระชนก ของ
มหาบพิตร ไม่ถึงรตของมหาบพิตร, ความคร่ำคร่าย่อมมาถึง แม้
แก่ท่อนไม้ชื่อเห็นปานนี้, ก็กล่าวไปไย ความคร่ำคร่าจักไม่มาถึง
แม้แก่อัฐภาพเล่า ? มหาบพิตร ความจริง ธรรมของสัตว์บุรุษเท่านั้น
ไม่มีความชรา, ส่วนสัตว์ทั้งหลาย ชื่อว่าไม่ชรา ย่อมไม่มี " ดังนี้
แล้วตรัสพระคาถานี้ว่า

" ราชรถ ที่วิจิตรดี ยักร่ำคร่ำได้แล, อนึ่ง
ถึงสตรีระ ก็ยอมถึงความคร่ำคร่ำ, ธรรมของสัตบุรุษ
หาเข้าถึงความคร่ำคร่ำไม่, สัตบุรุษทั้งหลายแล
ยอมปราศรัยกับด้วยสัตบุรุษ. "

[แก้อรรถ]

ศัพท์ว่า เว ในพระคานานั้น เป็นนิบาต. บทว่า สุกจิตตา
ความว่า รถทั้งหลาย แม่ของพระราชาทันที อันวิจิตรดีแล้ว
ด้วยรัตนะ ๗ และด้วยเครื่องประดับอย่างอื่น ย่อมคร่ำคร่ำได้.

บทว่า สตรีมปิ ความว่า มิใช่รถอย่างเดียวกันเท่านั้น, ถึง
สตรีระที่ประกอบประหมกกันอย่างคินี้ ก็ยอมถึงความชำรุดมีความเป็น
ผู้มีพินหักเป็นต้น ชื่อว่าเข้าถึงความคร่ำคร่ำ.

บทว่า สตถจ ความว่า แต่โลกุตรธรรมมีอย่าง ๘ ของสัตบุรุษ
ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ย่อมไม่ทำการกระทบกระทั่งอะไร ๆ
เลย ชื่อว่าไม่เข้าถึงความทรุดโทรม.

บทว่า ปเวทยนติ ความว่า สัตบุรุษทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้า
เป็นต้น ย่อมปราศรัยกับด้วยสัตบุรุษ คือด้วยบัณฑิตทั้งหลายอย่างนี้.

ในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุลุทธิผลทั้งหลาย มี
โศคาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องพระนางมัลลิกาเทวี จบ.

๓. เรื่องพระโลพูทายีเถระ* [๑๒๔]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภพระ
โลพูทายีเถระ ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " อปฺปสฺสุตายํ ปุริโส "

เป็นต้น.

[พระเถระกล่าวธรรมไม่เหมาะแก่งาน]

ดังได้สดับมา พระโลพูทายีเถระนั้น ไปสู่เรือนของหมู่ชนผู้ทำ
การมงคล ก็กล่าวอวมงคล โดยนัยเป็นต้นว่า " ติโรกฺขทฺเตสุ
ติฏฺฐนฺติ " ไปเรือนของผู้ทำการอวมงคล เมื่อควรกล่าว ติโรกฺขท-
สฺสุตรเป็นต้น, ก็กล่าวมงคลกถา โดยนัยเป็นต้นว่า " ทานญจ ชมฺม-
จริยา จ " หรือรัตนสูตร เป็นต้นว่า " ยงฺกิญฺจิ วิตฺติ อิทฺ วา
หุริ วา." เธอคิดว่า " เราจักสวดสูตรอื่น " แม้สวดสูตรอื่นอยู่
ในที่นั้น ๆ อย่างนั้นก็ไม่ว่า " เราสวดสูตรอื่น."

[ถึงกาลก่อนก็เลอะเหมือนกัน]

ภิกษุทั้งหลาย ฟังกถาของท่านแล้ว จึงกราบทูลแด่พระศาสดา
ว่า " พระเจ้าข้า เป็นอย่างไร พระโลพูทายี ในที่ทำการมงคล
และอวมงคล ควรกล่าวสูตรอื่น ก็ไปสวดสวดสูตรอื่น ? " พระ
ศาสดา ตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย โลพูทายีนั่น กล่าวอย่างนั้น ใน
กาลบัดนี้เท่านั้น ก็หาไม่, ถึงในกาลก่อน โลพูทายี เมื่อสูตรอื่น

* พระมหาศีลป ป. ธ. ๕ วัดวิเศษการ แปล.

อันตนควรกล่าว ก็ไปกล่าวสูตรอื่น " อันภิกษุเหล่านั้น ทูลอ่อน
วอน จึงทรงนำอดีตนิทานมา (ตรัสดังต่อไปนี้) :-

[บุรพกรรมของพระโลพูทัย]

ในอดีตกาล บุตรของพราหมณ์ ชื่ออัคคิทัต ในกรุงพาราณสี
ชื่อโสมทัตกุมาร บำรุงพระราชแล้ว. เธอได้เป็นที่โปรดปราน
พอพระหฤทัย ของพระราช. ส่วนพราหมณ์ อาศัยภิกษุกรรมเลียงชีพ.
พราหมณ์นั้นมีโค ๒ ตัว, ใน ๒ ตัวนั้น ตัว ๑ ได้ล้มเสียแล้ว.
พราหมณ์จึงกล่าวกะบุตรชายว่า " พ่อโสมทัต พ่อจงทูลขอนายหลวง
นำโคมาให้พ่อตัวหนึ่ง."

[โสมทัตสอนให้พ่อทูลขอโค]

มหาดเล็กโสมทัต คิดว่า " ถ้าเราจักขอพระราชทานกะ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไซรั, ความเป็นคนผลุนผลันจักปรากฏแก่เรา "
จึงพูดว่า " คุณพ่อขอรับ คุณพ่อเองจงขอพระราชทานนายหลวง
เถิด " เมื่อบิดาพูดว่า " ลูกเอ๋ย ถ้ากระนั้น เจ้าจงพาเข้าไปเถิด,"
จึงคิดว่า " ท่านพราหมณ์นี้ มีปัญญาจุน ย่อมไม่รู้จักแม่สักแต่ว่า
คำพูดเป็นต้นว่า " จงไปข้างหน้า จงถอยมาข้างหลัง, เมื่อคำอื่นอัน
ควรพูด ก็ไปกล่าวคำอื่นเสีย เราจะให้สำเหนียกแล้วจึงพาท่านไป."
เธอพาท่านไปป่าช้า ชื่อวิรณตถัมภกะแล้ว จึงมัดฟ่อนหญ้าหลายฟ่อน
ทำสมมติว่า " ฟ่อนหญ้านี้เป็นเจ้าชีวิต, ฟ่อนหญ้านี้เป็นวังหน้า,
ฟ่อนหญ้านี้เป็นเสนาบดี " ดังนี้เป็นต้น แสดงแก่บิดาตามลำดับ

๑. สนามหลวง ออกสอบเปรียญ ๖ ประโยค พ.ศ. ๒๔๖๖.

แล้ว จึงชี้แจงว่า "อันคุณพ่อไปราชสกุล ต้องเดินหน้าอย่างนี้, ต้องถอยหลังอย่างนี้. พระเจ้าอยู่หัว ต้องกราบบังคมทูลอย่างนี้, วังหน้าต้องกราบทูลอย่างนี้, คุณพ่อเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ต้องถวายชัยมงคลอย่างนี้ว่า 'ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าฯ ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จงทรงชนะเถิด' ดังนี้ ฟังว่าคาถา นี้แล้ว ขอพระราชทานโคเถิด" จึงให้บิดาเรียนคาถาว่า

"ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าฯ โค
สำหรับไถนาของข้าพระพุทธเจ้า ๒ ตัว ในโค
๒ ตัวนั้น ตัวหนึ่งล้มเสียแล้ว, ใต้ฝ่าละออง-
ธุลีพระบาท ผู้เทพขัตติยราช ขอให้ฝ่าละออง-
ธุลีพระบาท จงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานตัวที่ ๒ เถิด."

[โสมทัตพาพ่อเข้าเฝ้าพระราชทาน]

พราหมณ์นั้น ท่องคาถานั้นให้คล่องแคล่วราวปีหนึ่ง จึงบอก
ความที่คาถานั้นคล่องแคล่วแล้วแก่บุตร, เมื่อลูกนั้นกล่าวว่า "คุณ
พ่อขอรับ ถ้ากระนั้น คุณพ่อจงเอาเครื่องบรรณาการนิดหน่อย
นั้นแหละมาเถิด, ผมจะไปก่อนแล้วยืนอยู่ที่ราชสำนัก," จึงพูดว่า
"ดีละ ลูก" แล้วถือเครื่องบรรณาการไป เป็นผู้ถึงความอดสาหะ
ไปราชสกุล ในเวลาที่คุณโสมทัตยืนอยู่ในราชสำนัก เป็นผู้มี
พระราชปฏิสันถาร อันพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชหฤทัยยินดี ทรงกระทำ
แล้ว เมื่อพระองค์ตรัสว่า "ตา แกมานานแล้วหรือ? นี้นั่ง,

แกจ้งนั้งแล้วพุดไปเถิด, แกต้องการด้วยสิ่งไรเล่า?" จ้งว่าคาคานี้ว่า

"ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าฯ โค
สำหรับไถนาของข้าพระพุทธเจ้า ๒ ตัว, ในโค
๒ ตัวนั้น ตัวหนึ่งล้มเสียแล้ว, ใต้ฝ่าละออง-
ธุลีพระบาท ผู้เทพขัตติยราช ขอฝ่าละออง-
ธุลีพระบาท จงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
เอาตัวที่ ๒ มาเสีย."

[โสมทัตได้รับพระราชทาน]

แม้เมื่อนายหลวง ตรัสว่า "ตา แกว่าอะไรนะ? จ้งว่าไป
อีก," พราหมณ์นั้น ก็คงกล่าวคาถาบทนั่นเอง, นายหลวงทรงทราบ
ความที่คาคานี้พราหมณ์กล่าวผิด ทรงยิ้มแล้วตรัสว่า "โสมทัต
โคในบ้านของเจ้าเห็นจะมากนะ." เมื่อคุณโสมทัตกราบทูลว่า "ขอเดชะ
ฝ่าละอองธุลีพระบาท ผู้สมมติเทวราช โคอันใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานแล้วจักมีมาก" ดังนี้แล้ว ทรง
โปรดปรานคุณโสมทัตผู้โพธิสัตว์ จ้งพระราชทานโค ๑๖ ตัวแก่
พราหมณ์ สิ่งของเครื่องอสังการ และบ้านที่อยู่แก่โพธิสัตว์นั้นให้เป็น
พรหมไทยแล้ว จ้งทรงส่งพราหมณ์ไปด้วยยศใหญ่.

[ผู้มีสุตะน้อยเหมือนโคถึก]

พระศาสดา ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว ประชุม
ชาดกว่า "พระเจ้าแผ่นดินในครั้งกระนั้น เป็นอานนท์, ตาพราหมณ์

ในครั้งกระนั้น เป็นโลพูทายี, มหาเด็กโสมทตในครั้งกระนั้น เป็นเรตถาคตนี้แหละ " จึงตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย โลพูทายีนี้ เมื่อคำอื่นอันตนควรพูด ก็ไปพูดคำอื่นไปเสีย มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น, แม้ในกาลก่อน เธอก็พูดแล้ว เพราะความที่ตนเป็นคนมีธรรมได้ สดับน้อย, เพราะว่าคนมีสุตะน้อย เชื่อว่าเป็นเหมือนโคถึก จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

**" คนมีสุตะน้อยนี้ ย่อมแก่เหมือนโคถึก, เนื้อ
ของเขาย่อมเจริญ, แต่ปัญญาของเขาหาเจริญไม่."**

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น เนื้อความแห่งบทว่า **อุปฺปสุตฺตํ** ว่า คนชื่อว่า อัปฺปสุตฺตะ เพราะไม่มีหมวดสูตร ๕๐ ๑ หมวด หรือ ๒ หมวด ก็หรือว่า เพราะไม่มีวรรคสูตร ๑ วรรค หรือ ๒ วรรคโดยกำหนดที่สุดทั้งหมด เพราะไม่มีแม่สูตร ๑ หรือ ๒ สูตร. แต่ได้เรียนกรรมฐานเล็กน้อยประกอบความเพียรเนื่อง ๆ อยู่ ก็เป็นพหูสูตรได้ที่เดียว.

สองบทว่า **พลฺลิตฺวา** **ชฺรีติ** ความว่า เหมือนดังโคถึกเมื่อแก่ คือเมื่อเต่า ย่อมโตขึ้นเพื่อประโยชน์แก่โคแม่พ้อหามิได้เลย แก่โคที่เป็นพี่น้องอันเศษก็หามิได้, โดยที่แท้ ก็แก่ไม่มีประโยชน์เลย ฉนั้นใด, แม้อัปฺปสุตฺตชนนี้ไม่ทำอุปัชฌายวัตร, ไม่ทำอาจารย์วัตร, และไม่ทำวัตรอื่น มีอาคันตุกวัตรเป็นต้น, ไม่หมั่นประกอบแม้สักว่าภาวนา, เชื่อว่า ย่อมแก่ไม่มีประโยชน์เลย ฉนั้นนั่นแหละ.

บาทพระคาถาว่า **มฺหานิ ตสฺส วฑฺฒนฺติ** มีอธิบายว่า เนื้อของโคถึกที่เจ้าของคิดว่า " อ้ายนี้ ไม่อาจลากแอกไถเป็นต้นไหวแล้ว " ปล่อยเสียในป่า เที่ยวเกี้ยวกินค่อมอยู่ในป่านั้นแหละ ย่อมเจริญฉันใด, แม้เนื้อของอัปปีสฺสฺตฺชนนี้ อันพระครุภูณานิชะมีพระอุปัชฌาย์เป็นต้น ปล่อยเสียแล้ว อาศัยสงฆ์ ได้ปัจจัย ๔ ทำกิจมีระบายนท้องเป็นต้น เลี้ยงกายอยู่ ย่อมเจริญ ก็คือเธอเป็นผู้มีร่างกายพิเทียวไปฉันนั้น นั่นแหละ.

สองบทว่า **ปญฺญา ตสฺส** มีเนื้อความว่า ส่วนปัญญาที่เป็นโลกิยะ โลกุตตระ ของอัปปีสฺสฺตฺชนนั้น แม้ประมาณองคฺลีเดียวก็ไม่เจริญ แต่ค้นหาและมานะ ๘ อย่าง ย่อมเจริญเพราะอาศัยทวาร ๖ เหมือนกอหน้้าลควาลย์เป็นต้น เจริญอยู่ในป่าฉะนั้น.

ในเวลาจบเทศนา มหาชน บรรลุจริยผลทั้งหลาย มีโศคา-ปัตติผลเป็นต้นแล้ว ดังนี้แล.

เรื่องพระโลพูทายีเถระ จบ.

๘. เรื่องปฐมโพธิกถา* [๑๒๕]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา ประทับนั่ง ณ ควางไม้โพธิพฤกษ์ ทรงเปล่งอุทาน
ด้วยสามารถเบิกบานพระหฤทัย ในสมัยอื่น พระอานนทเถระทูลถาม
จึงตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " อเนกชาติสังสาร " เป็นต้น.

[ทรงกำจัดมารแล้วเปล่งอุทาน]

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล ประทับนั่ง ณ ควางไม้โพธิ-
พฤกษ์ เมื่อพระอาทิตย์ยังไม่อัสดงคตเทียว ทรงกำจัดมารและพลแห่ง
มารแล้ว ในปฐมยาม ทรงทำลายความมืดที่ปกปิดอุปเพนิวาสญาณ,
ในมัชฌิมยาม ทรงชำระทิพจักขุให้หมดจดแล้ว, ในปัจฉิมยาม
ทรงอาศัยความกรุณาในหมู่สัตว์ ทรงหยั่งพระญาณลงในปัจจยาการ
แล้ว ทรงพิจารณาปัจจยาการนั้น ด้วยสามารถแห่งอนุโลมปฏิโลม.
ในเวลาอรุณขึ้น ทรงบรรลुพระสัมมาสัมโพธิญาณพร้อมด้วยอัศจรรย์
หลายอย่าง เมื่อจะทรงเปล่งอุทาน ที่พระพุทธรเจ้ามิใช่แสนเดียว
ไม่ทรงละแล้ว จึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า

" เราแสวงหาช่างผู้ทำเรือน เมื่อไม่ประสบ จึงได้
ท่องเที่ยวไปสู่สังสาร มีชาติเป็นอนนถ ความ
เกิดบ่อย ๆ เป็นทุกข์, แน่นายช่างผู้ทำเรือน
เราพบท่านแล้ว. ท่านจะทำเรือนอีกไม่ได้,

* พระมหาศีลป ป. ธ. ๕ วัดวิเศษการ แปล.

๑. ความเกิด เป็นทุกข์รำไป.

ซึ่งใคร่ทุกซึ่งของท่าน เราหักเสียแล้วยอดเรือน
เราก็รื้อเสียแล้ว, จิตของเราถึงธรรมปราศจาก
เครื่องปรุงแล้ว, เพราะเราบรรลุธรรมที่สิ้นตัณหา
แล้ว."

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น สอนบทว่า คหการี คเวสนุโต ความว่า
เราเมื่อแสวงหานายช่างคือตัณหาผู้ทำเรือน กล่าวคือ อัดภาพนี้
มีอภินิหารอันทำไว้แล้ว เทียบบาทมูลแห่งพระพุทธเจ้า ทรงพระนาม
ว่า ทีปังกร เพื่อประโยชน์แก่พระญาณ อันเป็นเครื่องอาจเห็นนาย
ช่างนั้นได้ คือพระโพธิญาณ เมื่อไม่ประสบ ไม่พบ คือไม่ได้พระ
ญาณนั้นแล จึงท่องเที่ยว คือเร่ร่อน ได้แก่ วนเวียน ไป ๆ มา ๆ
สู่สังสารมีชาติเป็นอนันต์ คือสู่สังสารวัฏนี้ อันนับได้หลายแสนชาติ
สิ้นกาลมีประมาณเท่านี้.

คำว่า ทุกฺขา ชาติ ปุณฺณปาณํ นี้ เป็นคำแสดงเหตุแห่งการ
แสวงหานายช่างผู้ทำเรือน. เพราะชื่อว่าชาตินี้ คือการเข้าถึงบ่อย ๆ ชื่อ
ว่าเป็นทุกข์ เพราะภาวะที่เจือด้วยชรา พยาธิและมรณะ, ก็ชาตินั้น
เมื่อนายช่างผู้ทำเรือนนั้น อันใคร ๆ ไม่พบแล้ว ย่อมไม่กลับ, ฉะนั้น
เราเมื่อแสวงหานายช่างผู้ทำเรือน จึงได้ท่องเที่ยวไป.

บทว่า ทิฏฺฐโณติ ความว่า บัดนี้ เราตรัสรู้พระสัมพันธัญญตา

๑. อีกนัยหนึ่ง ฆาสุกา เป็นคำเปรียบกับเครื่องเรือน แปลว่า จันทันเรือนของท่านเรา
หักเสียหมดแล้ว.

พบท่านแล้วแน่นอน. บทว่า **ปุน เคหิ** ความว่า ท่านจักทำเรือน
ของเรา กล่าวคืออัฐภาพ ในสังสารวัฏนี้อีกไม่ได้.

บาทพระคาถาว่า **สพฺพทา เต ฆาตุกา ภคฺคา** ความว่า
ซึ่งโครงกล่าวคือกิเลสที่เหลือทั้งหมดของท่าน เราหักเสียแล้ว.

บาทพระคาถาว่า **คหณฺฏฺหิ วิสฺสุขตํ** ความว่า ถึงมณฑลข้อฟ้า
กล่าวคืออวิชชา แห่งเรือนคืออัฐภาพที่ท่านสร้างแล้วนี้เราก็รื้อเสียแล้ว.

บาทพระคาถาว่า **วิสฺสุขารคตํ จิตฺตํ** ความว่า บัดนี้ จิต
ของเราถึง คือเข้าไปถึงธรรมปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้ว คือพระ
นิพพาน ด้วยสามารถแห่งอันกระทำให้เป็นอารมณ์.

บาทพระคาถาว่า **ตณฺหณํ ขยมชฺฌคฺคา** ความว่า เราบรรลु
พระอรหัต กล่าวคือ ธรรมที่สิ้นไปแห่งค้นหาแล้ว.

เรื่องปฐมโพธิกาล จบ.

๑. หรือ จันทนเรือนกล่าวคือกิเลสที่เหลือทั้งหมด.

๕. เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก* [๑๒๖]

[ข้อความเบื้องต้น]

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ทรงปรารภบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มาก ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า " อจริตฺวา พุรฺหมจฺริยํ " เป็นต้น.

[พวกนักเลงชวนเศรษฐีบุตรให้ดื่มเหล้า]

ดังได้สดับมา บุตรเศรษฐีนั้น เกิดแล้วในตระกูลผู้มีสมบัติ ๘๐ โกฏิ ในกรุงพาราณสี. ครั้งนั้น มารดาบิดาของเขา คิดว่า " ในตระกูลของเรา มีกองโกศเป็นอันมาก, เราจักมอบกองโกศนั้นไว้ในมือบุตรของเรา ทำให้ใช้สอยอย่างสบาย, กิจด้วยการงานอย่างอื่นไม่ต้องมี, " ดังนี้แล้ว จึงให้เขาศึกษาศิลปปะสักว่าการฟ้อนขับและประโคมอย่างเดียว. ในพระนครนั้นแล แม้อริคน ๑ ก็เกิดแล้วในตระกูลอื่น ซึ่งมีสมบัติ ๘๐ โกฏิ. บิดามารดาแม่ของนางก็คิดแล้วอย่างนั้นเหมือนกัน แล้วก็ให้นางศึกษาศิลปปะสักว่าการฟ้อนขับและประโคมอย่างเดียว. เมื่อเขาทั้ง ๒ เจริญวัยแล้ว ก็ได้มีการอาวาทวิวาหมงคลกัน ต่อมาภายหลัง มารดาบิดาของคนทั้ง ๒ นั้นได้ถึงแก่กรรมแล้ว. ทรัพย์ ๑๖๐ โกฏิ ก็ได้รวมอยู่ในเรือนเดียวกันทั้งหมด. เศรษฐีบุตร ย่อมไปอยู่ที่บำรุงพระราชาวัน ๑ ถึง ๓ ครั้ง ครั้งนั้น พวกนักเลงในพระนครนั้น คิดกันว่า " ถ้าเศรษฐีบุตรนี้ จักเป็นนักเลงสุรา, ความผาสุกก็จักมีแก่พวกเรา; เราจะให้เธอเรียน

* พระมหาศีลป ป.ธ. ๕ วัดวิเศษการ แปล.

ความเป็นนักเลงสุรา." พวกนักเลงนั้น จึงถือเอาสุรา มัดเนื้อสำหรับ
แก้มและก้อนเกลือไว้ที่ชายผ้า ถือหัวผักกาด นั่งแลดูทางของ
เศรษฐีบุตรนั้น ผู้มาจากราชสกุล เห็นเขากำลังเดิน จึงดื่มสุรา
เอาก้อนเกลือใส่เข้าไปในปาก กัดหัวผักกาด กล่าวว่า " จงเป็นอยู่ ๑๐๐
ปีเถิด นายเศรษฐีบุตร, พวกผมอาศัยท่าน ก็พึ่งสามารถในการเที่ยว
และการดื่ม. "

บุตรเศรษฐีฟังคำของพวกนักเลงนั้นแล้ว จึงถามคนให้สนิทผู้
ตามมาข้างหลังว่า " พวกนั้น ดื่มอะไรกัน ? "

คนใช้. น้ำดื่มชนิดหนึ่ง นาย.

บุตรเศรษฐี. มันมีรสชาติอร่อยหรือ ?

คนใช้. นาย ธรรมดา น้ำที่ควรดื่ม เช่นกับน้ำดื่มนี้ ไม่มีใน
โลกที่เป็นอยู่.

[บุตรเศรษฐีหมดตัวเพราะประพาศือบายมุข]

บุตรเศรษฐีนั้น พูกว่า " เมื่อเป็นเช่นนั้น แม้เราดื่มก็ควร "
ดังนี้แล้ว จึงให้นำมาแต่ชนิดหน้อยแล้วก็ดื่ม ต่อมาไม่นานนัก นักเลง
เหล่านั้น รู้ว่าบุตรเศรษฐีนั้นดื่ม จึงพากันแวดล้อมบุตรเศรษฐีนั้น
เมื่อกาลล่วงไป ก็ได้มีบริวารหมู่มาก. บุตรเศรษฐีนั้น ให้นำสุรา
มาด้วยทรัพย์ ๑๐๐ บ้าง ๒๐๐ บ้าง ดื่มอยู่ ตั้งกองมหาปณะไว้ในที่
นั่งเป็นต้นโดยลำดับ ดื่มสุรา กล่าวว่า " จงนำเอาดอกไม้มาด้วย
มหาปณะนี้, จงนำเอาของหอมมาด้วยมหาปณะนี้, ผู้นี้ฉลาดในการ
จับ, ผู้นี้ฉลาดในการฟ้อน, ผู้นี้ฉลาดในการประโคม, จงให้ทรัพย์

พัน ๑ แก่ผู้นี้, จงให้ทรัพย์ ๒ พันแก่ผู้นี้." เมื่อใช้สุรุษสุร่าอย่างนั้น ต่อกาลไม่นานนัก ก็ยังทรัพย์ ๘๐ โกฏิ อันเป็นของตนให้หมดไปแล้ว เมื่อเศรษฐิกเรียนว่า " นาย ทรัพย์ของนายหมดแล้ว, " จึงพูดว่า " ทรัพย์ของภรรยาของข้าไม่มีหรือ ? " เมื่อเขาเรียนว่า " ยังมี นาย " จึงบอกว่า " ถ้ากระนั้น จงเอาทรัพย์นั้นมา, " ได้ยังทรัพย์ เมื่อนั้นให้สิ้นไปแล้วอย่างนั้นเหมือนกัน แล้วขายสมบัติของตนทั้งหมด คือ นา สวนดอกไม้ สวนผลไม้ ยานพาหนะ เป็นต้นบ้าง โดยที่สุด ภาชนะเครื่องใช้บ้าง เครื่องลาด ผ้าห่ม และผ้าปูนั่งบ้าง โดยลำดับ เกี่ยวกัน.

[เศรษฐีต้องเที่ยวขทาน]

ครั้นในเวลาที่เขาแกล้ง เจ้าของเรือนจึงไล่เขาออกจากเรือน ที่เขามีโกะหมดแล้ว ขายเรือนของตัว (แต่ยัง) ถือ อาศัยอยู่ ก่อน. เขาพาภรรยาไปอาศัยฝาเรือนของชนอื่นอยู่ ถือขึ้นกระเบื้อง เที่ยวไปขทาน ปรารถนาจะบริโภครัตที่เป็นเคนของชนแล้ว. ครั้ง นั้น พระศาสดา ทอดพระเนตรเห็นเขายืนอยู่ที่ประตูโรงฉัน คอย รับโภชนะที่เป็นเคนอันกุกุหนุ่มและสามเณรให้ในวันหนึ่ง จึงทรง เยี่ยมพระโอยฐ์. ลำดับนั้น พระอานนทเถระทูลถามถึงเหตุที่ทรงเยี่ยม กะพระองค์. พระศาสดา เมื่อจะตรัสบอกเหตุที่ทรงเยี่ยม จึงตรัส ว่า " อานนท์ เธอจงดูบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากผู้นี้ ผลาญทรัพย์ เสีย ๑๖๐ โกฏิ พาภรรยาเที่ยวขทานอยู่ในนครนี้แล ก็ถ้าบุตร เศรษฐีนี้ ไม่ผลาญทรัพย์ให้หมดสิ้น จักประกอบกิจการงานในปฐมวัย,

ก็จักได้เป็นเศรษฐีชั้นเลิศในนครนี้แล แลถ้าจักออกบวช, ก็จัก
บรรลอรหัต, แม้ภรรยาของเขา ก็จักดำรงอยู่ในอนาคามิผล, ถ้า
ไม่ผลาญทรัพย์ให้หมดไป จักประกอบการงานในมัชฌิมวัย, จักได้
เป็นเศรษฐีชั้นที่ ๒, ออกบวช จักได้เป็นอนาคามี, แม้ภรรยาของเขา
ก็จักดำรงอยู่ในสกทาคามิผล, ถ้าไม่ผลาญทรัพย์ให้สิ้นไป ประกอบ
การงานในปัจฉิมวัย จักได้เป็นเศรษฐีชั้นที่ ๓, แม้ออกบวช ก็จักได้
เป็นสกทาคามี, แม้ภรรยาของเขา ก็จักดำรงอยู่ในโศดาปัตติผล.
แต่เดี๋ยวนี้ บุตรเศรษฐีนั้น ทั้งเต็มแล้วจากโภคะของภคหัตถ์ ทั้ง
เต็มแล้วจากสามัญผล; ก็แล ครั้นเต็มแล้ว จึงเป็นเหมือนนก
กะเรียนในเปือกตมแห่งนั้น " ดังนี้แล้ว จึงตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่า

" พวกคนเขลา ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ ไม่ได้
ทรัพย์ในคราวยังเป็นหนุ่มสาว ย่อมชบเซาดังนก
กะเรียนแก่ ชบเซาอยู่ในเปือกตมที่หมดปลา
จะนั้น. พวกคนเขลา ไม่ประพฤติพรหมจรรย์
ไม่ได้ทรัพย์ในคราวยังเป็นหนุ่มสาว ย่อมนอน
ทอดถอนถึงทรัพย์เก่า เหมือนลูกศรที่ตกจาก
แหล่งจะนั้น."

[แก้อรรถ]

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อจริตฺวา ความว่า ไม่อยู่พรหม
จริยवास. บทว่า โยพฺพเน ความว่า ไม่ได้แม้ทรัพย์ในเวลาที่ดิน
สามารถ เพื่อจะยังโภคะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือเพื่อตามรักษา

โรคะที่เกิดขึ้นแล้ว. บทว่า **ซีณมจฺเจ** ความว่า คนเขลาเห็นปาน นั้นนั่น ย่อมชบเซา คังนกะเรียนแก่ มีขนปีกอันเหียนเกรียน ชบเซาอยู่ในเปือกตม, ที่ชื่อว่าหมคปลาแล้ว เพราะไม่มีน้ำ. มีคำอธิบายกล่าวไว้ดังนี้ว่า "อันความไม่มีที่อยู่ของคนเขลาเหล่านี้ เหมือนความไม่มีน้ำในเปือกตม, ความไม่มีโรคะของคนเขลาเหล่านี้ เหมือนความหมคปลา, ความไม่สามารถจะรวบรวมโรคะไว้ได้ โดยทางน้ำ หรือทางบกเป็นต้นในกาลบัดนี้แล ของคนเขลาเหล่านี้ เหมือนความไม่มีการโผขึ้นแล้วบินไปแห่งนกะเรียนที่มีขนปีกอัยเหียน; เพราะฉะนั้น คนเขลาเหล่านี้ จึงนอนชบเซาอยู่ที่นี้เอง เหมือนนกะเรียนมีขนปีกอันเหียนแล้วฉะนั้น. "

บทว่า **จาปาติซีณาว** ความว่า หลุดจากแหล่ง คือพ้นแล้ว จากแหล่ง. มีคำอธิบายกล่าวไว้ดังนี้ว่า "ลูกสรพ้นจากแหล่งไปตามกำลัง ตกแล้ว, เมื่อไม่มีใครจับมันยกขึ้น, มันก็ต้องเป็นอาหารของหมู่ปลวกในที่นั้นเอง ฉันทใด; ถึงคนเขลาเหล่านี้ ก็ฉันทนั้น ล่วง ๓ วยไปแล้ว ก็จักเข้าถึงมรณะ เพราะความสามารถจะยกตนขึ้นได้ในกาลบัดนี้; เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า **เสนฺติ จาปาติซีณาว.** "

บาทพระคาถาว่า **ปุราณานิ อนุตฺตุนิ** ความว่า ย่อมนอนทอดถอน คือเสรีาสกถึงการเงิน การดืม การฟ้อน การขับ และการประโคมเป็นต้น ที่ตนทำแล้วในกาลว่า "พวกเรา กินแล้วอย่างนี้, ดืมแล้วอย่างนี้. "

ประโยค๓ - พระสัมมปทัฏฐกาแปล ภาค ๕ - หน้าที่ 187

ในกาลจบเทศนา ชนเป็นอันมาก บรรลุนิยามผลทั้งหลาย มี
โศคาปัตติผลเป็นต้น ดังนี้แล.

เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มาก จบ.

ชราวรรค วรรณนา จบ.

วรรคที่ ๑๑ จบ.